

ลักษณะของข่าวไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมัน

เมื่อเข้าใจถึงขั้นตอนของการนำเสนอข่าวไม่เป็นทางการจากบทที่ 4 แล้ว ผู้วิจัย จะทำการศึกษาต่อถึงเรื่องลักษณะของข่าวไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทย ซึ่งมีขอบเขตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2531 - 2535 กรณีของข่าวไม่เป็นทางการอันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมัน ในช่วงเวลาดังกล่าวที่เริ่มเกิดขึ้นและสิ้นสุด หรือเรื่องราวเกือบจะคลี่คลายลง มี 3 กรณีด้วยกัน คือ

1. รัฐบาลอนุมัติให้เชลล์ตั้ง โรงกลั่นที่ 4 และคาลเท็กซ์ตั้ง โรงกลั่นที่ 5
2. นโยบายเรื่องราคาน้ำมันลอยตัว
3. นโยบายเรื่องการลดราคาน้ำมัน

จากคำนิยาม "ข่าวไม่เป็นทางการ" บรรยายถึงลักษณะของข่าวไม่เป็นทางการว่าเป็นข่าวซึ่งนำเสนอในรูปของข้อความหรือบทความในหนังสือพิมพ์ ลักษณะของข่าวอาจจะอยู่ในรูปของการวิจารณ์ การสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว และการคาดการณ์ของผู้เขียนเอง โดยนำเสนอในรูปของการหยิบยกประเด็นปัญหา การท้วงติงหรือติเตียน การชี้แนะ และเสนอวิธีแก้ไข ปัญหาในสภาพการณ์นั้น ๆ บางครั้งอาจจะไม่ระบุแหล่งข่าวที่แน่ชัด หรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจน และบางครั้งยังไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องข้อเท็จจริงของข่าว

ผู้วิจัยจะอธิบายให้เห็นถึงลักษณะของข่าวไม่เป็นทางการ โดยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทั้ง 3 กรณีดังกล่าว หลักฐานข้อมูลที่ใช้ได้แก่ข่าวไม่เป็นทางการที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ โดยผู้เขียน "ไต้ฝุ่น" "ตรีศูล" และ "แม่ลูกจันทร์" ประกอบกับการพิจารณาเปรียบเทียบข่าวไม่เป็นทางการกับข่าวทางการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการนำเสนอและหยิบยกประเด็นปัญหาของผู้เขียน และสังเกตถึงอิทธิพลของข่าวไม่เป็นทางการที่ส่งผลต่อเนื้อหาของข่าวเป็นทางการ

ขั้นตอนของการวิเคราะห์จะแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ :-

1. ความเป็นมาของกรณีนั้น ๆ
2. ประเด็นความมีเงื่อนงำของสถานการณ์
3. การอ้างอิงแหล่งข่าวของผู้เขียน
4. การมีส่วนร่วมของผู้เขียนในการนำเสนอข่าวไม่เป็นทางการเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมัน
5. การคาดการณ์ของผู้เขียน
6. การพูดเป็นนัย

7. การแสดงความคิดเห็น
8. การทียบยกประเด็นปัญหาของผู้เขียน
9. ลีลาการเขียนของผู้เขียน

I กรณีรัฐบาลอนุมัติให้ เชลล์ตั้ง โรงกลั่นที่ 4 และคาลเท็กตั้ง โรงกลั่นที่ 5

ความเป็นมา

ในเดือนสิงหาคม 2531 รัฐบาลออกประกาศให้บริษัทน้ำมันเสนอขอเข้าประมูลการตั้งหรือขยายโรงกลั่น ขนาด 100,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้รัฐร่วมถือหุ้น 10% กระจายหุ้นให้ประชาชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ 30% และจ่ายผลตอบแทนพิเศษให้รัฐ 2% ของรายได้ในแต่ละปี ตั้งที่มาจากตาดูด นอกจากนี้ผู้เข้าประมูลจะต้องวางเงินค้ำประกัน 400 ล้านบาทในขั้นต้น และหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วจะต้องวางเงินค้ำประกันอีก 1,000 ล้านบาท ในกรณีที่ไม่มีการสร้างโรงกลั่น รัฐบาลจะริบเงินประกันทั้งหมด โรงกลั่นใหม่จะต้องสร้างให้เสร็จในปี 2537 โรงกลั่นใหม่นี้จัดเป็นโรงกลั่นที่ 4 เนื่องจากในขณะนั้นมีโรงกลั่นน้ำมัน 3 โรงในประเทศไทย ได้แก่ 1. โรงกลั่นไทยออยล์ 2. โรงกลั่นบางจาก 3. โรงกลั่นของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด โรงกลั่นทั้ง 3 แห่งมีกำลังการกลั่นรวมกันประมาณ 189,700 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันในประเทศไทยขณะนั้นมีประมาณ 334,200 บาร์เรลต่อวัน นั่นคือ กำลังการกลั่นน้ำมันในประเทศไทยมีเพียง 57% ของความต้องการใช้ในประเทศ ทำให้ส่วนที่เหลืออีก 43% ต้องนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป

จากประกาศประมูลตั้งหรือขยายโรงกลั่นในครั้งนี้ มีผู้เสนอโครงการลงทุนเข้ามาทั้งสิ้น 3 ราย คือ 1. บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด 2. บริษัท คาลเท็ก จำกัด 3. บริษัท บริติช ปิโตรเลียม จำกัด ส่วนบริษัท เอสโซ่ แสตนด์การ์ด ประเทศไทย ซึ่งได้เสนอการปรับปรุงโรงกลั่นนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศเชิญชวนในครั้งนี้

ผลการประมูลเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2533 ปรากฏว่า เชลล์ชนะคาลเท็ก แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลให้คาลเท็กเข้าถือหุ้นในโรงกลั่นใหญ่ของเชลล์ด้วย 15% โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้เกิดการแข่งขัน ส่วน บริติชปิโตรเลียม ยื่นข้อเสนอผิดเงื่อนไข จึงพลาดโอกาสในครั้งนี้ เดิมโครงสร้างผู้ถือหุ้นซึ่งเชลล์เสนอต่อรัฐบาลไว้มีสัดส่วนดังนี้ เชลล์ 36.4% ปตท. 25% ผู้ถือหุ้นไทย 28.6% และยกให้รัฐบาลฟรี 10% ต่อมาคณะอนุกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติให้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่เป็น เชลล์ 30% ปตท. 25% กระจายหุ้นให้ประชาชนผ่านตลาด

หลักทรัพย์ 30% คาลเท็กซ์ 15% จะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นไทยรายย่อยถูกตัดออก เพราะรัฐบาลไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันเข้ามาและหาประโยชน์จากมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเข้าสู่ตลาด

ในช่วงเวลาต่อมา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2533 รัฐบาลอนุมัติให้คาลเท็กซ์ได้ตั้งโรงกลั่นน้ำมันที่ 5 โดยไม่ต้องเปิดประมูล และเตรียมประชุมกำหนดเงื่อนไขสำหรับโรงกลั่นคาลเท็กซ์ ให้เชลล์มีสิทธิเข้าถือหุ้นในโรงกลั่นที่ 5 ของคาลเท็กซ์เพื่อไม่ให้เสียเปรียบกัน เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความฉงนสนเท่ห์ให้กับคนในวงการน้ำมันและประชาชนทั่วไปอย่างมาก มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา ในที่สุดในวันที่ 2 มีนาคม 2533 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องออกมาแถลงว่ากรณีอนุมัติให้คาลเท็กซ์ได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 นั้น ไม่มีเบื้องหลังใด ๆ ทั้งสิ้น

ถึงแม้ว่าคาลเท็กซ์จะได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงกลั่น แต่โรงกลั่นนั้นถูกกำหนดให้ไปสร้างที่ภาคใต้ คาลเท็กซ์ขอทบทวนมติของคณะกรรมการฯ ขอตั้งโรงกลั่นคู่กับเชลล์ที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง และยื่นขอเสนอต่อรัฐบาลว่าถ้าจะให้ตั้งที่ภาคใต้ ขอเป็นโรงกลั่นที่ 6 ส่วนโรงกลั่นที่ 5 ที่ตนได้รับอนุมัตินั้น ขอให้ตั้งที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เรื่องสถานที่ตั้งโรงกลั่นที่ 5 ยังคงคาราคาซัง ทางด้านรัฐบาลยังคงยืนยันว่าโรงกลั่นที่ 5 จะต้องตั้งที่ภาคใต้ ในขณะที่ยังหาข้อยุติไม่ได้นั้น ฝ่ายค้านได้หยิบยกเรื่องรัฐบาลอนุมัติโรงกลั่นที่ 5 ให้คาลเท็กซ์โดยไม่ต้องเปิดประมูลขึ้นถล่มในสภา โดยระบุว่ามีการจ่ายเงินเพื่อการนี้ถึง 600 ล้านบาท ส่วนทางด้านกรมการต่างประเทศก็ยืนยันว่าเรื่องนี้น่าจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง จัดเป็นปัญหาคอรัปชั่น ในที่สุดคาลเท็กซ์ต้องออกแถลงข่าวปฏิเสธเรื่องการจ่ายเงิน 600 ล้านบาท เพื่อวิ่งเต้น และประกาศว่าโครงการตั้งโรงกลั่นที่ 5 อาจล้ม ถ้าคาลเท็กซ์ถูกบังคับให้ตั้งที่ภาคใต้

ในเดือนสิงหาคม 2533 รัฐบาลประกาศให้มีการประมูลโรงกลั่นน้ำมันที่ 5 ใหม่ ซึ่งมีตั้งในภาคกลาง เงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อพิจารณาแล้วเหมือนกับเอื้อให้คาลเท็กซ์ได้ และในที่สุดคาลเท็กซ์ก็พ่วงพจนาม ตั้งโรงกลั่นที่มาบตาพุดได้สำเร็จในเดือนตุลาคม 2533 พร้อมกันนั้นรัฐบาลก็ประกาศใช้นโยบายตั้งโรงกลั่นโดยเสรี ส่วนทางด้านโรงกลั่นที่ 4 ของเชลล์นั้น ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาแต่อย่างใดทั้ง ๆ ที่เชลล์เป็นผู้ชนะการประมูลไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2533 ทั้งนี้เพราะติดปัญหาเรื่องสัดส่วนหุ้นของเชลล์ในโรงกลั่นที่ 4 และเรื่องเชลล์ขอได้รับการยกเว้นภาษีเครื่องจักรซึ่งรัฐบาลไม่ยอม นอกจากนี้ยังมีเรื่องการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกัน 1,400 ล้านบาท ซึ่งระบุว่ารัฐสามารถริบเงินประกันโดยไม่มีเงื่อนไข หากเชลล์ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินเข้าที่ดินและไม่ทำสัญญาจ้างผู้รับเหมาได้ภายใน 18 เดือน ไม่ว่าจะด้วยความล่าช้าของเชลล์หรือของรัฐบาล เชลล์เห็นว่า สัญญานี้ไม่เป็นธรรม หากเป็นความล่าช้าที่เกิดจากรัฐ รัฐเองก็อาจจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น เชลล์จึงขอแก้สัญญาประเด็นนี้

จะเห็นได้ว่าร่างสัญญาของบริษัท เซลล์ นั้น รัฐบาลใช้เวลาในการพิจารณานานมาก แม้ว่าร่างสัญญาจะแล้วเสร็จแต่ก็ไม่ได้เข้า ครม. ทั้งนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดถึงเจตนาของรัฐที่ต้องการให้ร่างสัญญาดังกล่าวยึดเยื้อออกไป และความล่าช้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เพียงแต่รอร่างสัญญาของศาลเท็กซัสเข้ามาพิจารณาพร้อมกันไป ต่อมาในเดือนธันวาคม 2533 ร่างสัญญาเซลล์และศาลเท็กซัสผ่าน ครม. และได้ตั้งโรงกลั่นที่มาตาปอด จังหวัดระยอง ทั้ง 2 โรง

ในระหว่างที่มีการรอลงนามเซ็นสัญญานั้น เซลล์มีความเห็นว่าน่าที่จะมีการลงนามในสัญญาก่อสร้างในส่วนของพื้นที่ก่อสร้างโรงกลั่นที่อยู่บนบกประมาณ 200 กว่าไร่ ได้ก่อน เพราะถ้าหากต้องรอเซ็นสัญญาพร้อมกันทั้ง 2 ส่วนคือ ในส่วนของพื้นที่บนบก และในส่วนของพื้นที่ถมทะเลนั้น จะทำให้เซลล์ต้องรอไปอีกประมาณ 1 ปี กว่า จะทำการก่อสร้างได้ และจะทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น และกล่าวว่าทำไมจะต้องรอให้เซลล์เสร็จพร้อมกับศาลเท็กซัส เหมือนว่าทางศาลเท็กซัสไม่ต้องการให้เซลล์เกิดก่อน เพราะถ้าหากโรงกลั่นหนึ่งโรงกลั่นใดสามารถเริ่มขึ้นก่อน ก็จะมีความคุ้มทางเศรษฐกิจมากกว่า

เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาวิชาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ทำให้ร่างสัญญาของเซลล์และศาลเท็กซัสต้องยึดเวลาเซ็นสัญญาออกไปอย่างน้อยอีก 6 เดือน รัฐบาลยุค รสช. ทำการยกเลิกนโยบายที่จะเปิดให้มีการตั้งโรงกลั่นน้ำมันโดยเสรีของรัฐบาลชุดก่อน โดยให้เหตุผลว่าโรงกลั่นที่มีอยู่ในประเทศ รวมทั้งโรงกลั่นที่ 4 และโรงกลั่นที่ 5 ซึ่งเพิ่งจะได้รับการอนุมัตินั้น สามารถทำให้กำลังการกลั่นน้ำมันในประเทศมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศไปได้อีกนาน และจะยกเลิกมติเดิมเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาสร้างโรงกลั่นที่ 4 และโรงกลั่นที่ 5 ที่กำหนดให้ต้องเซ็นสัญญาพร้อมกัน

ต่อมาปลายเดือนมีนาคม 2534 เซลล์ขอรัฐบาลแก้ไขสัญญาโรงกลั่นน้ำมันใหม่เกี่ยวกับการริบเงินประกัน 1,400 ล้านบาท และขอยกเว้นภาษีเครื่องจักร และในเดือนนี้เซลล์ได้เซ็นสัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นที่ดินในส่วนบนบก กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่าการแก้ไขสัญญาของเซลล์นั้นเป็นไปได้ยาก หากเซลล์ยังไม่ยอมก็ยิ่งทำให้โครงการล่าช้าออกไปสำหรับเรื่องยกเว้นภาษีเครื่องจักรนั้นทำไม่ได้เพราะไม่เป็นธรรมกับรายอื่น และในเดือนกรกฎาคม 2534 เซลล์ขอเลื่อนกำหนดระยะเวลาในการเปิดดำเนินการโรงกลั่นไปอีก 1 ปีจากเดิมที่กำหนดเสร็จในเดือนมิถุนายน 2538 เป็นมิถุนายน 2539 และขอเลื่อนระยะเวลาที่เหมาะสมในการกระจายหุ้นเข้าตลาดจากเดิมที่กำหนดในปี 2543 จนกว่าจะมีกำไร

ความมีเงื่อนงำของเหตุการณ์

จากกรณีรัฐบาลอนุมัติให้เซลล์สร้าง โรงกลั่นที่ 4 และคาลเท็กซ์ได้สร้าง โรงกลั่นที่ 5 นั้น มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกระทำของรัฐบาลในหลายแง่มุม ถึงแม้รัฐบาลจะมีการแถลงข่าวเพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุผลของการตัดสินใจนั้น ๆ แต่เหตุผลต่าง ๆ ที่ยกมาดูไม่มีน้ำหนักและไม่เพียงพอในสายตาของคนในวงการน้ำมัน ตลอดจนประชาชนทั่วไปความมีเงื่อนงำของสถานการณ์ในครั้งนั้นพอสรุปได้ดังนี้

1. มีข่าวลือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์ให้แก่รัฐบาลในเอกสารการประมูล การสร้าง โรงกลั่นที่ 4 ของคาลเท็กซ์ ตกไปอยู่ในมือของเซลล์ก่อนการประมูล โดยคนในรัฐบาลขายข้อมูลให้กับเซลล์ ทำให้เซลล์มีข้อเสนอดีกว่าและได้รับชัยชนะในการประมูล โรงกลั่นที่ 4
2. กรณีที่รัฐบาลอนุมัติให้คาลเท็กซ์ซึ่งพลาดจากการประมูล โรงกลั่นที่ 4 ให้ได้สร้าง โรงกลั่นที่ 5 นั้นมีกลิ่นและเป็นไปอย่างฉุกฉุกๆ ไม่มีการประมูลใด ๆ มีการให้สิทธิในการตั้ง โรงกลั่นแก่คาลเท็กซ์ก่อนแล้วจึงมาเจรจารายละเอียดกันทีหลัง ฝ่ายค้านจึงโจมตีรัฐบาลในสภาว่า กรณีนี้จัดเป็นการคอร์รัปชันระดับชาติ มีการพัวพันถึงผลประโยชน์มหาศาลและมีการ วิ่งเต้นใช้เงิน ถึง 600 ล้านบาท เพื่อให้คาลเท็กซ์ได้ตั้ง โรงกลั่นที่ 5
3. การที่รัฐบาลออกมาแถลงข่าวถึงเหตุผลที่อนุมัติให้คาลเท็กซ์ได้สร้าง โรงกลั่นที่ 5 ว่าเพื่อแลกกับสิทธิทางการค้ากับสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ชูว่าถ้าไม่อนุญาตให้ตั้งจะใช้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ เล่นงานไทย ทำให้คณะกรรมการต่างประเทศ สภาผู้แทนฯ ทำการพิจารณาและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่รัฐบาลอนุมัติให้ตั้ง โรงกลั่นที่ 5 เพราะถูกแรงบีบจากประเทศ มหาอำนาจเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ทำให้ไทยขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ส่งผลเสียหายต่อนโยบายด้านต่างประเทศของไทย เรื่องนี้ น่าสงสัยจะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง หรือเป็นเพราะ รัฐมนตรีผู้หนึ่งซึ่งถือหุ้นอยู่ในคาลเท็กซ์ได้เข้ามาดำเนินการอย่างออกหน้าออกตาจนสามารถเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียมได้
4. บ้างก็ว่า คุณสุขวิช รังสิตพล ผู้จัดการใหญ่คาลเท็กซ์ วิ่งเต็นทางคุณประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งมีสายเลือด "เหลืองแดง" ด้วยกัน
5. มีเสียงเล่าลือว่า ที่ดินที่คาลเท็กซ์จะใช้สร้าง โรงกลั่นที่ 5 ที่มาบตาพุด จังหวัด ระยองนั้น เป็นของคุณสุขวิช รังสิตพล ผู้จัดการใหญ่คาลเท็กซ์
6. นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคำกล่าวว่ามีผู้อาศัยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นลงเชิงรัฐบาลชุด พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

จะเห็นได้ว่าจากกรณีดังกล่าว เกิดสภาพการณ์กำกวมไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงที่แน่นอน

ผู้คนต่างก็พยายามปะติดปะต่อเรื่องราวและมีการแปลความหมายร่วมกัน ชาวเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการเกิดขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ชาวไม่เป็นทางการค่อนข้างจะมีบทบาทมากในเรื่อง
ของการแสดงความสงสัยในเบื้องหลังของเหตุการณ์ การวิจารณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยทำการ
เก็บรวบรวมข้อมูลชาวเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับกรณีโรงกลั่นที่ 4 และโรงกลั่นที่
5 และนำมาเรียงลำดับเหตุการณ์ พิจารณาว่า ชาวไม่เป็นทางการหรือชาวเป็นทางการ ชาวใด
เกิดขึ้นก่อนหรือหลังอย่างไร ดังจะพิจารณาได้จากตารางต่อไปนี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเทียบยกประเด็นของคอลัมน์istéข่าวไม่เป็นทางการในเรื่อง โรงกลั่นที่ 4, 5

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
2 ส.ค.31	สภาพัฒน์ฯ ออกประกาศให้บริษัทน้ำมัน เสนอซื้อเข้าประมูลการตั้ง หรือขยาย โรงกลั่น ขนาด 100,000 บาร์เรล ต่อวัน เผยเซลล์และเอสโซ่มีสิทธิ เข้าชิง	มติชน	16 ส.ค.31	บอกว่า เซลล์กับเอสโซ่กำลังสนใจ เสนอซื้อเข้าชิงการตั้ง โรงกลั่นอยู่ และ บอกเป็นนัยว่า เซลล์นั้นมีสภาพัฒน์ฯ สนับสนุน ส่วนเอสโซ่สนิทกับพวกราชครู	เดลินิวส์
			12 ต.ค.31	สงสัยว่า กรณีตั้ง โรงกลั่นใหม่หรือขยาย โรงกลั่น ซึ่งเป็นโครงการสำหรับปี 2540 นั้น ทำไมรัฐบาลถึงต้องการ จะพิจารณาเร็วนัก ทั้ง ๆ ที่ประเทศมี โรงกลั่นใหญ่ ๆ อยู่แล้ว กล่าวถึงเงิน ค่าก่อสร้างขั้นแรกหมื่นล้าน ซึ่งจะมี เงินต่อเนื่องตามมาถึงแสนล้าน	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
9 ก.พ. 32	กร ทัพพะรังสี ประกาศนโยบายเปิด โรงกลั่นแห่งใหม่ และจะพิจารณาอนุมัติ ก่อนเดือนกรกฎาคม 2532	บางกอกโพสต์	11 ก.พ. 32	รมต. กร ทัพพะรังสี เป็นผู้รู้ว่าทำไม จึงต้องเร่งรีบพิจารณาตั้ง โรงกลั่นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการของปี 2542 และ กล่าวถึงเงินค่าก่อสร้างก้อนแรกหมื่น- ล้านบาท ระยะยาวแสนล้าน	
6 มี.ค. 32	โรงกลั่นน้ำมันใหญ่จะสร้างที่ จ. กระบี่ เพื่อรับแผนพัฒนาภาคใต้ จะมีการสร้าง ท่าเรือที่กระบี่ และที่ขนอม โดยจะมี การสร้างโรงกลั่นน้ำมัน ใกล้ท่าเรือกระบี่ เพื่อนำน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางมาขึ้น บกที่ภาคใต้ และจะมีการต่อท่อน้ำมันไป ยัง อ. ขนอมด้วย จึงจะมีโรงแยกก๊าซที่ บริเวณท่าเรือขนอมต่อไป	เดลินิวส์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
27 มี.ค.32	เซลล์ประกาศแต่งตั้ง มรว. สฤษดิ์คุณกิตติยากร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของเซลล์ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะเซลล์กำลังขออนุมัติตั้งโรงงานใหม่ เพื่อที่จะดูว่าโครงการนี้เป็นของคนไทย	ผู้จัดการ	8 มี.ค.32	โรงงานใหม่ควรมีเงื่อนไขแบบเดียวกับตอนที่รัฐบาลอนุมัติให้ไทยออยล์ตั้งโรงงาน เพราะรัฐได้ประโยชน์สูงสุด ถ้าทางบริษัทเซลล์, เอสซี ไม่ยอมตามเงื่อนไข ควรจะยกให้ไทยออยล์ขยายโรงงาน	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
6 มิ.ย.32	คณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียม ลงมติออกประกาศชวนเอกชนยื่นขอตั้ง โรงกลั่นน้ำมัน กำลังผลิต 1 แสน- บาร์เรลต่อวัน ให้ตั้งที่มาบตาพุด เว้นแต่มีที่อื่นเหมาะสมกว่า ต้องเสร็จ ภายในปี 2537 และในปี 2541 จะให้ มีการตั้งเพิ่มอีก 1 โรง	แนวหน้า	8 มิ.ย.32	สำหรับโรงกลั่นที่เสนอให้ประมูลใหม่ หากดูความพร้อมแล้ว คิดว่าไทยออยล์ มีมากกว่า ควรจะใช้บรรทัดฐานแบบ เดียวกับตอนที่รัฐบาลอนุมัติให้ตั้งโรง- กลั่นไทยออยล์ เพราะรัฐบาลได้ ประโยชน์สูงสุด	เดลินิวส์
20 มิ.ย.32	เอสไอไม่สนใจตั้งโรงกลั่นใหม่ เพราะ ต้องใช้เงินลงทุนสูง	มติชน			
26 มิ.ย.32	ปตท. ต้องการถือหุ้นในโรงกลั่นแห่งใหม่ 25%	กรุงเทพ- ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
13 ก.ค. 32	ศาลทักษิณยื่นขอตั้ง โรงกลั่นใหม่	เดลินิวส์	28 มิ.ย. 32	เอสโซ่ไม่สนใจตั้ง โรงกลั่นใหม่ โรงกลั่นใหม่ควรจะใช้บรรทัดฐานเดียวกับ ไทยออยล์	เดลินิวส์
1 ส.ค. 32	กนอ. เตรียมถมทะเลมาบตาพุด 100 ไร่ รอรับโรงกลั่นแห่งใหม่	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
10 ส.ค. 32	โมบิลออยล์ยื่นขอตั้ง โรงกลั่นใหม่	ประชาชาติ-ธุรกิจ			
5 ก.ย. 32	เอสโซ่พร้อมยื่นขอตั้ง โรงกลั่นน้ำมัน แห่งใหม่ 3 พ.ย. นี้ แต่ยังไม่เสียชีวิต โครงการขยายโรงกลั่นเดิมที่ศรีราชา	แนวหน้า			
3 ต.ค. 32	ไทยออยล์จะไม่เสนอขออนุญาตตั้ง โรงกลั่นแห่งใหม่ เพราะต้องการที่จะลงทุน ขยายกิจการในบริเวณ โรงกลั่นที่ศรีราชา มากกว่าลงทุนใหม่ที่มาบตาพุด	เดลินิวส์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
4 พ.ย. 32	เอสไอตัดสินใจไม่ยื่นเสนอสร้าง โรงกลั่นใหม่	เดลินิวส์	5 พ.ย. 32	เอสไอไม่ยื่นเสนอตั้ง โรงกลั่นใหม่	ไทยรัฐ
13 พ.ย. 32	เชลล์มีสิทธิกำชัยประมูล โรงกลั่น เพราะข้อเสนอดีเด่นกว่าคาลเท็กซ์, บีพี โดยเฉพาะชววนการผลิตและรายชื่อผู้ถือหุ้น	แนวหน้า	15 พ.ย. 32	เชื่อมั่นว่าเชลล์มีสิทธิชนะประมูล โรงกลั่นใหม่ ประกอบกับเชลล์มีสภาพดำนฯ สันนิษฐาน ขอให้รัฐบาลใช้บรรทัดฐานตอนที่อนุมัติให้ไทยออยล์ได้ตั้ง โรงกลั่น	เดลินิวส์
10 ม.ค. 33	เชลล์ชนะคาลเท็กซ์ได้ตั้ง โรงกลั่น รัฐบาล ให้คาลเท็กซ์ เข้าถือหุ้นด้วย 15% อ้างเพื่อให้เกิดการแข่งขัน		17 ม.ค. 33	ยินดีกับเชลล์ที่ชนะประมูล โรงกลั่นใหม่ มีประกาศิตระดับสูง ให้คาลเท็กซ์มีส่วนถือหุ้น 15%	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
24 ม.ค.33	กร ทัพพะรังสี ยืนยันบันทึกให้คาล์เท็กซ์ 15% ในโรงกลั่นใหม่ของเชลล์	มติชน			
31 ม.ค.33	เผยเหตุตัดหุ้นรายย่อยเชลล์ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในระยะแรกเชลล์ถือหุ้น 60%, ปตท. 25% และคาล์เท็กซ์ 15% เมื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ หุ้นเชลล์จะลดลงเหลือ 30%, ปตท. 25% คาล์เท็กซ์เหลือ 10% ประชาชนทั่วไป 30% มีมติตัดหุ้นรายย่อยของเชลล์ออก เพราะไม่ต้องการให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันเข้ามา และไปหาประโยชน์จากมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเข้าสู่ตลาด	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
7 ก.พ.33	เชลล์เปิดรับคาล์เท็กซ์ร่วมหุ้นโรงกลั่นใหม่ 15% และตัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยออก	กรุงเทพ-ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
24 ก.พ. 33	รัฐบาลทำเซอร์ไพรส์ต้นคาลเท็กซ์ตั้งโรงกลั่นน้ำมันที่ 5 โดยไม่ต้องเปิดประมูล	แนวหน้า	19 ก.พ. 33	คูเวตจะร่วมทุนกับบริษัทบาฟท์ บริการอุปกรณ์เติมน้ำมันสนามบิน วางแผนตั้งสถานีบริการน้ำมันคิว 8 และตั้งโรงกลั่นน้ำมันแถวท่าเรือน้ำลึกกระบี่	ไทยรัฐ
26 ก.พ. 33	เดิมโครงสร้างผู้ถือหุ้นของโรงกลั่นเชลล์ คือ เชลล์ 36.4%, ปตท. 25%, ผู้ถือหุ้นไทย 28.6%, ยกให้รัฐบาลฟรี 10%	ฐาน-เศรษฐกิจ	26 ก.พ. 33	ทำโมเดลกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติให้เชลล์ได้สร้างโรงกลั่นที่ 4 แล้ว จึงสอดไส้อนุมัติให้คาลเท็กซ์ได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 โดยไม่มีการประมูลก่อน อ้างว่า ถูกรัฐบาลสหรัฐบีบเพื่อแลกกับสิทธิส่งสินค้าไทยไปขายสหรัฐ รายการนี้สงสัยว่าบริษัทน้ำมันจะทำเงินหล่นเลขหลัก 8 ตัว 9 ตัว	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			27 ก.พ. 33	<p>ข้องใจว่าทำไมรัฐบาลถึงอนุมัติให้ ศาลทักษิณได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 ทั้ง ๆ ที่ ไม่ได้ศึกษารายละเอียด และเรื่องนี้ เข้า ครม. เศรษฐกิจแบบจรร ๆ โดย ผู้ที่เสนอเรื่องคือ รมต. ประมวล สภาวะสุ และไม่ใช่เหตุผลที่รัฐบาลนำ มาอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐบีบบัง</p>	เดลินิวส์
			27 ก.พ. 33	<p>รัฐบาลอนุมัติให้ศาลทักษิณได้ตั้งโรงกลั่น ที่ 5 อย่างง่าย ๆ เรื่องใหญ่ ๆ โต ๆ ขนาดนี้ ในที่ประชุมเพิ่งเห็นแน้มข้อมูล ก่อนเพียงวันสองวัน และน่าที่จะให้ชัลล์ ถือหุ้นศาลทักษิณ 15% เท่ากัน</p>	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
28 ก.พ.33	กร ทัพพะรังสี เตรียมประชุมกำหนดเงื่อนไขโรงกลั่นคาลเท็กซ์ 7 มี.ค. นี้ ซึ่งต่างฝ่ายควรมีสิทธิเข้าถึงหุ้นของอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ให้เสียเปรียบกัน	มติชน	28 ก.พ.33	การอนุญาตให้คาลเท็กซ์ตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 5 ล่วงหน้า 8 ปี โดยไม่ต้องประมูล เหมือนประกาศนโยบายตราหน้าประเทศไทยไปทั่วโลกว่า ประเทศนี้วิ่งเต้นได้	ไทยรัฐ
28 ก.พ.33	คาลเท็กซ์น่าจะจะไม่ถือหุ้นในโรงกลั่นเซลล์	บางกอกโพสต์	28 ก.พ.33	"ตรีศูล" ไม่ยอมให้กรณี กรม. อำนวยิต พยายาม ๓ ให้คาลเท็กซ์ตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 5 จบลงง่าย ๆ ยังมีข้อเบ้บ ๓ และบัก ๓ ของอีก 2 อำนาจมาเกี่ยวข้อง น่าชวัญเสียแทนประเทศชาติ	เดลินิวส์
			1 มี.ค.33	กรณีโรงกลั่นที่ 5 ซึ่งคาลเท็กซ์ได้ ไม่มีใครขึ้นมั้นนอกจากคาลเท็กซ์ รัฐมนตรีไม่กี่คน, วุฒิสมาชิกเบ้บ ๓ อีกบางคน	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			1 มี.ค.33	วันที่ 7 มี.ค. นี้ กร ทักษะรังสี ประธานอนุกรรมการปิโตรเลียม เริ่มต้น พิจารณารายละเอียดของ โรงกลั่นน้ำมัน โรงที่ 5 ของคาลเท็กซ์ว่าจะตั้งที่ไหน ? จะลงทุนยังงัย ? ใครจะถือหุ้นบ้าง ? ซึ่งล้วนแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ ก่อนการอนุมัติด้วยซ้ำ	ไทยรัฐ
2 มี.ค.33	พลเอก ชำติช่าย ชูณหะวัณ แถลงว่า กรณีอนุมัติให้คาลเท็กซ์ได้ตั้ง โรงกลั่นที่ 5 ไม่มีเบื้องหลังใด ๆ ทั้งสิ้น	มติชน	2 มี.ค.33	พฤติกรรมอนุมัติให้ คาลเท็กซ์แบบรวบรัด ชวนให้สงสัย เรียกร้องให้ฝ่ายค้าน พิจารณาเรื่องนี้	ไทยรัฐ
3 มี.ค.33	คาลเท็กซ์ ถูกกำหนดให้ไปสร้าง โรงกลั่น ที่ 5 ที่ภาคใต้	มติชน	3 มี.ค.33	ไม่เชื่อว่ารัฐบาลอนุมัติให้คาลเท็กซ์ตั้ง โรงกลั่น เพราะ โดนสหรัฐบีบ หรือ เหตุผลที่รัฐบาลอ้างว่าประเทศไทยมี ความต้องการน้ำมันสูงขึ้น โรงกลั่นที่มี อยู่ไม่เพียงพอ	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			3 มี.ค.33	การที่ศาลทักษิณได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงกลั่น เพราะผู้จัดการใหญ่คือ คุณสุขวิช รังสิตพล เป็นเพื่อนซี้กับ คุณวรรณ ชันเชื้อ และการที่ประเทศไทยมีโรงกลั่นถึง 5 โรงนั้นเกินความจำเป็น จะผลิตน้ำมัน เกินความต้องการ	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)
			5 มี.ค.33	มีข่าวเพิ่มเติมมากกว่า โรงกลั่นที่ 5 โรงนี้เป็นฝีมือของลูกเขยเสนาบดีผู้เคยคุยว่า เป็นเศรษฐิกิจพันล้าน และที่ดินที่จะสร้างโรงกลั่นเป็นของท่านประธานฯ	ไทยรัฐ
			7 มี.ค.33	พฤติกรรมของรัฐบาลลับ ๆ ล่อ ๆ รวบรัดให้ศาลทักษิณได้สร้างโรงกลั่นอีก 4 ปีข้างหน้า ไม่เห็นแว้วว่าโรงกลั่นไทย-ออยล์ บางจาก, เอสโซ่ และโรงกลั่นที่ 4 ที่เชลล์เพิ่งได้รับอนุมัติจะกลั่นน้ำมันไม่พอใช้	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
10 มี.ค.33	ศาลเท็กซัสขอทบทวนมติของคณะกรรมการ ขอตั้ง โรงกลั่นคู่กับ ชลลที่มาบตาพุด จ. ระยอง	บ้านเมือง	27 มี.ค.33	ศาลเท็กซัส เกิดขัดข้องทางเทคนิค ต้อง ไปตั้ง โรงกลั่นที่กระบี่	
3 เม.ย.33	ศาลเท็กซัสขอรัฐบาลตั้ง โรงกลั่นที่ 6 ที่ ปักข์ใต้ ส่วนโรงกลั่นที่ 5 ที่ตนได้รับ อนุมัตินั้น ขอให้ตั้งที่มาบตาพุด จ. ระยอง	แนวหน้า	3 เม.ย.33	คณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียม กำหนดให้ ปตท. และบริษัทน้ำมันคูเวต เข้าหุ้นในโรงกลั่นที่ 5 ของศาลเท็กซัส	ไทยรัฐ
4 เม.ย.33	รัฐบาลยืนยันว่า โรงกลั่นที่ 5 ของ ศาลเท็กซัสต้องตั้งที่ภาคใต้	สยามรัฐ	4 เม.ย.33	วุฒิสมาชิก สุขวิช รังสิตพล ประธาน ใหญ่ศาลเท็กซัส คงถือว่าท่านเล่นใหญ่ ในรัฐบาลชุดนี้ ปฏิเสธที่จะตั้งโรงกลั่น ที่ภาคใต้ หรือถ้าจะให้ไปตั้งภาคใต้จะ ต้องเป็นโรงกลั่นที่ 6	ไทยรัฐ
			30 เม.ย.33	กรณีรัฐบาลอนุมัติให้ตั้ง โรงกลั่นน้ำมันที่ 4 และ 5 จัดเป็นปัญหาคอรัปชั่น	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
15 พ.ค.33	คาลเท็กซ์ ยืนยันจะตั้งโรงกลั่นที่ 5 ที่ มาบตาพุด	มติชน	1 พ.ค.33	กล่าวถึงโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ดของ พลเอกชาติชาย ซึ่งอยากจะให้คาลเท็กซ์ ไปตั้งโรงกลั่นที่ภาคใต้ โครงการนี้มี แผนว่า จะมีการวางท่อจากหลุมน้ำมัน ก๊าซ กลางอ่าวไทย ดัดตรงมาที่ชนอม และจะมีโรงงานแยกก๊าซ โรงงาน ปิโตรเคมีที่ภาคใต้ด้วย	ไทยรัฐ
26 พ.ค.33	กร ทัพพะรังสี ชี้แจงว่า กรณีที่มีข่าวว่า รัฐบาลไทยกำหนดให้คาลเท็กซ์ร่วมทุนกับ คูเวตตั้งโรงกลั่นที่ 5 ที่ภาคใต้ ไม่เป็น ความจริง ตอนนี้อยู่ต่างฝ่ายต่างศึกษาความ เป็นไปได้	แนวหน้า	17 พ.ค.33	สุชวิช รังสิตพล ถือว่าตนเล่นใหญ่ ก่อตั้ง แง่เรื่องตั้งโรงกลั่นที่ภาคใต้ "ได้ผ่าน" กระตุนรัฐบาลให้เอาใบอนุญาตคืน	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
7 มิ.ย.33	รัฐบาลเตรียมเรียกศาลทักษิณ เจรจาเรื่อง โรงกลั่น ซึ่มีความเป็นไปได้ที่จะตั้ง โรงกลั่นที่มาบตาพุด	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
13 ก.ค.33	ศาลทักษิณวันถูกทลออก เจรจาโรงกลั่นที่ 5 ไม่คืนหน้า ซึ่แจ้งรัฐบาลว่าจำเป็นต้องตั้ง โรงกลั่นที่มาบตาพุด	แนวหน้า			
19 ก.ค.33	ฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องการอนุมัติโรงกลั่นที่ 5 ซึ่กลุ่มรัฐบาลในสภา ระบุมีข่าวจ่ายเงินกัน 600 ล้านบาท ส่วนกรรมวิธีการต่างประเทศยื่นเรื่องนี้่าจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
25 ก.ค.33	ศาลทักษิณ แถลงข่าวยืนยันตั้งโรงกลั่นที่ 5 ที่ภาคใต้ไม่ได้ และปฏิเสธจ่ายเงิน 600 ล้าน เพื่อวิ่งเต้น	แนวหน้า	25 ก.ค.33	มีข่าวล่าว่า โรงกลั่นน้ำมันที่ 4 และโรงที่ 5 กำลังใช้เส้นตีกัน เซลล์มีเส้นตีชื่อ สมบัติ พานิชชีวะ สายพรรคชาติไทย จะเขี่ยศาลทักษิณไม่ให้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 ทำให้เรื่องคาราคาซัง	ไทยรัฐ
25 ก.ค.33	นายศิววงศ์ จังคศิริ เผยว่าคณะทำงานได้สรุปเห็นชอบให้ศาลทักษิณตั้งโรงกลั่นที่ 5 ที่ภาคใต้	วัฏจักร			
30 ก.ค.33	ศาลทักษิณวิ่งนายกฯ สร้างโรงกลั่นมาบตาพุด ประกบเซลล์	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
2 ส.ค.33	สุชวิษ รังสิตพล เตือนว่าโรงกลั่นที่ 5 อาจล้ม ถ้าถูกบังคับให้ตั้งที่ภาคใต้	บางกอกโพสต์	2 ส.ค.33	รัฐบาลน่าจะอนุมัติให้เซลล์และศาลทักษิณตั้งโรงกลั่นฯ ไปพร้อม ๆ กัน หรือกลัวว่า เซลล์จะมีกำไรน้อยไปเพราะมีคู่แข่ง	ไทยรัฐ
16 ส.ค.33	นายกฯ ประกาศให้มีการประมูลโรงกลั่นน้ำมันที่ 5 ใหม่ ตั้งในภาคกลาง เพื่อสนองความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			18 ส.ค. 33	เห็นด้วยที่รัฐบาลเปิดประมูลโรงกลั่นที่ 5 ใหม่	เดลินิวส์
			23 ส.ค. 33	รัฐบาลเปิดให้สร้างโรงกลั่นที่ 5 แถว อีสเทิร์นซีบอร์ด เอื้อให้คาลเท็กซ์ได้	ไทยรัฐ
			25 ส.ค. 33	ถึงแม้รัฐบาลจะประกาศให้ประมูลโรงกลั่นที่ 5 ใหม่ แต่ดูเงื่อนไขแล้วก็เท่ากับ เอื้อให้คาลเท็กซ์ได้	เดลินิวส์
31 ส.ค. 33	กร ทักษะรังสี แถลงว่าให้คาลเท็กซ์ เลือกตั้งโรงกลั่นได้แห่งเดียว	แนวหน้า			
4 ก.ย. 33	คาลเท็กซ์อัดรัฐบาลนโยบายโรงกลั่น ลับสน ยืนยันสิทธิโรงกลั่นที่ 5 ตั้ง มาบตาพุด ทำประมูลใหม่ด่วนแน่	เดลินิวส์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
17 ก.ย.33	นายกฯ มีคำสั่งด่วนให้ลดหุ้นเชลล์ใน โรงกลั่นที่ 4 จาก 64% เหลือ 51% หากเชลล์ไม่รับอาจเรียกศาลทักษิณ เจรจาแทน	กรุงเทพ- ธุรกิจ			
17 ก.ย.33	รัฐบาลเตรียมไฟเขียวให้ศาลทักษิณตั้ง โรงกลั่นที่ 5 ที่มาบตาพุดได้	มติชน			
18 ก.ย.33	เชลล์เตรียมร่างหนังสือถามนายกฯ ไวยรัฐบาลยกเลิกโรงกลั่นที่ 4	ไทยรัฐ	19 ก.ย.33	ข่าวดีสำหรับศาลทักษิณ ไม่ต้องลงได้	
20 ก.ย.33	ศาลทักษิณพิพากษา เผยว่าได้ตั้งโรงกลั่น ช้ากว่าเชลล์ไม่เป็นไร แต่รัฐบาลต้องมี มติแน่นอนว่าศาลทักษิณจะได้ตั้งโรงกลั่น 5 ที่มาบตาพุด	กรุงเทพ- ธุรกิจ	20 ก.ย.33	โรงกลั่นที่ 4, 5 ยังไม่คืบหน้า เร่งรัด ให้รัฐบาลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
9 ต.ค.33	ศาลทักษิณพงพนามตั้ง โรงกลั่นที่ มาตามุดสำเร็จ รัฐบาลประกาศ นโยบายใหม่ตั้ง โรงกลั่นโดยเสรี	มติชน	11 ต.ค.33	รัฐบาลอนุมัติให้ศาลทักษิณตั้ง โรงกลั่นที่ใด ก็ได้	
7 พ.ย.33	เซลล์พลาตเข้า ครม. สัญญาโรงกลั่น 4 แก้อีกหน	วัฏจักร			
9 พ.ย.33	ศาลทักษิณได้สืบเอาศอก ขอให้รัฐบาล หาพื้นที่ตั้ง โรงกลั่นที่มาจากมุดให้	ไทยรัฐ			
13 พ.ย.33	เซลล์ร้องเซ็นสัญญาเข้า กระทบเศรษฐกิจ ของชาติ	วัฏจักร			
13 พ.ย.33	เซลล์แจ้งว่า ตนควรได้รับยกเว้นภาษี เครื่องจักร	กรุงเทพ- ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
20 พ.ย.33	สัญญาโรงกลั่นเชลล์นั้น รัฐบาลเสีย-เปรียบ รัฐต้องการแก้ไข เพราะเห็นว่าจะสูญเสียเงินประกัน 1,400 ล้านบาท	มติชน			
21 พ.ย.33	กรม. ไม่ผ่านร่างสัญญาตั้งโรงกลั่นของเชลล์ นายกฯ สั่งให้นำมาเสนอใหม่ พร้อมเปรียบเทียบกับร่างสัญญาของคาลเท็กซ์				
22 พ.ย.33	เชลล์แถลงการผิดหวังรัฐบาล โวยว่ารัฐผิดเงื่อนไขเอง โดยเฉพาะเรื่องการยกเว้นภาษีเครื่องจักร	แนวหน้า	23 พ.ย.33	เร่งให้รัฐบาลรับพิจารณาอนุมัติตั้งโรงกลั่นที่ 4, 5 และให้ใช้บรรทัดฐานเมื่อครั้งอนุมัติให้ไทยออยล์ตั้งโรงกลั่น เพราะรัฐบาลได้ผลประโยชน์มาก	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
26 พ.ย. 33	นายกฯ เห็นว่าค่าเช่าที่ดินที่การนิคม- อุตสาหกรรมเสนอให้ เซลล์ เข้าตั้ง โรง- กลั่นนั้นถูกเกินไป น่าจะปรับให้สูงขึ้น	มติชน			
5 ธ.ค. 33	กรม. ผ่านร่างสัญญา เซลล์และคาลเท็กซ์ แล้ว ได้ตั้งที่มาบตาพุดทั้ง 2 โรง	กรุงเทพ- ธุรกิจ			
5 ธ.ค. 33	กนอ. จัดหาแหล่งเงินกู้ในประเทศ ประมาณ 750 ล้านบาท เพื่อถมทะเล 510 ไร่ และจะคิดอัตราค่าเช่าในส่วน ที่ถมทะเลเพิ่มจากเดิมเพียงไร่ละ 3.4 หมื่นบาท/ปี และยังให้เซลล์ช่วยออกค่า ใช้จ่ายถมทะเลอีกประมาณ 100 ล้าน บาท	ไทยรัฐ			



วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			6 ธ.ค. 33	<p>แปลกใจมติ ครม. ที่ว่าให้ กนอ. เป็นผู้ลงทุน 750 ล้านบาท ถมที่ 510 ไร่ ให้เชลล์เข้าสร้างโรงกลั่น แล้วเก็บค่าเช่าที่หลัง งานนี้ "ได้ผ่าน" ขอชมว่าเชลล์วิ่งเก่งและขอชมท่านข้าราชการที่ชงเรื่องนี้ขึ้นไปว่าใจถึง ออกส่าห์กู้เงินเสียดอกเบี้ยมาถมทะเลให้เอกชนมาเช่า</p>	ไทยรัฐ
			7 ธ.ค. 33	<p>รัฐบาลอนุมัติให้เชลล์และคาลเท็กซ์ได้ตั้งโรงกลั่นเท่าเทียมกัน แต่คาลเท็กซ์เสียเปรียบในเรื่องที่ดินตั้งโรงกลั่น เนื่องจากรัฐบาลจัดหาที่ตั้งโรงกลั่นและลงทุนใช้เงินปรับที่ดินและถมทะเลเป็นเงิน 749 ล้านบาท แล้วให้เชลล์เข้าตั้งโรงงานในอัตราพิเศษ ส่วนคาลเท็กซ์ต้องหาซื้อที่ดินตั้งโรงกลั่นเอง และสรุปว่าโครงการใหญ่ ๆ อย่างนี้วิ่งกับรัฐมนตรีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องวิ่งกับข้าราชการประจำด้วย</p>	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			7 ธ.ค.33	ศาลทักษิณได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 สบาย ๆ ทั้ง ๆ ที่เงื่อนไขเซลส์ไม่ได้ ตบยาว่าทำไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ที่รู้มีเพียง 2 คน "น้ำชาติ" กับหลาน กร ทักษะรังสี	เดลินิวส์
			19 ธ.ค.33	เรื่องอะไร กนอ. จึงต้องไปกู้เงิน 750 ล้านบาทมาถมทะเลให้เซลส์เช่า ถูก ๆ รู้สึกว่าเรื่องนี้ลึกลับซับซ้อนในรัฐต้องเสียประโยชน์อยู่ร่ำไป	ไทยรัฐ
8 ม.ค.34	กนอ. เรียกเก็บค่าเช่าจากเซลส์ได้ ไร่ละ 34,000 บาท ซึ่งถูกเกินไป อาจเรียกเก็บเพิ่มอีก 10 เท่า เพราะต้องดูแลคุ้มทุน	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
30 ม.ค.34	กนอ. จะคิดค่าเช่าที่ดินที่ต้องถมทะเลเพิ่ม 10 เท่าตัว จาก 3.4 หมื่นบาทต่อไร่ เป็น 300,000 บาทต่อไร่ เพื่อให้คุ้มกับการลงทุนและดอกเบี้ยที่ต้องเสีย	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			1 ก.พ. 34	กนอ. ฤทธิรงค์ให้เซลล์เช่าสร้างถุก ๆ ไร่ละ 34,000 บาทต่อปี แต่พอจะขอปรับค่าเช่าเป็นไร่ละ 300,000 บาทต่อปี เซลล์กลับทำอีกยก	ไทยรัฐ
			6 ก.พ. 34	ว่ากันว่า โครงการยี่ง่าซ่า เซลล์ยิ่งสบายใจ เพราะจะได้ไม่ถูกริบเงินประกัน และให้รัฐบาลเร่งดำเนินการหาบริษัทน้ำมันอื่นแทน	ไทยรัฐ
7 ก.พ. 34	เซลล์ปฏิเสธว่ามีได้ต้องการให้โครงการโรงกลั่นที่ 4 ของตนล่าช้า เพราะต้นทุนสูงขึ้น	บางกอกโพสต์			
22 ก.พ. 34	เซลล์ระบุนักวิชาการและคู่แข่งทำให้โรงกลั่นแห่งใหม่ล่าช้า เผยกระทรวงไม่ยอมอนุมัติให้ เซ็นสัญญาเช่าที่ดินบนบกทั้งที่เจรจาแล้วเสร็จ				

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
4 มี.ค.34	เซลล์และคาลเท็ก ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ มาสานต่อ จึงจะเซ็นสัญญาโรงกลั่นได้	วัฏจักร			
20 มี.ค.34	รื้อนโยบายน้ำมันของรัฐบาลชาติชาย ล้มนโยบายตั้งโรงกลั่นน้ำมันเสรี ไพจิตร เอื้อทวีกุล คุมนโยบาย ปิโตรเลียม เตรียมเสนอ ครม. ยกเลิก มติ ครม. เดิมที่จะให้เซ็นสัญญาโรงกลั่น เซลล์และคาลเท็กซ์พร้อมกัน	แนวหน้า			

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อมีข่าวรัฐบาลประกาศให้บริษัทน้ำมันเสนอซื้อ เข้าประมูลการตั้งหรือขยายโรงกลั่นใหม่ ขนาด 100,000 บาร์เรลต่อวันนั้น ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการแสดงความสงสัยและหยิบยกประเด็นที่ว่าเหตุใดรัฐบาลจึงต้องเร่งรีบพิจารณาอนุมัติให้ตั้งโรงกลั่น ทั้ง ๆ ที่โรงกลั่นนั้นกำหนดให้เปิดกลั่นได้ในปี 2540 ผู้เขียนกล่าวถึงเงินค่าก่อสร้างและเงินต่อเนื่องระยะยาวถึง 1 แสนล้านสำหรับโครงการนี้ว่า อาจจะมีเรื่องผลประโยชน์แฝงอยู่ ผู้เขียนเขียนถึงประเด็นนี้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2531, 11 กุมภาพันธ์ 2532 และเมื่อ มีข่าวทางการปรากฏในหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 6 มิถุนายน 2532 ว่า กำหนดให้โรงกลั่นใหม่เปิดกลั่นในปี 2537 และในปี 2541 จะให้มีการตั้งอีก 1 โรง การตอกย้ำในประเด็นนี้ก็หายไปจากข่าวไม่เป็นทางการ

เมื่อรัฐบาลประกาศผลผู้ชนะการประมูลโรงกลั่นขนาด 100,000 บาร์เรลต่อวัน ที่จะสร้างที่มาบตาพุด จ.ระยอง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2532 ปรากฏว่าเซลล์เป็นผู้ชนะ แต่ต่อมาอีก 2 เดือน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2533 รัฐบาลประกาศให้ศาลเท็กซัสได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 โดยไม่ต้องมีการประมูล สร้างความแปลกใจให้แก่คนในวงการน้ำมันและประชาชนทั่วไปอย่างมาก ในข่าวที่เป็นทางการรายงานข่าวคราวความคืบหน้าทั่ว ๆ ไป สำหรับข่าวไม่เป็นทางการนั้น ผู้เขียนได้วิพากษ์วิจารณ์และหยิบยกปัญหาขึ้นมาตีแผ่ ดังเช่น ตั้งข้อสงสัยว่า กรณีอนุมัติให้ศาลเท็กซัสได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 อย่างง่าย ๆ นี้ ต้องมีเบื้องหลัง ข่าวไม่เป็นทางการตีพิมพ์เรื่องนี้ติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2533 จนพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องออกมาแถลงว่า กรณีอนุมัติให้ศาลเท็กซัสได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 นี้ ไม่มีเบื้องหลังใด ๆ ทั้งสิ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2533

ในขณะที่ข่าวเป็นทางไม่มีข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากข่าวที่ว่ารัฐบาลให้ศาลเท็กซัสไปตั้งโรงกลั่นที่ภาคใต้ ในข่าวไม่เป็นทางการ ผู้เขียนได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ พยายามหาสาเหตุของความมีเงื่อนงำนั้น บ้างก็ว่าการที่ศาลเท็กซัสได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงกลั่นเพราะผู้จัดการใหญ่ คือ คุณสุขวิช รังสิตพล เป็นเพื่อนชื่อกับคุณวรรณ ชันชื้อ, วิจารณ์ว่าเหตุผลที่รัฐบาลนำมาอ้างว่าจำเป็นต้องอนุมัติให้ศาลเท็กซัสได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 เพราะสหรัฐบีบเพื่อแลกกับสิทธิทางการค้าของประเทศนั้นเป็นเหตุผลที่ไม่น่าฟัง เป็นไปไม่ได้, บ้างก็ว่าที่ดินที่จะใช้สร้างโรงกลั่นนั้นเป็นของท่านประธานฯ และปฏิเสธเหตุผลที่รัฐบาลอ้างว่ากำลังการผลิตของโรงกลั่นที่มีอยู่ในประเทศไม่เพียงพอ จึงต้องอนุมัติให้ตั้งโรงกลั่นที่ 5

ต่อมาวันที่ 30 เมษายน 2533 ข่าวไม่เป็นทางการ ผู้เขียนหยิบยกประเด็นว่า กรณีรัฐบาลอนุมัติให้ตั้งโรงกลั่นที่ 4 และที่ 5 จัดเป็นปัญหาคอรัปชัน และในอีก 1 เดือนต่อมา ผู้เขียนชี้ให้เห็นถึงโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ดอันใหญ่โตซึ่ง เป็นความฝันของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งมีโรงกลั่นน้ำมันที่ 5 ของศาลเท็กซัสอยู่ด้วย ซึ่งเป็นที่มาของเหตุผลที่ต้องการให้ศาลเท็กซัสตั้งโรงกลั่นที่ภาคใต้

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2533 ชาวเป็นทางการรายงานความคืบหน้าของศาลเท็กซ์ที่ซื้อตั้ง โรงกลั่นที่มาจากตามุดแทนที่จะเป็นภาคใต้ ตลอดจนเรื่องยุ่ง ๆ ที่ฝ่ายค้านโจมตีรัฐบาลกรณีอนุมัติให้ตั้ง โรงกลั่นที่ 5 ระบุว่าศาลเท็กซ์จ่ายเงินวิ่งเต้นถึง 600 ล้านบาท ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการรู้ว่าสาเหตุของความคาราคาซังนี้เป็นเพราะเชลล์กำลังใช้เส้นเชี้ยศาลเท็กซ์ไม่ให้ตั้ง โรงกลั่นสำเร็จ

เรื่อง โรงกลั่นที่ 4 และ โรงกลั่นที่ 5 ยังไม่คืบหน้า ทางด้านศาลเท็กซ์พยายามที่จะขอรัฐบาลให้ตนได้ตั้ง โรงกลั่นที่ 5 ที่มาจากตามุดให้ได้ ส่วนเชลล์กำลังวิ่งเรื่องที่ดินถูกลดทอนในโรงกลั่นที่ 4 จาก 64% เหลือ 51% โดยทำเรื่องถึงรัฐบาลในวันที่ 20 กันยายน 2533 ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการได้เร่งรัดให้รัฐบาลทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาอีก เร่งให้รัฐบาลรีบพิจารณาอนุมัติตั้ง โรงกลั่นที่ 4, 5 เพราะสัญญาของเชลล์และศาลเท็กซ์ยังหาข้อยุติไม่ได้ ดิดที่เรื่องการยกวันภาษีเครื่องจักร, เงื่อนไขเรื่องรับเงินประกัน 1,400 ล้านบาท

เมื่อปลายปี 2533 ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการหยิบยกประเด็นที่การนิคมอุตสาหกรรมทำการถมทะเล แล้วให้เชลล์เช่าสำหรับตั้ง โรงกลั่นที่ 4 ในราคาถูก ๆ โดยเงินที่นำไปลงทุนถมที่นั้น กนอ. ต้องไปกู้เสียดอกเบี้ยแพง ผู้เขียนสงสัยว่ากรณีนี้คงมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างและกล่าวพาดพิงถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมว่ามีส่วนช่วยเชลล์วิ่งเต้นให้ กนอ. จัดหาที่ตั้ง โรงกลั่นให้ ผู้เขียนได้เขียนถึงประเด็นนี้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2533, 7 ธันวาคม 2533 และ 19 ธันวาคม 2533 และต่อมาปรากฏว่าชาวในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 8 มกราคม 2534 ว่า กนอ. เรียกเก็บค่าเช่าจากเชลล์ไร่ละ 34,000 บาทนั้น เป็นราคาที่ถูกเกินไป อาจจะเรียกเพิ่มอีก 10 เท่า และในวันที่ 30 มกราคม 2534 มีชาวในหนังสือพิมพ์แนวหน้าว่า กนอ. จะคิดค่าเช่าที่ดินที่ต้องถมทะเลเพิ่ม 10 เท่าตัว จาก 34,000 บาทต่อไร่ เป็น 300,000 บาทต่อไร่ เพื่อให้คุ้มกับการลงทุนและดอกเบี้ยที่ต้องเสีย เรื่องค่าเช่าที่ดินซึ่งมีราคาสูงขึ้นนี้มีส่วนทำให้เชลล์ยังไม่พร้อมที่จะเซ็นสัญญาสร้าง โรงกลั่นที่ 4 กับกระทรวงอุตสาหกรรม

นับตั้งแต่รัฐบาลอนุมัติให้ เชลล์และศาลเท็กซ์ได้ตั้ง โรงกลั่นน้ำมันที่ 4 และ 5 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533 นั้น จวบจนถึงต้นปี 2534 แล้ว เชลล์และศาลเท็กซ์ยังมีได้เซ็นสัญญาใด ๆ กับรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหลายครั้งหลายหน ศาลเท็กซ์ถูกกำหนดให้สร้างโรงกลั่นที่ภาคใต้แทนที่จะเป็นที่ยามาตามุด เพื่อรับโครงการเซาเทิร์นซีบอร์ด ศาลเท็กซ์ต้องทำเรื่องถึงรัฐบาลขอตั้ง โรงกลั่นที่มาจากตามุดให้ได้ เรื่องนี้มีผลให้รัฐบาลต้องประกาศให้มีการประมูลโรงกลั่นที่ 5 ใหม่สำหรับตั้งในภาคกลาง และศาลเท็กซ์เป็นผู้ได้ พร้อมกับนั้นรัฐบาลประกาศนโยบายใหม่ตั้ง โรงกลั่นเสรีได้

ในมติ ครม. กำหนดให้เซลล์และคาลเท็กซ์ต้องเซ็นสัญญาพร้อมกัน เซลล์ยังเซ็นสัญญาไม่ได้ตรวจดูที่คาลเท็กซ์ยังไม่พร้อม สถานการณ์เนิ่นนานออกไปการขอแก้ไขสัญญาระหว่างเซลล์กับรัฐบาลในประเด็นต่าง ๆ เกิดมีขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่รัฐบาลขอให้เซลล์ลดต้นทุนของตนในโรงกลั่นที่ 4 เวลา ยิ่งล่วงเลยไป ต้นทุนในการก่อสร้างยิ่งเพิ่มสูงกว่าตอนเริ่มขออนุมัติสร้าง โรงกลั่นมาก ประกอบกับการนิคมอุตสาหกรรมคิดค่าเช่าที่ดินซึ่งถมทะเลสร้าง โรงกลั่นสูงขึ้นไปถึง 10 เท่า ทำให้เซลล์ยังไม่พร้อมที่จะเซ็นสัญญา นอกจากนั้น เซลล์จะได้เซ็นสัญญาหรือไม่นั้น ยิ่งมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลยุคลพลเอกชาติชาย มาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 ทำให้ร่างสัญญาของเซลล์และคาลเท็กซ์ต้องยืดเวลา เซ็นสัญญาออกไปอย่างน้อยอีก 6 เดือน

ในยุครัฐบาล รสช. ได้มีการรื้อนโยบายทางด้านน้ำมันของพลเอกชาติชาย และล้มนโยบายตั้งโรงกลั่นน้ำมันเสวี ตลอดจนยกเลิกมติ ครม. ที่ว่า เซลล์และคาลเท็กซ์จะต้องเซ็นสัญญาตั้งโรงกลั่นน้ำมันพร้อมกัน เมื่อเหตุการณ์มาถึงตอนนั้น เซลล์ยังได้ทำหนังสือถึง รัฐบาลขอแก้ไขสัญญา โดยขอให้ตนได้รับยกเว้นภาษีเครื่องจักร และแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาที่ว่า รัฐบาลสามารถริบเงินประกัน 1,400 ล้านบาท หากเซลล์ไม่สามารถสร้าง โรงกลั่น ได้เสร็จตามกำหนดไม่ว่า เซลล์จะผิดหรือไม่ เรื่องการขอแก้ไขสัญญาระหว่างเซลล์กับรัฐบาลนี้ทำให้การเซ็นสัญญายืดเยื้อออกไป ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการชี้ให้เห็นว่า โครงการยิ่งล่าช้าออกไป เซลล์ยิ่งสบายใจ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2534 และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2534 ปรากฏในข่าวเป็นทางการว่า เซลล์ปฏิเสธว่าตนมิได้หวังเห็นยวการเซ็นสัญญาตั้งโรงกลั่นที่ 4 แต่เป็นเพราะรัฐบาลและคู่แข่งต่างหากที่ทำให้โรงกลั่นล่าช้า ในอีก 5 เดือนต่อมา ร่างสัญญาสร้างโรงกลั่นของเซลล์ยังไม่มื่ออะไรคืบหน้า ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2534 ปรากฏในข่าวไม่เป็นทางการวิจารณ์ว่า การที่เซลล์ตั้งเงื่อนไขขอแก้ไขสัญญานั้นเป็นข้ออ้างหาเหตุผลโครงการ เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่เหมาะสมกับการลงทุน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะสังเกตได้ว่าการหยิบยกประเด็นของคอลัมน์นิสต์ข่าวไม่เป็นทางการมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ และมีผลก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อผู้ที่ตกเป็นข่าวดังจะเห็นได้จากเนื้อหาของข่าวเป็นทางการที่เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวไม่เป็นทางการโจมตีต่อปัญหาใดปัญหาหนึ่ง ตัวอย่างเช่น พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องแถลงข่าวปฏิเสธว่ากรณีอนุมัติให้คาลเท็กซ์ได้โรงกลั่นที่ 5 นั้นไม่มีเบื้องหลัง การนิคมอุตสาหกรรมขึ้นค่าเช่าที่ดินที่ถมทะเลแก่เซลล์ถึง 10 เท่า หลังจากการหยิบยกประเด็นเรื่องค่าเช่าถูกเกินไปในข่าวไม่เป็นทางการ เป็นต้น

การอ้างถึงแหล่งที่มาของ "ข่าวไม่เป็นทางการ"

จากการสัมภาษณ์ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการ ตลอดจนผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้วิจัยได้
 ซ้อมถามว่า ผู้เขียนจะรักษาความลับในเรื่องของแหล่งข่าว ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายตั้งอยู่
 บนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน ดังนั้น ในการเขียนข่าวไม่เป็นทางการจะไม่ปรากฏที่มา
 ของแหล่งข่าวเลย ผู้เขียนจะเขียนเฉียงไปว่า "เขาว่า....." "มีข่าวล่ำ
 ว่า....." , "ว่ากันว่า....." , "กระซิบจากคนวงใน....." ดังจาก
 หลักฐานข่าวไม่เป็นทางการของข่าวหน้า 4 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ ดังนี้

เดลินิวส์ 26 กุมภาพันธ์ 2533

**ใครไม่รู้อ้างว่า เหตุที่ปုပ်ปုပ်อนุมัติโรงที่ 5 โดย
 ไม่ผ่านการเปิดประมูลก่อน เพราะถูกรัฐบาลสหรัฐบีบ เพื่อแลกกับสิทธิส่งสินค้าไทยไปขายสหรัฐ จึงรีบ
 อนุมัติโรงกลั่นที่ 5 ให้กาลเท็กซ์**

ไทยรัฐ 27 กุมภาพันธ์ 2533

กระซิบกระซาบกันใน วงการอุตสาหกรรม
 ระดับประเทศ การอนุญาตครั้งโรงกลั่นพร้อมกันสองโรง พอ
 ฟังได้ ในแง่ตอบสนองความต้องการในประเทศ ทดแทนการนำเข้า
 ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป แต่ทำให้ผู้ผลิต กฎเกณฑ์กีดกัน ที่เคยทำมา
 ก่อน ไม่มีใครไม่แคลงใจเลยสักคน..... ● กระซิบจากคน
 วงใน ก็ในโต๊ะประชุมกันแต่ละ เรื่องใหญ่ๆ โดๆ ขนาดให้ คิงโระ
 กลั่นน้ำมัน วันละ 6 แสนบาร์เรล แต่เพิ่งเห็นแฟ้มข้อมูลก่อนเพียง

ไทยรัฐ 5 มีนาคม 2533

● ปากหอย
ปากปู นินทาตามประสา เขาว่าอีกว่า โรงกลั่นที่ 5 โรงนี้เป็น
ฝีมือของ ลูกเขยเสนาบดี ผู้โดยคุดว่า เป็นเศรษฐีพันล้าน
แล้วก็ยังนิทาต่ออีกว่า ที่ดินที่จะสร้างโรงกลั่นเป็นของท่าน
ประธานฯ เตรียมรอขายให้หังกระมิ โถ! เรื่องของคนรวยเขาสา
มคคืหากิน ไม่มีอะไรผิดสักหน่อย

ไทยรัฐ 25 กรกฎาคม 2533

● อยู่เมืองไทย ไม่ว่าพระไม่
ว่ามรรคส ก็ต้องใช้เงิน นี่ก็มีข่าวลือว่า โรงกลั่นน้ำมันโรงที่ 4 โรงที่ 5 กำลังใช้เส้นตีกันมันส์หยด โดยเฉพาะ
ค่ายน้ำมันเชลล์ เขาว่า มีเส้นตี ชื่อ สมบัติ เพานิชชะ ลูกค้าน้ำมันรายใหญ่ สายพรรคชาติไทย จะเขี่ยอีก
เจ้า กาลเท็กซ์ ให้ได้ ผลก็เลย การากาซัง ไม่มีอะไรคืบหน้า เสียหายวันหน้า ก็คือ ผลประโยชน์ของประ
เทศชาติ

ไทยรัฐ 6 กุมภาพันธ์ 2534

● ว่ากันว่า โครงการยี่งล่าช้า เชลล์ยิ่งสบายใจ เพราะ จะได้
ไม่ต้องถูกขูดเงินประกัน แต่ เสียหายเวลานี้ ก็คือ ประเทศไทย ทั้งที่โรงกลั่นใหม่
น่าจะจะได้ลงมือดำเนินการแล้ว นี่มันแต่เพียงเงรจากทำโน้นทำนี้ ลำบากนัก "ใต้ฝุ่น" ว่า
รัฐบาลหาเจ้าใหม่ดีกว่า

บทบาท (Role) ของผู้เขียนในการนำเสนอข่าวไม่เป็นทางการ

ในข่าวไม่เป็นทางการซึ่งมีการนำเสนอที่มีลักษณะพิเศษ ผู้เขียนมักจะผนวกความคิดเห็น การวิเคราะห์วิจารณ์ลงไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านมองปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ หรือบางครั้งแสดงความสงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป ผู้เขียนคนหนึ่งสามารถแสดงบทบาท ได้ต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้มองอะไรในเหตุการณ์นั้น ๆ บทบาทดังกล่าวได้แก่

บทบาทของผู้สื่อข่าว (Messenger)

ทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้ยินมา ถึงแม้ว่าเขากำลังรายงานข้อมูลจากจุดยืนที่ต่างกัน ในกรณีของเรื่อง โรงกลั่นที่ 4, โรงกลั่นที่ 5 นี้ บ่อยครั้งที่ผู้เขียนรายงานข่าวที่เกิดขึ้นหลังจาก ที่ปรากฏข่าวนั้นแล้วในข่าวเป็นทางการ แต่ข่าวไม่เป็นทางการนั้นจะมีลักษณะย่อ ๆ สั้น ๆ อ่าน เข้าใจง่าย ได้แก่

ไทยรัฐ 5 พฤศจิกายน 2532

● อ้าว! เอสโซ่ ไม่เอากับเขาด้วย ปลออย เซลล์ กาลเท็กซ์ และ บีที
เสนอขอตั้งโรงกลั่นน้ำมันไปแค่สามบริษัท เหตุผล...ตั้งโรงกลั่นใหม่ไม่ไหว ขยายโรงเก่า
ผลิตน้ำมันเพิ่ม ถ้าใครจะกว่า.....

ไทยรัฐ 27 กุมภาพันธ์ 2533

● โรงกลั่นกาลเท็กซ์ โรงที่ทำ ยังเป็นข่าวฮือฮาทุกคนได้ คณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ อนุมัติ แต่ก็มีปัญหา กาลเท็กซ์ ได้โรงกลั่นแล้ว ยัง ถือหุ้นโรงกลั่นเซลล์ โรงที่สองก็
เปอร์เซนต์ จะเป็นจะตายยังไง เซลล์ก็ไม่ยอม เรื่องอะไรจะ
ปลออยให้คู่แข่ง... อ้าวถึงก้อหอย.....

บทบาทของผู้สงสัย (Skeptic)

ผู้เขียนจะแสดงความสงสัยต่อความถูกต้องแท้จริงของรายงานข่าว ต้องการการพิสูจน์ และเรียกร้องให้มีความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ข่าวสารเป็นพื้นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหตุการณ์มีลักษณะที่มีเงื่อนงำ ดังเช่นกรณีโรงกลั่นที่ 4 ที่ 5 นี้ ผู้เขียนได้แสดงบทบาทนี้ หลายครั้งหลายหนด้วยกัน เขาจะแสดงความสงสัย และจะหยิบยกประเด็นปัญหานั้นซ้ำ ๆ กันหลาย ครั้งหลายหนในข่าวไม่เป็นทางการ จนกว่าปัญหาประเด็นนั้นจะได้รับการคลี่คลายจากผู้ที่ถูกกล่าวถึง หรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงจะมีปฏิกิริยาดังตัวอย่างเช่น

เดลินิวส์ 26 กุมภาพันธ์ 2533

นี่ก็แปลกอีกเรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้สร้างโรงกลั่นน้ำมัน โรงที่ 4 มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้าน ทำไมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอนุมัติให้บริษัทเชลล์แล้ว จึงสอดไส้อนุมัติให้สร้างโรงกลั่นโรงที่ 5 แก่บริษัทกาลเท็กซ์ โดยไม่มีการประมูลก่อน ทั้งที่โรงที่ 4 บริษัทเชลล์ต้องผ่านการประมูลมาก่อนตามระเบียบ !!.....๘

เดลินิวส์ 27 กุมภาพันธ์ 2533

● ข้องใจจนปานนี้...เชื่อหรือไม่? การตั้ง โรงกลั่นน้ำมัน แต่ละแห่งต้องศึกษานานหลายปี และกว่า โรงกลั่นที่ 4 จะชื้อขาด ใช้เวลาถึง 16 เดือน!.....● แต่โรงกลั่นที่ 5 เจ้า กรมเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์แบบจร ๆ โดย รมค.ประมวล สภาวสุ. ไม่เชื่อก็คงเชื่อ อนุมัติให้ กาลเท็กซ์ ง่าย ๆ จัง ?!..

เดลินิวส์ 28 กุมภาพันธ์ 2533

.....● ย้อนความเดิม

อีกที ให้เห็น ความผิดปกติ ในมติ ครม. ฉบับรวบรัดครั้งนี้ -
 คั้นปี 32 รัฐบาลเชิญชวนลงทุนตั้งโรงกลั่นน้ำมัน มี เซลล์ กับ
 กาลเท็กซ์ ซิงคำ.....● ที่สุดเซลล์ชนะขาด แต่มี "น้ำใจ" แบ่ง
 หุ้น สำหรับรัฐบาลไปให้กับใครก็ได้ 10% - ยุ่งตรง น้ำชาติ,
 หลานกร ผู้ดูแลน้ำมันอยู่ มาแปลก - คือขออีก 5% เป็น 15%
 มอบให้ กาลเท็กซ์ ผู้ครอบ!.....● อันนี้รัฐบาลสร้าง
 "กติกาคำใหม่" ขึ้นมาเอง ซึ่งปรากฏว่า บริษัทแม่ ของเซลล์ ที่กรุง
 เฮก, โนเด??.....● จู่ ๆ ครม. ก็พบทางออกสะดวกโยธิน
 เสนอ โรงกลั่นที่ 5 ประเด็นให้ กาลเท็กซ์ กล้วย ๆ หมู ๆ.....

ไทยรัฐ 28 กุมภาพันธ์ 2533

การอนุญาตให้กาลเท็กซ์ตั้งโรง
 กลั่นน้ำมันแห่งที่ 5 ล่วงหน้า 8 ปี
 โดยไม่ต้องประมูล ไม่ต้องทำเรื่องและข้อมูลยื่นขอ เพราะเป็นคนที่นั่งด้วยกัน
 เหมือนประกาศนียบัตรคบหน้าประเทศไทยไปทั่วโลก ประเทศนี้วิ่งเดินได้!.....●

เดลินิวส์ 1 มีนาคม 2533

.....● กาลเท็กซ์ ภาค 3....โรงกลั่นมหัศจรรย์ บุญหล่นทับ
 ไม่มีใครขึ้นมึนนอกจาก กาลเท็กซ์, รัฐมนตรี ไม่ก็คน, วุฒิสมาชิก
 เบิ้ม ๆ อีกบางคน.....!

ไทยรัฐ 1 มีนาคม 2533

และ วันที่ 7 มีนาคม นี้
 เลิศกร ทัพพะรังสี ประธานอนุกรรมการปิโตรเลียม ก็จะเริ่มต้น
 พิจารณา เรื่อง โรงกลั่นน้ำมันโรงที่ 5 ของ กาลเท็กซ์ ว่า
 จะตั้งที่ไหน? จะลงทุนยังไง? ใครจะถือหุ้นบ้าง?.....●
 ข้อมูลเบื้องต้นอย่างนี้ ถ้ามีไม่ครบ อย่างว่าแต่ โครงการนี้
 เป็นหมิ่นล้าน อย่าง โรงกลั่นน้ำมัน เลข ๕ ให้เป็นการ จด
 ทะเบียนบริษัทกระจอกๆ เงินทุนสัก 1 แสนบาท กรมทะ
 เขียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่ยอมรับจดทะเบียน
 เพราะจคไม่ได้ ผิดกฎหมาย...

ไทยรัฐ 2 มีนาคม 2533

.....● แต่พดดิ
 กรม อนุมัติโรงกลั่นให้ กาลเท็กซ์ แบบบรรทัด มันชวนให้สงสัย มันมีอะไรแอบ
 แฝงได้เสียกัน อันนี้ ถ้า ฝ่ายค้าน ตั้งใจทำหน้าที่ เพื่อส่วนรวมด้วยบริสุทธิ์ ไม่ใช่
 แค่ เล่นเกมการเมือง เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม คงจะไม่ทำเป็นหูหนวกตามอด
 เป็นแน่...

ไทยรัฐ 6 กรกฎาคม 2534

จึงชวนให้สงสัยว่า ที่บริษัทเซลล์แห่ง
 ประเทศไทย ตั้งเจตนาจะขอแก้สัญญา ๕
 ข้อเนี่ย...จะเป็นข้ออ้างหาเหตุผลโครงการ
 ๕ ข้อ
 เพราะรู้กันอยู่ๆว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจกำลัง
 ทรึงทรม ตลาดหุ้นกำลังทรุด การลงทุนกำลัง
 ฝืด การค้ากำลังแข็ง

จะสังเกตได้ว่า หลังจากที่ผู้เขียนแสดงความสงสัยและหยิบยกเหตุผลแสดงความคิดเห็นของตนต่อปัญหาที่ว่า ทำไมรัฐบาลจึงอนุมัติให้ศาลเท็กซ์ได้ตั้งโรงกลั่นที่ 5 อย่างง่ายดาย และนำเสนอปัญหาที่ติดต่อกันถึง 5 วัน รัฐบาลโดยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ออกมาแถลงข่าวปฏิเสธว่าไม่มีเบื้องหลังใด ๆ ที่อนุมัติให้ศาลเท็กซ์ได้ตั้งโรงกลั่น ดังปรากฏในข่าวเป็นทางการของหนังสือพิมพ์มติชน, แนวหน้า ฉบับวันที่ 2 มีนาคม 2533

บทบาทของผู้แปลความหมาย (Interpreter)

ผู้เขียนจะพยายามจัดข่าวให้เข้ากับสิ่งที่เขารู้ ประเมิน โดยเทียบกับเหตุการณ์ในอดีต และคาดเดาส่งสิ่งที่บ่งชี้สำหรับอนาคต ในกรณีโรงกลั่นที่ 5 นี้ บางครั้งผู้เขียนกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอนุมัติให้ตั้งโรงกลั่นในอดีต ผสมผสานกับสิ่งที่เขารู้มาและคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ดังตัวอย่างเช่น

เดลินิวส์ 15 พฤศจิกายน 2532

.....● ดูเหมือน แบเบอร์ ประมูลทำโรงกลั่นน้ำมันหมื่นล้าน
ข้อเสนอ ยักษ์ใหญ่เซลล์ ทำคะแนนห่าง ศาลเท็กซ์, บริติชปิโตรเลียม
เป็นกระบุง.....● แถมยักษ์หอยมี สภาพัดคณ์ฯ เป็นกองเชียร์
อีกต่างหาก งานนี้พลิกลือคยาก - "ตรีศูล" สะกิด รมต. กร ทัพพะรังสี
นิดเดียวประเด็น ผลประโยชน์แบ่งรัฐ.....● กรุณาหยิบเอา
โรงกลั่นไทยออยล์ มาเป็นครู แล้วเรียนตาม ทั้งตัวเงินและการให้
ถนนของรัฐ เข้าไปนั่งในบอร์ดโรงกลั่น อันนี้ตำมะกัญ !!.....●

เดลินิวส์ 28 กุมภาพันธ์ 2533

.....●
นี่ออกใหม่ครับ ?.....อดีตเมื่อครั้ง ไทยออยล์ ขยายโรงกลั่นตาม
พันธะ ที่มีอยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐศึกษาเคร่งเครียด
เป็นมากกว่าอนุมัติ.....● เช่นกัน ประมูลโรงกลั่นที่ 4 มี คณะ
ก.ก. ถึง 3 ชุด พิจารณาด้าน เทคนิค, ตลาด และ กฎหมาย เซลล์
สอบผ่านทั้งหมดถึงได้ - แต่ศาลเท็กซ์ได้ แบบแปลกๆ.....●
ใช่ "ตรีศูล" สำเอียงเข้าข้างบริษัทน้ำมันไจ้ไน้ - ที่นิยน์อยู่ข้าง
"ตำรวจเปิบธรรม" หากประเทศไทยจำเป็นต้องมีโรงกลั่นที่ 5

บทบาทของผู้คล้อยตาม (Protagonist)

เมื่อมีการตีความที่เป็นไปได้หลายทางหรือมีการปฏิบัติได้หลายแนวทาง ผู้ที่มีความเห็นคล้อยตามก็จะเชื่อตามคนอื่น ในกรณีเรื่องรัฐบาลอนุมัติให้ศาลเท็กซัสได้สร้าง โรงกลั่นที่ 5 นั้น นอกจากผู้เขียนจะแสดงความคิดเห็นโดยการเสนอรัฐบาลเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ แล้ว บางครั้ง เขาก็คล้อยตามวิธีปฏิบัติของรัฐบาลด้วย ตัวอย่างเช่น

เดลินิวส์ 18 สิงหาคม 2533

● มีหวัง ฟาวล์ ไปเฉย ๆ โรงกลั่นที่ 5 รัฐบาล
 ประเคนให้ ศาลเท็กซัส พอร์ละบุลงไปสร้างภาคใต้ก็ทำท่าลืมน.....●
 ไม่เป็นไร. เห็นด้วย ให้ รมต. กร ทัพพะรังสี เปิดประมูลใหม่
 ใครอยากแข่งก็มา ศาลเท็กซัส ก็มีสิทธิ แต่ "อภิสิทธิ์" ไม่ได้แล้วนะ !

การคาดการณ์

การคาดการณ์ของผู้เขียนในข่าวไม่เป็นทางการ เป็นลักษณะพิเศษของข่าวไม่เป็นทางการที่แตกต่างไปจากข่าวเป็นทางการ ผู้เขียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเส้นหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้อ่านติดตามอ่านคอลัมน์ของตน เขาได้ใช้สามัญสำนึกข่าวจากวงในและจากหลาย ๆ แหล่งข่าวมาผสมผสานกัน แล้วใช้ประสบการณ์ของตนในการคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น การที่เหตุการณ์เกิดตามคำทำนายของผู้เขียน จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวผู้เขียน สำหรับผู้เขียนบางท่านการคาดการณ์นั้น ไม่ใช่คำทำนาย แต่เป็นข้อมูลจริงซึ่งได้มาจากวงใน

ในกรณีของการอนุมัติโรงกลั่นที่ 4, ที่ 5 นี้ เป็นสถานการณ์ที่มีเงื่อนงำ ยิ่งเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้คน และเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา ผู้อ่านที่เกาะติดตามสถานการณ์มักจะคอยฟังความเป็นไปของเหตุการณ์จากปลายปากกาของผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการ ตัวอย่างการคาดการณ์ของเหตุการณ์นี้ ได้แก่



ไทยรัฐ 23 สิงหาคม 2533

● เดียงกันไป เดียง
กันมา เรื่องสถานที่ตั้ง โรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 5 ตอนนี้ รัฐบาลนำชาติ เลย์ไฟ
เซียให้ ตั้งโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 6 ขึ้นมาอีกโรง แกะอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยจะเปิดให้
มีการ ประมูล ในไม่นานวันข้างหน้า● ประสา "ไต้ฝุ่น" หาข่าว หลับตาก็
เห็น ค่ายกาลเท็กซ์ จะเป็นดาอยู่ คว่าโรงกลั่นแห่งที่ 6 ไปกิน โดย เสียสุขวิช รัง-
สิตผล ไม่ต้องวิ่งเดินอะไร งานนี้ รัฐบาลเขาให้จะ!

เดลินิวส์ 18 สิงหาคม 2533

.....● มีหวัง ฟาวล์ ไปเฉย ๆ โรงกลั่นที่ 5 รัฐบาล
ประเคนให้ กาลเท็กซ์ พอระบุงไปสร้างภาคใต้ก็ทำท่าล้ม.....●

เดลินิวส์ 25 สิงหาคม 2533

เรื่องมัน
พิลึก กรม. เคยโยนบุญใส่หัว กาลเท็กซ์ วิพากษ์วิจารณ์กันทั่ว
จนรัฐบาลจีน - กลับมาต่อรองให้ไป ตั้งโรงกลั่นที่ภาคใต้ ซึ่ง
ฝ่าย สุขวิช รังสิตผล ปฏิเสธ.....● ส่าสุดคล้าย ๆ ว่าไม่เอา
ก็เลิก ประมูลตั้ง โรงกลั่นที่ 5 ใหม่คราวนี้ที่มาบตาพุด ระบอง
เงื่อนไขคือบริษัทน้ำมันมีโรงกลั่นแล้ว ห้าม?!.....● ใหญ่ ๆ
ก็เหลือ กาลเท็กซ์ เจ้าเดียวไม่มีโรงกลั่น งานนี้ตราดาวเลยยิ่งกว่า
นอนมก. นึกอยู่แล้ว!.....

การคาดการณ์ของผู้เขียนในเรื่องที่ว่าศาลเท็กซัสจะได้รับอนุมัติให้ตั้ง โรงกลั่นที่ 5 นั้น ถูกต้อง หลังจากข่าวไม่เป็นทางการไม่นาน ในวันที่ 17 กันยายน 2533 รัฐบาลอนุมัติให้ศาลเท็กซัส เป็นผู้ได้รับการตั้ง โรงกลั่นที่ 5

การพูดเป็นนัย (Hint)

ข้อมูลบางอย่างเป็นเพียงคำบอกเล่า ขาดหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริง แต่ผู้เขียนเห็นว่า เรื่องนี้ น่าเล่น หรือบางครั้งผู้เขียนอาจรู้ข้อเท็จจริงจากข่าววงใน แต่เขียนไปตรง ๆ ไม่ได้ เพราะจะกระทบกระเทือนต่อผู้มีอิทธิพล หรืออาจด้วยนโยบายของหนังสือพิมพ์ที่จะ ไม่ต้องการให้ ล้ำเส้น การพูดเป็นนัย (Hint) และการไม่ระบุชื่อผู้ที่ต้องการกล่าวถึงตรง ๆ ก็เป็นทางออกหนึ่ง ของผู้เขียนต่อบางประเด็นปัญหา ดังตัวอย่างเช่น

ไทยรัฐ 5 มีนาคม 2533

ปากหอย

ปากปู นินทาตามประสา เขาว่าอีกว่า โรงกลั่นที่ 5 โรงแนี้เป็น
ฝีมือของ ลูกเขยเสนาบดี ผู้เคยคุยว่า เป็นเศรษฐีพันล้าน
แล้วก็ยังนิทาต่ออีกว่า ที่ดินที่จะสร้างโรงกลั่นเป็นของท่าน
ประธานฯ เตรียมรอขายให้ทั้งกระบี่ โถ! เรื่องของคนรวยเขาสา
มัตต์หากิน ไม่มีอะไรผิดสักหน่อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยรัฐ 7 ธันวาคม 2533

เรื่องมันเป็นฉันทโค...เคี้ยว "แม่
ลูกจันทร์" จะกราบเรียนให้ฟังค่ะ!!

ผู้สื่อข่าวหัวเขี้ยว, ขบถขยิกแฉลงด้วย
ความกันกะเขอว่า, ข้อเสนอของ "นักเอง
ดี" ซึ่งเป็นข้าราชการประจำระดับปลัดกระ-
ทรวงฯ ได้เสนอให้รัฐบาลจัดหาที่คั้งโรงกลั่น
น้ำมันเชลล์ ที่มาบตาพุด

รวมเบ็ดเสร็จ ก็คือเป็นพื้นที่ 510 ไร่
ใช้เงินทั้งปรับที่ดินและถมทะเล ทั้งสิ้น 749
ล้านบาท

เงินลงทุนก้อนนี้ เชลล์คราหอย ไม่
ต้องอ้าหอยออกมาจ่ายให้เมื่อขุด

เพราะรัฐบาลลงทุนควักกระเป๋าให้
เสร็จ

ผู้สื่อข่าวหัวเขี้ยว, ป้องปากกระจับคบ
คุณว่า, สำหรับศาลเท็กซคราคาว ของ-เดีย
สุขวิช รังสิตพล เพ็ญแก่หลาคณิตเคี้ยว
ต้องเสียเปรียบเชลล์คราหอยไปจอมกระเบื้อง

เพราะต้องไปคั้นคั้นกันหาซื้อที่ดิน
สร้างโรงกลั่นเอาเอง รัฐบาลไม่จัดหาให้

สรุปว่า, โครงการใหญ่ๆ เงินเขอะๆ
เนี่ย...วิ่งกับรัฐมนตรีอย่างเคี้ยวไม่ได้

ต้องวิ่งกับข้าราชการประจำด้วย ถึง
จะชั่วไว้เค

เดลินิวส์ 16 สิงหาคม 2531

● บอว่าเป็นนัย ๆ ว่า
เอสโซ่ ตั้งโรงกลั่นแรกสุดนั้นสมัย "น้ำชาติ" อยู่ รมต. อุตสาหกรรม "หลานกร"
เป็นเลขาว รมต.● และบอกอีกว่า โปรเจกต์เซลล์ นั้น - สภากาชาดฯ แจก
อยู่เต็มที ตั้งแต่ "เสนาะ" ยันดาวรุ่งหน้าใหม่ ดร. ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์....

จะสังเกตได้ว่า จากคำพูดเป็นนัยที่ว่า "ลูกเชยเสนาบดี" หรือ "นักเลงดี" ซึ่งเป็น
ข้าราชการประจำ ระดับปลัดกระทรวงฯ นั้น ผู้เขียนใช้สมญานามในการกล่าวถึงบุคคล เพื่อเป็น
หลักเลี่ยงการกล่าวหาถึงผู้ได้รับชื่อโดยตรง สมญานามแต่ละตัวจะบ่งบอกความเป็นตัวของตัวผู้ที่
ได้รับสมญานามว่าเป็นคนอย่างไร จึงเสมือนเป็นการชี้ (Index) อะไรที่ปรากฏอยู่ในตัวลักษณะ
ให้ผู้อ่านได้ทราบที่กำลังพูดถึงใคร และเป็นคนอย่างไร และสามารถที่จะมองเห็นถึงทัศนคติของ
ผู้เขียนได้อย่างชัดเจน ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในลักษณะนี้ได้ จำเป็นจะต้อง
ติดตามและอ่านตัวบทของผู้เขียนตลอดเวลาและสม่ำเสมอ (วันดี ทองงอก, 2534)

อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในวงการ หรือผู้ที่ติดตามเหตุการณ์มาตลอดโดยอาศัยกรอบอ้างอิง
ของเขา ก็พอเดาได้ว่า ผู้เขียนหมายถึงใคร สิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของข่าวไม่เป็นทางการ
ซึ่งข่าวเป็นทางการไม่สามารถให้ข้อมูลเช่นนี้ต่อสาธารณชนได้ เพราะถือว่ายังไม่ใช่ข้อเท็จจริง
แต่สิ่งนี้เป็นเสน่ห์ของข่าวไม่เป็นทางการ ผู้อ่านใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่มี
เงื่อนงำและใช้เป็นลางบอกเหตุ โดยถือเอาข้อมูลจากการบอกเล่าซึ่งแนะนำของผู้เขียน มาใช้ขบคิด
และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ท่วงทีลีลาการเขียนของผู้เขียน

สิ่งที่เห็นเด่นชัดในข่าวไม่เป็นทางการ คือ เรื่องการใช้ภาษาของผู้เขียน ขณะที่อ่าน
ไปผู้อ่านจะมีความรู้สึกว่าคุณเขียนกำลังคุยกับตน หรือกำลังนั่งอยู่ในวงสนทนา สิ่งที่มีส่วนช่วยให้
เกิดความรู้สึกนี้อยู่ที่การใช้ภาษาพูด และบางที่ข้อความอยู่ในเครื่องหมายคำพูด " " การ
ใช้คำแสลง คำอุทาน รวมไปถึงการใช้เครื่องหมายคำถาม (?) บางครั้งใช้มากกว่า 1 อัน
(???) เครื่องหมายที่ผู้เขียนนิยมใช้มากอีกเครื่องหมายหนึ่งได้แก่ เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
และเช่นเดียวกันถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจมาก ผู้เขียนจะใช้มากกว่า 1 อัน (!!!)

บางครั้งการใช้เครื่องหมายวงเล็บคร่อมคำกล่าวอุทาน และข้อมูลเพิ่มเติมทำให้ผู้อ่านจินตนาการว่าคอลิมนิสต์กำลังป้องปากกระซิบ ลีลาการเขียนของผู้เขียนไม่ใช่จะมีแต่ภาษาพูดและภาษาเขียนเท่านั้น ยังมีภาษาท่าทางแฝงอยู่ในการนำเสนอด้วย นอกจากนั้นผู้เขียนยังเรียกร้องความสนใจด้วยการใช้ตัวหนา อักษรตัวโต หรือตัวเอน เพื่อให้สิ่งที่ต้องการเน้น โดดเด่นแตกต่างไปจากข้อความที่รอบล้อม ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่

ไทยรัฐ 28 กุมภาพันธ์ 2533

ฉบับที่สุดท้ายนี้ ก็ เสี่ยสุวิษ รั้งลิตผล วุฒิสมาชิก (แอมม์ บุคนี้ เป็นบุคคของวุฒิสมาชิกพ่อค้าอยู่แล้ว) บิ๊กบ๊อสค่ายศาลเท็กซ์ อยู่ๆ ก็มี ใบอนุญาตสร้างโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งกำหนดให้สร้างใน ทศวรรษหน้าโน้น หล่นทับใส่ตีนบวมเป่ง เล่นเอาพิศวงไปทั้งวงการ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!..

ไทยรัฐ 1 มีนาคม 2533

● พิโด นุ่นเอ็นดูชะมัด เสี่ยสุวิษ รั้งลิตผล วุฒิสมาชิก ประธานใหญ่ศาลเท็กซ์ ให้สัมภาษณ์เสียงออกอ้อฮอน ไม่ทราบมาก่อนว่า บุญก้อนใหญ่จะหล่นทับอยู่ๆ ก็มี นกกระสาใจดี โขนโครม โรงกลั่นน้ำมันมาให้หนึ่งโรง จดทะเบียนตั้งโรงกลั่นเมื่อไหร่ ก็อย่าลืมสุภาษิตจีนที่ว่า บุญคุณต้องทดแทน นะจ๊ะ นะจ๊ะ.....●

ไทยรัฐ 3 มีนาคม 2533

“ด้วยหัตถ์แห่งสวรรค์อันมหัศจรรย์
 ล้นเลื่อน โรงกลั่นน้ำมันโรงใหม่ ซึ่ง
 กำหนดจะถือกำเนิดเกิดขึ้นเพียงแก่
 โรงเดียว”.....

ก็ดันกลอดลูกแฝดออกมา 2
 โรง!!

คือโรงกลั่นน้ำมันเชลล์ (ตราหอย) แห่ง
 ประเทศไทย

กับอีกโรง คือ บริษัทกาลเท็กไทย (ตรา
 ดาว) ซึ่งหอยคิดสายสะคือออกมาได้ยังไงก็ไม่
 รู้??

แม่ลูกจันทร์ หมอคำแถมเก้าตัวรั้วก็
 แสนจะ “งมเด็ก”

สงสัยจะท้องนอกมดลูกชะละมะ
 เนี่ย (อ่าอ่าอ่า)???

ผู้สื่อข่าวหัวเขี้ยว, เกาหัวแกรกๆ แอ้ว
 ลูบล่หลกคือไปว่า, การเปิดไฟเขี้ยวให้คลังโรง
 สะคือบูม

อ่าๆๆ ประชาธิปไตยเต็มใบก็หยังจ๊ะ
 กะ

อยู่ไปมาตๆ เห็นกันบ่อยๆ ก็ชิน
 ไปเองนะกะ (อ่าอ่าอ่าอีกๆ)

ไทยรัฐ 25 กรกฎาคม 2533

ไทยจะเล่นกันเสรีแล้ว โรงกลั่นน้ำมันโรงที่ 6 และ โรงที่ 7 ก็น่าจะมีการกำหนดล่วงหน้าว่าจะ
 ให้ตั้งกันที่ไหน เพื่อวางแผนสาธารณูปโภคล่วงหน้าให้เพียบพร้อม. ชัยลาภณ์ ให้มีโรงกลั่นน้ำมันที่หอดระโง “ได้
 ฝุ่น” ว่ายิ่งดี จะได้ไม่มีการฮั้วกันในตลาด พับผ่า.....

เดลินิวส์ 4 กันยายน 2533

● ปู่ ก็กำลังจะประมูล โรงกลั่นน้ำมัน 10,000 ล้าน
อยู่รวมร่อ ใครจะปล่อยให้หลุดไปอยู่ในมือพรรคอื่น ให้ไง?!

เดลินิวส์ 19 กันยายน 2533

● ยอมรับเถิดว่า เบนจามินพิเศษ ขายสิทธิ์ละ 8.75 บาทปัจจุบัน ราคาจริง
11 บาท, สูตรเดิมต้องขยับราคา อีกลหลายหมื่นมาก.....● ยกเลิกวิธีขึ้นทีละ
ขยับ 30 สตางค์ซะ.....เป็น 1 บาทก็ต้องยอม, คมราคาสินค้าให้อยู่ อดหมุมเดือดร้อน
จะพอ บรรเทา !.....● ความรู้ทั่วไป-รวมคอมเรศ สีลาอ่อน รุติ แรงกระทบต่อ
สินค้าจำเป็น แม้ขึ้นราคาน้ำมันแค่อีก 4 ครั้ง...สบู่, นมผง, น้ำมันพืช, นมข้นหวาน
ต้นทุนบวกแค่ 0.1 ถึง 1.6%.....● ไซ้มากกว่านี้ แปลว่า "ฉวยโอกาส" !!

จะสังเกตได้ว่าการสร้างความหมายของผู้เขียน โดยผ่านตัวหนังสือที่กำหนดให้ใช้ตัวหนา
ตัวเอน ตลอดจนการใช้เครื่องหมายคำถาม อัศเจรีย์ เครื่องหมายคำพูด วงเล็บ มีส่วนอย่างมาก
ในการเรียกร้องความสนใจ ชวนให้ติดตาม และมีบรรยากาศของการสนทนาระหว่าง
ผู้อ่านกับผู้เขียน

จากหลักฐานข้อมูลของข่าวไม่เป็นทางการในกรณีรัฐบาลอนุมัติให้ เซลล์ ได้ตั้ง โรงกลั่น
ที่ 4 และศาลก็ตั้งโรงกลั่นที่ 5 นี้ สามารถชี้ให้เห็นลักษณะของข่าวไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ำมันในประเทศได้ว่า เหตุการณ์มีพื้นฐานของความมีเงื่อนงำ สถานการณ์กำกวม ไม่มี
ใครรู้ข้อเท็จจริงแน่ชัด ในสถานการณ์เช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าข่าวไม่เป็นทางการถูกจัดเป็นแหล่ง
ข่าวที่สำคัญแหล่งหนึ่งสำหรับผู้คนในวงการน้ำมัน หรือผู้ที่สนใจ ผู้อ่านจะติดตามรอฟังการคาดการณ์
และการพูดเป็นนัยของผู้เขียน โดยที่ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือที่สร้างสมมาของผู้เขียน
มีส่วนอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของข่าวนั้น ๆ ผู้เขียนแสดงบทบาทต่าง ๆ กันในการนำเสนอ
ข่าวไม่เป็นทางการ การหยิบยกประเด็นปัญหาของผู้เขียนมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ และมีส่วนช่วยให้เกิดปฏิกิริยาต่อผู้ที่ตกเป็นข่าว

II กรณีนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว

ความเป็นมา

แนวความคิดเรื่องการใช้ระบบราคาลอยตัว เริ่มก่อตัวขึ้นประมาณปี 2528 - 2529 ในช่วงของการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ซึ่งอยู่ในสมัยรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อถึงสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในเดือนกันยายน 2531 เริ่มมีการดำริที่จะลดราคาน้ำมัน รวมทั้งศึกษาหาแนวทางการนำนโยบายการปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวมาใช้ รัฐบาลมีมติลดราคาน้ำมันลงในเดือนตุลาคม 2531 โดยเริ่มจากการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมัน ตลอดจนพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันให้เท่ากันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การใช้ระบบราคาน้ำมันลอยตัว

แนวความคิดในการกำหนดราคาน้ำมันให้เท่ากันทั่วประเทศนั้น ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก อาจก่อให้เกิดการทุจริตและเกิดการขาดแคลนน้ำมันในท้องที่ห่างไกล ในเดือนพฤศจิกายน 2531 รัฐบาลจึงมีมติเห็นสมควรให้ยุติการพิจารณานโยบายกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเท่ากันทั่วประเทศ

ช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปีต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2532 เริ่มมีการพิจารณากำหนดรูปแบบของการปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวอีกครั้ง แต่เนื่องจากตลาดน้ำมันในประเทศยังมีการแข่งขันไม่มากพอ ในเดือนกรกฎาคม 2532 อนุกรรมการปิโตรเลียมจึงเห็นควรให้ชะลอแผนการปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวไว้ก่อน เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและเกิดปัญหาทางด้านการเมือง ทางด้านราคาน้ำมันโลกระยะนี้เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น เงินกองทุนน้ำมันสามารถตั้งราคาขายปลีกน้ำมันได้อีกเพียง 6 เดือน หลายฝ่ายเร่งให้รัฐบาลตัดสินใจใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัว และยกเลิกระบบกองทุนน้ำมัน

ในที่สุดรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 1 สิงหาคม 2533 เป็นวันแรกเริ่มของการใช้ระบบราคาน้ำมันลอยตัว ในช่วงที่รัฐบาลเพิ่งประกาศใช้ระบบราคาน้ำมันใหม่นี้เอง ได้เกิดสงครามอิรัก - คูเวต ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำมันค้ำชันขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสูงถึง 20 เหรียญต่อบาร์เรล สูตรราคาน้ำมันแบบกึ่งลอยตัวจึงถูกประกาศใช้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2533 รัฐบาลพยายามแยกปัญหาการปรับราคาน้ำมันออกจากการเมือง โดยให้การกำหนดราคาน้ำมันเป็นไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เพื่อที่จะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของราคาน้ำมันในประเทศ และเป็นพื้นฐานของการใช้ระบบราคาน้ำมันลอยตัวสมบูรณ์ในอนาคต

เดือนธันวาคม 2533 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นในรัฐบาลนี้ต้องหมดสภาพไปด้วย รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการปรับราคาขายปลีกน้ำมัน ดังนั้นสูตรราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวจึงหยุดชะงัก สภาการศึกษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้เข้าปกครองประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศว่าจะดำเนินการให้ราคาน้ำมันลอยตัวภายใน 6 เดือนข้างหน้าอย่างแน่นอน

นโยบายน้ำมันกึ่งลอยตัวในยุครัฐบาลอานันท์ จะเริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2534 กำหนดให้น้ำมันแต่ละประเภทต้องมีเงินไหลเข้ากองทุนไม่เกิน 30 สตางค์ต่อลิตร เพื่อรองรับกับสถานการณ์ราคาน้ำมันผันผวนซึ่งอาจเกิดขึ้นในตลาดโลก และรัฐบาลจะควบคุมราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายกึ่งลอยตัวนี้ทำให้บริษัทน้ำมันได้ประโยชน์จาก "ค่าการตลาด" ซึ่งรัฐบาลมิได้ประกาศควบคุม หลายฝ่ายเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนระบบราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวที่จะใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน เสียใหม่

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2534 รัฐบาลเริ่มประกาศใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวสมบูรณ์ และยกเลิกการเก็บภาษีเข้ากองทุนน้ำมัน หลังจากนั้นไม่นานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหภาพโซเวียต ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้น และส่งผลให้ราคาน้ำมันในไทยต้องปรับสูงขึ้นตามระบบราคาน้ำมันลอยตัว

ความมีเงื่อนไขของเหตุการณ์

กรณีรัฐบาลมีมติให้ใช้สูตรราคาน้ำมันลอยตัวในการกำหนดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาล เป็นนโยบายที่มีการดำริและดำเนินการคาบเกี่ยวมาตลอดรัฐบาลถึง 3 สมัยด้วยกัน โดยหลักการนั้นนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวก่อให้เกิดผลดี สามารถที่จะแยกเรื่องน้ำมันออกจากเหตุผลทางการเมืองได้ และทำให้ประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาที่เป็นจริงกับราคาน้ำมันในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม การกำหนดช่วงเวลาที่จะประกาศใช้ และวิธีการในการดำเนินการก็เป็นสิ่งสำคัญ ความกำกวมของการดำเนินการใช้สูตรราคาน้ำมันลอยตัวพอสรุปได้ดังนี้

1. ในเรื่องค่าการตลาดซึ่งไม่มีการแจกแจงข้อเท็จจริงจากรัฐบาล ว่าได้มีมาตรการในการเพิ่มค่าการตลาดนี้ให้แก่บริษัทน้ำมันอย่างไร หลังจากใช้สูตรราคาน้ำมันลอยตัวแล้ว เกิดการระแวงสงสัยถึงผลประโยชน์ในส่วนนี้ เกรงว่าสูตรราคาน้ำมันลอยตัวแทนที่จะส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่กลับเป็นช่องทางให้บริษัทน้ำมันตักตวงผลประโยชน์

2. การรี ๓ รอ ๓ ของรัฐบาลที่จะประกาศให้มีการใช้สูตราน้ำมันลอยตัวนี้ ก่อให้เกิดความสงสัยในท่าทีของรัฐบาล และไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะจริงใจที่จะให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากนโยบายนี้ หรือว่ารัฐบาลรอช่วงจังหวะเวลาเพื่อหวังผลทางการเมือง

จะเห็นได้ว่าจากกรณีดังกล่าว เกิดสภาพการณ์ที่มีเงื่อนงำ นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งกระทบกับกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้คนจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามมีน้อยคนที่รู้ข้อเท็จจริงในเรื่องน้ำมัน ผู้คนต่างก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารและตีความต่าง ๆ นานา ในสถานการณ์เช่นนี้ข่าวไม่เป็นทางการจะมีบทบาทมากที่จะหยิบยกประเด็นแสดงความสงสัยในเหตุการณ์ ตลอดจนรายงานข่าวและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว และนำมาเรียงลำดับเหตุการณ์ พิจารณาว่าข่าวไม่เป็นทางการและข่าวเป็นทางการข่าวใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังอย่างไร ดังจะพิจารณาได้จากตารางต่อไปนี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเทียบยกประเด็นของคอลัมน์ใน เรื่องนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
29 ก.ย. 31	รัฐบาลเริ่มพิจารณาว่าจะลดราคาน้ำมันลงมาได้อย่างไร รวมทั้งศึกษาแนวทางการประกาศราคาน้ำมันลอยตัวด้วย	สยามรัฐ			
5 ต.ค. 31	รัฐบาลเร่งประกาศราคาน้ำมันให้ได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และจะปล่อยให้มีการลอยตัว หากราคาตลาดโลกถูกราคาในประเทศต้องถูก แต่ถ้าราคาในตลาดโลกแพงขึ้น ราคาในประเทศก็ต้องแพง	แนวหน้า			
13 ต.ค. 31	รัฐบาลเริ่มพิจารณานโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 6	บางกอกโพสต์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
14 ต.ค.31	สภาหอการค้าชี้ให้เห็นว่า การปล่อยราคาน้ำมันให้ลอยตัวโดยไม่กำหนดราคาสูงสุดในขณะนี้ยังไม่สมควร เพราะจะไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด ยกเว้นเมื่อมีหลักประกันว่า การแข่งขันจำหน่ายน้ำมันในตลาดทั่วประเทศเป็นไปอย่างจริงจัง คือ เมื่อน้ำมันราคาลดลงราคาจำหน่ายต้องลดลงด้วยทันที	สยามรัฐ			
25 ต.ค.31	กร ทัพพะรังสี กล่าวว่านโยบายลอยตัวของราคาน้ำมันยังคงอยู่ แต่จะพิจารณาเรื่องทำให้ราคาน้ำมันเท่ากันทั่วประเทศก่อน แล้วจึงค่อยมาคิดเรื่องลอยตัว	ไทยรัฐ			
31 ต.ค.31	รัฐบาลจะใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวแน่นอน แต่ต้องว่าอยู่บนฐานของราคาน้ำมันชายปลึกที่เท่ากันทั่วประเทศ	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			14 พ.ย. 31	เรื่องราคาน้ำมันลอยตัวนั้น ยังคิดว่า ทำไม่ได้ในตอนนี้ รัฐบาลไม่ควรนำ เรื่องน้ำมันมาบังคับให้ไม่ลดราคาน้ำมัน	ไทยรัฐ
7 ธ.ค. 31	แนวทางน้ำมันลอยตัวยังไม่เลิกศึกษา	เดลินิวส์	18 พ.ย. 31	ระยษณั้ นโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ทำไม่ได้ในเมืองไทย	เดลินิวส์
1 ม.ค. 32	คณะทำงานฯ เห็นควรให้ดำเนินการ อย่างเป็นขั้นตอน 3 ขั้นตอน เพื่อนำไป สู่ระบบการลอยตัวของราคาน้ำมันอย่าง แท้จริง	กรุงเทพ- ธุรกิจ			
22 พ.ค. 32	คณะอนุกรรมการฯ จะมีการพิจารณา เพื่อเตรียมวางแนวทางไปสู่การปล่อย ให้ราคาขายปลีกน้ำมันลอยตัวในการ ประชุมครั้งต่อไป	บ้านเมือง			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			5 มิ.ย. 32	เห็นด้วยกับนโยบายน้ำมันลอยตัว เพราะจะได้ไม่ต้องระแวงกับการใช้เงินกองทุนน้ำมัน	ไทยรัฐ
15 มิ.ย. 32	จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียม ถึงการปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัว และสถานการณ์ของกองทุนน้ำมัน ซึ่งขณะนี้เริ่มมีปัญหา	เดลินิวส์	10 มิ.ย. 32	เลิกกองทุนน้ำมันจะนำไปสู่ นโยบายลอยตัวโดยสมบูรณ์	เดลินิวส์
19 มิ.ย. 32	คณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียม นัดถกเรื่องปล่อยราคาน้ำมันลอยตัว มีแนวโน้มปล่อยลอยตัวกึ่งเสรี ยังคงคุมเพดานขายปลีกสูงสุดไว้ ถ้าขึ้นเกินให้กองทุนน้ำมันจ่ายชดเชย	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
30 มิ.ย.32	รัฐบาลแก้ปัญหาเงินกองทุนน้ำมันเริ่ม ร่อยหรอ คาดไม่ถึงต้นปี 2533 หากไม่ เร่งแก้ปัญหา ราคาน้ำมันขึ้นแน่จนวาง มาตรการปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวตาม ราคาตลาดโลก เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2534	กรุงเทพ- ธุรกิจ			
5 ก.ค.32	นโยบายปรับราคาน้ำมันลอยตัวชะงัก คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ประเด็นสำคัญก่อนที่จะมีการลอยตัวควร เน้นให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าน้ำมัน อย่างเพียงพอ	สยามรัฐ			
7 ก.ค.32	นายฯ ยืนยันขึ้นราคาแก๊ส-น้ำมัน	กรุงเทพ- ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
8 ก.ค.32	อีกเพียง 4 เดือน เงินกองทุนน้ำมัน เราจะหมดลงแล้ว รัฐบาลมีการเกริ่น ออกข่าวให้รู้ตัวแต่เนิ่น ๆ ว่าจะต้อง ขึ้นราคาน้ำมัน	ไทยรัฐ			
11 ก.ค.32	รัฐบาลลดภาษียอมเสียเดือนละ 200 ล้านบาท เพื่อต่ออายุกองทุนน้ำมันให้ตรึง ราคารีลอีก 6 เดือน	สยามรัฐ			
12 ก.ค.32	นายกฯ เผยอีก 6 เดือน อาจขึ้นราคา น้ำมัน	กรุงเทพ- ธุรกิจ			
19 ก.ค.32	กร ทัพพะรังสี คิดว่านโยบายน้ำมัน ลอยตัวคงทำไม่ได้ภายใน 2 ปีนี้ เนื่องจาก จากตลาดน้ำมันในเมืองไทยยังมีการ แข่งขันไม่มากพอ	เดอะเนชั่น			



วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
31 ก.ค. - 6 ส.ค.32	ถ้าหากรัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วยการ ใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ก็ควร ที่จะหามาตรการต่าง ๆ ที่จะไม่ให้ เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง เช่น เรื่อง ของการเก็บสำรองน้ำมันของผู้นำเข้า	เส้นทาง- เศรษฐกิจ			
21 ส.ค.32	ในอีก 2 - 3 เดือนนี้ คนไทยจะต้อง เผชิญกับดัชนีราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่พุ่งทะยานขึ้นรับกับแนวความคิดของรัฐ ที่จะนำนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวมาใช้	เดลิเมล์เรอร์			
30 ส.ค.32	ซึ่งราคาน้ำมันลอยตัวไม่ได้ เกรงป้อม รวมหัวขายแพง	แนวหน้า			
12 ก.ย.32	อนุกรรมการปิโตรเลียมเห็นควรให้ชะลอ แผนการปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวไว้ก่อน เพราะกลัวจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า และมีปัญหาทางการเมือง	สยามรัฐ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
26 พ.ย. 32	เงินกองทุนน้ำมันจะหมดลง ม.ค. 33 สภาพัฒน์ฯ เสนอให้ราคาลอยตัว	แนวหน้า	17 ต.ค. 32	กร ทัพพะรังสี ยืนยันราคาน้ำมัน เมืองไทยจะลอยตัวได้อย่างน้อยใน 5 หรือ 6 ปี	ไทยรัฐ
4 ธ.ค. 32	ราคาน้ำมันลอยตัวไม่เหมาะสมสำหรับ ประเทศไทย เพราะการค้าน้ำมันใน เมืองไทย 5 บริษัทผู้ค้ารายใหญ่มี ลักษณะผูกขาด และผู้บริโภคน่าจะลำบาก	บ้านเมือง	29 พ.ย. 32	ถ้าปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวตั้งแต่เมื่อ ช่วงแรก ๆ ที่รัฐบาลชาติชายเข้ามา บริหารประเทศก็ดี เพราะราคาน้ำมัน โลกยังไม่สูงเหมือนช่วงนี้	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)
4 ธ.ค. 32	ควรที่รัฐบาลจะตัดสินใจใช้นโยบาย ราคาน้ำมันลอยตัว	ไทยรัฐ	10 ธ.ค. 32	การใช้นโยบายน้ำมันลอยตัวในช่วงนี้คง ไม่มีโอกาส	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
15 ม.ค. 33	กร ทัพพะรังสี จะเสนอสูตรสำเร็จในการกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป ให้มีการขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้สูตรดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาน้ำมันลอยตัวในอนาคต	วัฏจักร	11 ธ.ค. 32	ยังคงตรึงราคาน้ำมันขายปลีก โดยการลดภาษีสรรพสามิต ชั่วเวลาจนกว่าระบบน้ำมันลอยตัวจะถูกนำมาใช้	ไทยรัฐ
15 ม.ค. 33	สำนักงานพลังงานแห่งชาติ เสนอให้ยกเลิกระบบกองทุนน้ำมัน	วัฏจักร			
15 - 21 ม.ค. 33	รัฐสานนโยบายน้ำมันลอยตัวลดขั้นตอนตั้งปั๊ม ปูทางน้ำมันลอยตัว	ฐาน-เศรษฐกิจ			
29 ม.ค. 33	ราคาน้ำมันกึ่งลอยตัว ทางสายกลางที่ควรคำนึงถึง	กรุงเทพ-ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
20 มี.ค.33	คณะกรรมการปิโตรเลียมลงนาม หาข้อมูลน้ำมันลอยตัว เขตอีสานทำท่า ไปได้ แข่งขันกันหนัก เผยระบบราคา น้ำมันลอยตัวมีความเป็นไปได้แน่	แนวหน้า			
23 มี.ค.33	คณะทำงานปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง นัดประชุมทบทวนการกำหนดสูตรราคา น้ำมันลอยตัวในวันที่ 30 เม.ย. นี้ คาดสามารถประกาศใช้ ก.ย. นี้	กรุงเทพ- ธุรกิจ			
7 เม.ย.33	สูตรกำหนดราคาน้ำมัน จะทำให้ราคา น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจริงตามราคาตลาด โลก จะมีการกำหนดเงินกองทุนน้ำมัน ไว้ในอัตราหนึ่งคงที่ หากช่วงที่ราคา น้ำมันตลาดโลกสูงขึ้น จะทำให้กองทุน ลดน้อยลงจากระดับที่ตั้งไว้ ก็จะใช้วิธี ลดอัตราภาษีสรรพสามิตมาชดเชย	วัฏจักร			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
17 พ.ค. 34	คณะทำงานกำกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ได้มีการหารือกับกรมทะเบียนการค้า กรมการค้าภายใน และสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง เพื่อกำหนดสูตร การคิดราคาน้ำมันล่วงหน้า รองรับ มาตรการปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวใน อนาคต	เดลินิวส์			
4 มิ.ย. 33	ถกสูตรปรับราคาน้ำมันนัดสุดท้ายวันนี้ ซึ่งหวั่นไหวเหมาะเงินกองทุนน้ำมันเหลือ	เดลินิวส์			
5 มิ.ย. 33	ผลการประชุมของคณะทำงาน ทางคณะ ทำงานขอเลื่อนเวลาในการพิจารณา สูตรราคาน้ำมัน ไปอีกระยะหนึ่ง เมื่อได้ สูตรราคาน้ำมันที่เหมาะสมแล้วจะ เสนอ ต่อกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาชี้ขาดและประกาศใช้ใน ปลายเดือนนี้ต่อไป	สยามรัฐ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
8 มิ.ย.33	รัฐเตรียมตีเคย์ประกาศใช้สูตรราคาน้ำมันลอยตัวในวันที่ 1 ส.ค. ศกนี้ เผยสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกเอื้ออำนวยต่อสูตรราคาน้ำมัน	สยามรัฐ	6 มิ.ย.33	นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวมีเค้าจะเป็นฝันสลาย เมื่อ รมว. อุตสาหกรรมตัดสินใจปัญหาให้บางจากกลับ และ ปตท. ขาย	ไทยรัฐ
16 มิ.ย.33	ผู้นำชาติกล้า ๆ หน้อย ประกาศราคา น้ำมันลอยตัว	สยามรัฐ			
9 - 15 ก.ค.33	"กร" ยันสูตรราคาน้ำมันใหม่คลอดแน่ วันประชุม 16 ก.ค. นี้ ระบุเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุด เพราะราคาตลาดโลกกำลังต่ำได้ที่ พร้อมกำหนดเพดานเงินกองทุนขั้นต่ำ 500 ล้าน และขั้นสูงสุด 2,000 ล้าน	ฐาน-เศรษฐกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
17 ก.ค.33	แนวนโยบายเรื่องสูตรสำเร็จในการ ขึ้นลงของราคาขายปลีกร้ำมัน ได้รับการ เห็นชอบจากนายกฯ ให้ดำเนินการแล้ว	เดลินิวส์			
19 ก.ค.33	รัฐควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา ถ้าจะมีการปรับเพิ่มค่าการตลาดให้กับ บริษัทน้ำมันตามที่ขอมา	ประชาชาติ- ธุรกิจ			
25 ก.ค.33	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความเห็น ว่า นโยบายน้ำมันลอยตัวยังเป็นไปได้ ยาก จนกว่าจะถึงปี 2540	บางกอกโพสต์			
2 ส.ค.33	น้ำมันดิบเบรนท์ราคาขึ้นสูงถึง 20 เหรียญต่อบาร์เรล ในรอบ 6 เดือน หลังจากที่มีข่าวลือเรื่องสงครามที่ อิรักบุกคูเวต	เดอะเนชั่น			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
3 ส.ค.33	นายกฯ อนุมัติข้อเสนอสูตรกำหนดราคาน้ำมันใหม่ออกมาใช้ได้ในปีหน้า เพื่อปล่อยให้ตลาดมีอำนาจในการกำหนดราคาน้ำมันค้าปลีก	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
4 ส.ค.33	นายกฯ ดีเดย์ 6 ส.ค. นี้ ใช้สูตรราคาน้ำมันใหม่ ชี้หากสถานการณ์ดีขึ้น ออกกลางสงบ ราคาน้ำมันกลับสู่ระดับปกติ อาจได้ลดราคาน้ำมันเป็นของแถม	แนวหน้า			
6 ส.ค.33	เปิดใช้สูตรปรับราคาน้ำมัน มีผลใช้ได้ทันที	วัฏจักร	6 ส.ค.33	เตือนว่ารัฐบาลใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวนั้น ระวังรัฐบาลจะดึง เพราะลอยตัวตามน้ำมัน พวกคนใช้รถอาจจะไม่เดือดร้อน แต่ถ้าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าดสูงขึ้น ชาวนาชาวไร่จะเดือดร้อน	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
8 ส.ค.33	กรม. เห็นชอบสูตรขายปลีกน้ำมัน เร่งประกาศใช้โดยเร็ว	แนวหน้า	6 ส.ค.33	ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวตอนนี้ เพราะสถานการณ์น้ำมันยังไม่ค่อยดี มีเหตุการณ์คืบชันเนื่องจากสงครามอิรัก - คูเวต	ไทยรัฐ
			7 ส.ค.33	เกิดสถานการณ์น้ำมันคืบชันขึ้นในช่วงที่รัฐเพิ่มประกาศใช้สูตรปรับราคาน้ำมันตั้งแต่นี้ไปราคาน้ำมันในประเทศไทยใช้สูตรกึ่งลอยตัว	เดลินิวส์
			9 ส.ค.33	ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลประกาศใช้นโยบายน้ำมันลอยตัวในช่วงนี้ และชี้ว่าถ้าปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวตามราคาน้ำมันดิบจริง จะต้องไม่มีกองทุนน้ำมันเป็นตัวกำหนด และต้องแตกต้นทุนการผลิตออกมาอย่างละเอียดว่าขายส่งจากโรงกลั่นเท่าใด และเป็นค่าการตลาดเท่าใด	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
14 ส.ค.33	เรียกร้องให้รัฐบาลเลื่อนการใช้นโยบายกำหนดราคาน้ำมันลอยตัวโดยอัตโนมัติออกไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน จนกว่าสถานการณ์น้ำมันดิบในตลาดโลกจะมีเสถียรภาพ	ไทยรัฐ	10 ส.ค.33	เชื่อว่ารัฐปล่อยราคาน้ำมันขายปลีกลอยตัวผิดจังหวะ ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	ไทยรัฐ
24 ส.ค.33	สูตรอัตโนมัติเดินเครื่องขึ้นราคาน้ำมัน ก.ย. นี้แน่ พาณิชย์เตรียมกันพ้อค้าฉวยโอกาส	แนวหน้า	20 ส.ค.33	ชี้ให้เห็นว่าสูตรราคาน้ำมันลอยตัวนั้น การที่น้ำมันจะขึ้นราคาช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับเงินภาษีที่รัฐมนตรีคลังจะต้องหามาจ่าย เพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำมันขึ้นราคา คนที่ถูกดำคือ รมต. คลัง ไม่ใช่ รมต. กร	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
30 ส.ค.33	น้ำมันขายปลีกยังตรึงราคา "กร" ยัน หลังกันยายน ^{๕๕} นี้	มติชน	28 ส.ค.33	สืบเนื่องจากวิกฤติการณ์อิรัก - คูเวต คอลัมน์สต์ยืนยันล่วงหน้าว่า ตุลาคม, พ.ย. ราคาน้ำมันขายปลีกต้องปรับตามสูตร กำหนดราคาถึงลอยตัว	เดลินิวส์
4 ก.ย.33	รัฐประกาศปรับราคาน้ำมันตามสูตรถึง ลอยตัวแล้ว เริ่มใช้ 9 ก.ย. ^{๕๕} นี้	กรุงเทพ- ธุรกิจ	8 ก.ย.33	เรียกร้องให้ยอมรับความจริง มีการปรับ ราคาน้ำมันตามฐานแห่งความเป็นจริง	ไทยรัฐ
13 ก.ย.33	น้ำมันขึ้นราคาแล้ววันนี้ ทุกชนิดเพิ่มขึ้น ลิตรละ 30 สตางค์	มติชน	8 ก.ย.33	สูตรน้ำมันถึงลอยตัว เดิมมาถูกทางแล้ว ไม่ต้องขึ้นกับเสถียรภาพของรัฐบาล	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
17 ก.ย. 33	<p>ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทบทวนข้อดีและข้อเสียของการใช้สูตรปรับราคาน้ำมันอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับราคาครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำมันที่ขึ้นไปเป็นผลมาจากสงครามในอ่าวเปอร์เซีย เพราะฉะนั้นสูตรปรับราคาที่ใช้อยู่จึงไม่เหมาะสม</p>	เดลินิวส์	14 ก.ย. 33	<p>ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้ง ขอให้กำหนดสูตรโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ให้ตรงกับพื้นฐานอัตราส่วนของความเป็นจริงที่ว่าด้วยต้นทุนราคาน้ำมันดิบ เพราะขณะนี้คิดว่าราคาน้ำมันลอยตัวเป็นแค่ภาพที่สร้างขึ้นมา จริง ๆ แล้วยังเป็นแค่กึ่งลอยตัวเท่านั้น เพราะไม่ได้กำหนดตามต้นทุนน้ำมันดิบเพียว ๆ รัฐบาลยังใช้มาตรการทางภาษีเข้ามีส่วนกำหนดสูตรการปรับราคาน้ำมันอยู่</p>	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
19 ก.ย.33	แก้ไขสูตรการกำหนดราคาน้ำมันขายปลีก โดยการตัดข้อกำหนดที่ว่า ให้ปรับแต่ละครั้งไม่เกินลิตรละ 30 สตางค์ออกไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับราคาน้ำมันขายปลีกในทุกสถานการณ์	ไทยรัฐ	19 ก.ย.33	การขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันของรัฐบาล ที่ให้ขึ้นครั้งละไม่เกิน 30 สตางค์ เป็นการฝ่าฝืนธรรมชาติ และไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง	ไทยรัฐ
			19 ก.ย.33	สูตรกำหนดราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวของ รัฐบาลทำท่าจะ ไปไม่รอด เพราะจำกัด เพดานให้ขึ้นราคาได้ครั้งละลิตรละ 30 สตางค์	เดลินิวส์
20 ก.ย.33	นายกฯ ยอมรับราคาน้ำมันจุดไม่อยู่แล้ว ต้องปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นไปตามความเป็นจริง คณะกรรมการกำกับนโยบายราคาตัดสินใจวันนี้ จะปรับครั้งเดียวเท่าราคาตลาดโลกหรือยึดเพดาน 30 สตางค์ต่อลิตร	กรุงเทพ-ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
21 ก.ย. 33	กองทุนน้ำมัน ใกล้เคียงหมดเต็มที รัฐบาลเตรียมขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้งใน 2 - 3 วันนี้ ขึ้นรวดเดียว 1.50 บาท/ลิตร หวังขึ้นราคาไปอีกอย่างน้อยถึงต้นปีหน้า	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
21 ก.ย. 33	"กร" ยืนยันรัฐบาลไทยมีแนวทางจะปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัว เมื่อมีสถาบันบริการน้ำมันเชื้อเพลิงครบทุกอำเภอทั่วประเทศ ปัจจุบันมีอีก 18 อำเภอที่ยังไม่มีปั้ม	กรุงเทพ-ธุรกิจ	21 ก.ย. 33	ปรับราคาน้ำมันอีกครั้งเป็นเรื่องที่ต้องทำแน่ แต่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นรวดเดียว แต่ควรรอใช้ภาษีเข้าชดเชยไว้ ภาษีช่วยรับภาระไว้ได้บ้าง	ไทยรัฐ
			21 ก.ย. 33	นายฯ ยืนยันเอง น้ำมันจะขึ้นราคาอีก สูตรน้ำมันลอยตัวคิดมาเป็นปีไม่มีค่า ยกเลิกเอาต่อ ๆ ออกย้ำว่านโยบายของรัฐบาลผิดมาตลอด	เดลินิวส์
			24 ก.ย. 33	เป็นแค่ข่าวลือ นายฯ ยืนยันไม่ขึ้นราคา	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
20 ธ.ค. 33	สูตรกำหนดราคาน้ำมันอัตโนมัติชะงัก หลังจากผลิตเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ รอน นโยบาย "น้ำชาติ" ว่าจะเอาอย่างไร ต่อไป จงคณนโยบายเดิมหรือไม่	ดาวสยาม	25 ก.ย. 33	รมต. กร ทัพพะรังสี ยืนยันนโยบาย ราคาน้ำมันลอยตัวตามความเป็นจริง น้ำมันดิบราคาเท่าไร กลั่นแล้วก็ขาย เท่านั้น	ไทยรัฐ
27 - 29 ธ.ค. 33	"กร" ขอเวลา 12 เดือน ราคาน้ำมัน มีสิทธิลอยตัว	ประชาชาติ- ธุรกิจ			
5 มี.ค. 34	เตรียมเสนอ "อานันท์" ประกาศใช้ ราคาน้ำมันขายปลีกลอยตัว ผนวจ้งหะ ราคาน้ำมันโลกลง คาดลดราคาน้ำมัน ครั้งใหญ่อีกกระลอกไม่เกิน เม.ย. นี้	มติชน			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
21 มี.ค.34	ปตท. เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนนโยบายที่จะยกเลิกสูตรกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัว	เดลินิวส์			
27 มี.ค.34	รัฐบาลจะมีการพิจารณาปรับลดราคาน้ำมันอีกครั้ง ก่อนที่จะมีการนำสูตรราคาน้ำมันลอยตัวมาใช้กำหนดราคาขายปลีกในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณานำมาใช้ภายใน 6 เดือนนี้	ผู้จัดการ			
4 - 6 เม.ย.34	น้ำมันลอยตัว รัฐบาลพร้อมแล้วหรือ	ประชาชาติ-ธุรกิจ			
10 เม.ย.34	ราคาน้ำมันลอยตัวจะเกิดขึ้นได้ รัฐต้องมีมาตรการคุมให้การแข่งขันในตลาดน้ำมันมีความเป็นธรรม	ผู้จัดการ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
26 เม.ย.34	ถ้าไม่มีเหตุขัดข้อง รัฐบาลสามารถประกาศใช้การปล่อยราคาน้ำมันแก๊สลอยตัวได้ในวันที่ 1 มิ.ย. และจะกำหนดให้ใช้กับสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศประมาณ 3,500 แห่ง	บ้านเมือง			
7 พ.ค.34	กรรมการนโยบายพลังงานชาติอนุมัติให้ราคาน้ำมันขายปลีกแก๊สลอยตัวใน 3 สัปดาห์ข้างหน้า โดยระยะแรกจะประกาศยกเลิกการควบคุมราคาขายปลีก จากนั้นจึงปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวเต็มที่ โดยยกเลิกการควบคุมราคาขายส่ง	มติชน			
9 พ.ค.34	ราคาขายปลีกน้ำมันลดแน่นอน 1 มิ.ย. นี้ เรียกตัวแทนบริษัทน้ำมันคุยที่ทำเนียบวันนี้นี่สั่งผู้ว่าฯ ประกาศคุมได้หากมีการฮั้วขึ้น	สยามรัฐ	9 พ.ค.34	นโยบายน้ำมันแก๊สลอยตัวเริ่ม 1 มิ.ย. ชี้ให้เห็นว่าถึงราคาน้ำมันขายปลีกจะลอยตัว แต่ "ภาณิน้ำมัน" ไม่ลอยตัว	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			9 พ.ค.34	เป็นห่วงว่าในอำเภอไกล ๆ จะเกิดการผูกขาดขายน้ำมัน เนื่องจากปั๊มน้ำมันน้อย หลังการปล่อยให้ราคากิ่งลอยตัวแล้ว	เดลินิวส์
10 พ.ค.34	บริษัทน้ำมันชอยกเลิกระยะเวลาประกาศกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มที่กำหนดว่า เมื่อรัฐได้ประกาศราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นแล้ว ภายใน 4 - 5 วัน บริษัทน้ำมันจะต้องประกาศราคาขายปลีกหน้าปั๊ม เพราะเกรงจะประสบปัญหาในการดำเนินการ	เดลินิวส์	10 พ.ค.34	เป็นห่วงว่าในต่างจังหวัดจะเกิดการผูกขาด เพราะมีปั๊มน้ำมันน้อยมาก	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
11 พ.ค. 34	ราคาน้ำมันลอยตัวเดิหน้า รัฐหนุนใช้ กลไกการตลาดเข้าควบคุมทั้งหมด เผย เตรียมลดขนาดอัตราไหลเข้ากองทุน น้ำมันวันละกว่า 50 ล้านบาท ให้น้ำมัน แต่ละประเภทต้องมีเงินไหลเข้ากองทุน น้ำมันไม่เกิน 30 สตางค์ต่อลิตร	สยามรัฐ			
14 พ.ค. 34	ปัญหาน้ำมันกึ่งลอยตัวแก้ได้แน่ หากมี ประกาศคุมราคาขายปลีกที่จุดขาย และ มีการแข่งขัน	ผู้จัดการ	16 พ.ค. 34	ราคาน้ำมันขายปลีกแบบกึ่งลอยตัวนั้น ไม่กึ่งลอยตัวจริง เพราะราคาที่ถูกลง แท้จริงก็คือเงินที่ประชาชนเคยจ่ายเพิ่ม ขึ้นจากการที่รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน เพื่อ เป็น "ค่าตั้ง" เข้ากองทุนน้ำมันต่อ ๆ นอกเหนือจากราคาน้ำมันปกติ	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
18 พ.ค. 34	น้ำมันกึ่งลอยตัวรัฐคุมที่ค่าการตลาด ถ้า กำไรเพิ่มต้องลดราคาขายปลีกทันที	ผู้จัดการ	21 พ.ค. 34	1 มิ.ย. เริ่มราคาน้ำมันกึ่งลอยตัว อย่า เพิ่งดีใจจะได้ใช้น้ำมันถูกลง เพราะยังมี น้ำมันสำรองที่ต้องขายในราคาเก่า	ไทยรัฐ
23 พ.ค. 34	รัฐบาลอาจลดราคาขายปลีกน้ำมันก่อน 1 มิ.ย. ส่วนเงินกองทุนน้ำมันที่เหลือ 3 พันล้านให้คงไว้ เพื่อกรณีเกิด วิกฤติการณ์น้ำมัน	กรุงเทพ- ธุรกิจ	23 พ.ค. 34	จากการที่รัฐบาลใช้นโยบายน้ำมันกึ่ง ลอยตัว รัฐบาลเพิ่มค่าการตลาดให้กับ บริษัทน้ำมัน จึงทำให้ประชาชนไม่ได้รับ ผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)
28 พ.ค. 34	บริษัทน้ำมันพร้อมใจกันลดราคาน้ำมันแล้ว ส่วนใหญ่ราคาถูกลง 10 - 60 สตางค์ มีผลวันนี้ ยกเว้น ปตท. นำหน้าไปก่อน เริ่มตั้งแต่ 1 ทุ่มวานนี้	กรุงเทพ- ธุรกิจ	23 พ.ค. 34	อีก 9 วันข้างหน้า ราคาน้ำมันจะหลุด ขาดจาก "การเมือง" ปล่อย "กึ่ง" ลอยตัว"	เดลินิวส์



วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
5 มิ.ย. 34	รัฐปลี่ยน้ำมันกึ่งลอยตัวไม่มีการขั้ว	ไทยรัฐ	30 พ.ค. 34	ยืนยันว่าคนที่ปลี่ยนกับระบบการคิดราคา ขายปลีกแบบกึ่งลอยตัว คือ บริษัทน้ำมัน	เดลินิวส์
			31 พ.ค. 34	ต่อไปให้รัฐบาลสามารถแยกน้ำมันออกจาก การเมืองได้ ถ้าน้ำมันแพง รัฐบาลก็ไม่ ถูกด่า	ไทยรัฐ
			31 พ.ค. 34	บริษัทน้ำมันน่าจะคืนกำไรให้แก่ประชาชน ด้วยการลงทุนเพิ่มเพื่อลดกำไรใน ดีเซล	เดลินิวส์
			1 มิ.ย. 34	ราคาน้ำมันลอยตัวราบวันจริงหรือ อีกสัก เดือนเศษ ๆ รมต. ไพจิตร เอื้อทวีกุล จะประกาศลอยตัวสมบูรณ์ ไม่คุมราคา ขายส่ง	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
6 มิ.ย. 34	ผู้ค้าน้ำมันเสนอรัฐก่อนจะปรับลดราคา ขายหน้าโรงกลั่นครั้งต่อไปควรประกาศ ล่วงหน้ามากกว่า 3 วัน	ผู้จัดการ			
7 มิ.ย. 34	ลดราคาน้ำมันขายส่งหน้าโรงกลั่นอีก ระลอกแล้ว รัฐบาลคุยใช้ราคาทั้ง ลอยตัวได้ผลเกินคาด เตรียมใช้ราคา ลอยตัวสมบูรณ์ภายใน 2 เดือน	แนวหน้า			
12 มิ.ย. 34	กำหนด 4 สูตรราคาขายส่งอัตโนมัติ รับมือก่อนปล่อยน้ำมันลอยตัว	แนวหน้า	15 มิ.ย. 34	รัฐบาลลดเงินกองทุนน้ำมัน กลับไปให้ บริษัทผู้ค้าน้ำมันเป็นค่าการตลาดรับไป เนื้อ ๆ ลิตรละหลายสตางค์ รวยกัน มหาศาล	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
5 ก.ค.34	สูตรราคาน้ำมันลอยตัวได้ผล ทำให้ ปัญหาการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ทันทีจากสถิติเดิม 0.2% เหลือเพียง 0.1% ในปัจจุบัน	วัฏจักร	3 ก.ค.34	เตือนว่าหากถึงเวลาใช้นโยบายน้ำมัน ลอยตัวสมบูรณ์ ระวังราคาน้ำมันดีเซล จะแพงขึ้นมาก	เดลินิวส์
8 ก.ค.34	รัฐวางเกมรับน้ำมันลอยเต็มตัว พบจุด โหนฮิ้ว ลิ่ง ปตท. ถล่มราคา	แนวหน้า	9 ก.ค.34	การที่รัฐบาลอนุมัติให้บริษัทน้ำมันบวกค่า การตลาดเพิ่มขึ้น 30% จากเดิม ทำให้ ราคาน้ำมันลอยตัวไม่ส่งผลประโยชน์แก่ ประชาชนเต็ม 100%	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว
15 ก.ค.34	ขึ้นน้ำมันแก๊สลอยตัวเข้าระบบ ต้นสิงหา ปล่อยลอยตัว 100% มันใจไม่มีปัญหาฮิ้ว ราคาเพราะการแข่งขันในตลาดมีสูงมาก	ผู้จัดการ	16 ก.ค.34	ถึงแม้จะมีนโยบายราคาน้ำมันแก๊สลอยตัว แต่กองทุนน้ำมันก็ยังดูดเงินไปจากผู้- บริโภคเหมือนเดิม ควรจะคืนเงินส่วนนี้ ให้กับผู้บริโภค	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
29 ก.ค.34	หลังจากปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัว บางจากฯ จะเป็นผู้ได้เปรียบมากที่สุด โดยเฉพาะถ้าลงสู่ตลาดค้าปลีก ดังนั้น จึงควรให้บางจากฯ จ่ายเงินค่า- ธรรมเนียมพิเศษ 2% ให้กับรัฐด้วย เพื่อความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	ผู้จัดการ	30 ก.ค.34	ชี้ช่องโหว่การปล่อยราคาน้ำมันลอยตัว สมบูรณ์ การแข่งขันจะเหลื่อมล้ำไม่เป็น ธรรม เริ่มมียักษ์ใหญ่น้ำมันทำโรงกลั่น ไว	เดลินิวส์
3 ส.ค.34	ตกลงที่จะมีการประกาศใช้นโยบายราคา น้ำมันลอยตัวเต็มทั่วประเทศในวันที่ 19 ส.ค. นี้ และจะทำการยกเลิก การเก็บภาษีเข้ากองทุนน้ำมัน และยุบ คณะกรรมการกำกับการปรับราคา ขายส่งน้ำมัน	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
✓ 6 ส.ค. 34	เผยน้ำมันกึ่งลอยตัว ผู้ค้าน้ำมันได้ค่า การตลาดเพิ่มขึ้นแล้วถึง 30 % และยังมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ	เดลินิวส์			
8 ส.ค. 34	วงการธุรกิจน้ำมันโวย นโยบายราคาน้ำมัน ลอยตัวของรัฐ อยากให้กิจการโรงกลั่น น้ำมันในประเทศตายหรือ	สยามรัฐ			
9 ส.ค. 34	รัฐบาลจะไม่ยอมยกเลิกการเก็บภาษี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2% จากโรงกลั่น น้ำมันภายในประเทศตามที่บริษัทเอสไอ ร้องขออย่างเด็ดขาด	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
✓ 10 ส.ค.34	นายไพจิตร เอื้อทวีกุล กล่าวว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดที่ว่ารัฐเพิ่มค่าการตลาดให้กับบริษัทน้ำมันอีก 30% เพราะหลังจากปล่อยให้ใช้ระบบราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวแล้ว รัฐได้เลิกกำหนดค่าการตลาด เป็นเรื่องที่บริษัทน้ำมันจะกำหนดกันเอง	แนวหน้า			
10 ส.ค.34	ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นไม่กระทบเพื่อนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวของไทย ยืนยัน 19 ส.ค. นี้ ต้องได้ใช้น้ำมัน	ผู้จัดการ	12 ส.ค.34	ยุค รสช. สร้างผลงานไว้มากมาย แต่ผลงานที่แย่ก็มี อย่างเรื่องที่รัฐบาลฉวยโอกาสใช้นโยบายน้ำมันลอยตัว แล้วมอมมิบให้บริษัทน้ำมันบวกค่าการตลาดอีก 30%	ไทยรัฐ (สำนักข่าวหัวเขียว)
15 ส.ค.34	ปตท. นำ 3 โรงกลั่นเจรจากำหนดราคาขายส่งรับลอยตัว	กรุงเทพ-ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
19 ส.ค. 34	ผู้ค้ากับโรงกลั่นยังตกลงเรื่องราคาน้ำมันไม่ได้ ทั้งที่จะปล่อยให้ราคาลอยตัวในวันที่ 19 ส.ค. นี้	ผู้จัดการ	16 ส.ค. 34	ตำหนิรัฐบาลในเรื่องนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ที่เพิ่มค่าการตลาดให้แก่บริษัทว่าทำเพื่อคนจน แต่แล้วไปได้ผลกับคนรวยทางอ้อม	ไทยรัฐ
20 ส.ค. 34	คิดว่าบริษัทน้ำมันจะไม่ได้ค่าการตลาดสูงไปจากเดิม เนื่องจากบริษัทน้ำมันจะต้องแข่งขันกัน หากใครขายราคาสูงจะเสียเปรียบ	เตลินิวส์	20 ส.ค. 34	ฝ่ายวิชาการธนาคารกสิกรไทย ยืนยันว่าน้ำมันเปลี่ยนมือจากพ่อค้ารายย่อยเป็นพ่อค้าใหญ่ 25 รายแล้วตั้งแต่ต้นปี ทำให้มีน้ำมันน้อย พ่อค้ามีโอกาสหันหน้าเข้าไปซื้อราคากันมากขึ้น	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
21 ส.ค.34	การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหภาพโซเวียต ทำให้ราคาน้ำมันโลกปั่น ตลาดสิงคโปร์ขยับขึ้นแล้ว 2 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ราคาน้ำมันในไทยต้องปรับตามไปด้วย 30 สตางค์/ลิตร	มติชน	20 ส.ค.34	บริษัทผู้ค้าน้ำมันจะยิ่งไปเพิ่มค่าการตลาดมากขึ้นจากนโยบายลอยตัวสมบูรณ์ ขนาดกึ่งลอยตัวก็ได้ค่าการตลาดไปแล้ว ลิตรละ 16 - 18 สตางค์	เดลินิวส์
22 ส.ค.34	นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กล่าวถึงผลกระทบต่อราคาน้ำมันของไทยจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหภาพโซเวียตว่า เมื่อปล่อยให้ราคาขายปลีกลอยตัวแล้ว รัฐบาลคงจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับราคาน้ำมันอีก แม้ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม	มติชน	22 ส.ค.34	ถึงแม้จะใช้ราคาน้ำมันลอยตัวแล้ว แต่ก็ยังมีการหักเงินเข้ากองทุนอยู่เหมือนเดิม	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
26 ส.ค. 34	ภายหลังจากรัฐบาลประกาศใช้ระบบราคาน้ำมันลอยตัว บางจากจะมีการปรับราคาน้ำมันให้ราคาขายส่งน้ำมันหน้าโรงกลั่น มีอัตราใกล้เคียงกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ	บ้านเมือง	24 ส.ค. 34	นโยบายน้ำมันลอยตัวนั้นดี แต่จะดีมากขึ้นถ้ารัฐบาลไม่แอบไปเพิ่มค่าการตลาดให้บริษัทน้ำมัน	ไทยรัฐ (สำนักข่าวหัวเขียว)
26 ส.ค. 34	รายงานข่าวจากฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย แจ้งว่า การนำระบบราคาน้ำมันลอยตัวเต็มที่มาใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น มีผลทำให้ราคาน้ำมันในประเทศเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด	วัฏจักร			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
27 ส.ค.34	หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวเต็มที่ ทำให้ตลาดน้ำมันในภาคใต้มีราคาสูงขึ้น มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันต่างประเทศจากสิงคโปร์มีสัดส่วนถึง 30 - 40% ของน้ำมันที่ใช้ในภาคใต้ทั้งหมด	แนวหน้า			
28 ส.ค.34	รัฐบาลจะเร่งแผนเปิดเสรีตั้งโรงงานให้ทันรัฐบาลนี้	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
29 ส.ค.34	บริษัทน้ำมันเริ่มเคลื่อนไหว ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเป็นครั้งแรกหลังจากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวเต็มที่	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
3 ก.ย. 34	ปตท. ขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันลิตรละ 5 - 8 สตางค์	บางกอกโพสต์	30 ส.ค. 34	ตลาดน้ำมันเสรี ฟังดูจะเป็นผลดีกับประชาชน แต่ความจริงไปอีกอย่าง น้ำมันเปลี่ยนมือจากพ่อค้าย่อยไปเป็นของพ่อค้าใหญ่ 25 รายไปแล้วตั้งแต่ต้นปี ถ้าสถานการณ์ยังเป็นไปอย่างนี้ ปิมน้ำมันจะน้อยลง เหลือให้บริษัทยักษ์แข่งขันขาย ถ้าพ่อค้าหันหน้าเข้าไปซื้อกันราคาน้ำมันก็อยู่ในกำมือ	ไทยรัฐ
5 ก.ย. 34	นโยบายน้ำมันลอยตัว ค่อนข้างประสบผลสำเร็จ เพราะตลาดน้ำมันมีการแข่งขันกันอย่างเสรี บริษัทค้าน้ำมันจะรวมหัวกันขึ้นราคาน้ำมันไม่ได้ เพราะบริษัทน้ำมันของรัฐ เช่น ปตท. , บางจาก เป็นผู้แทรกแซงราคา	เดลินิวส์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
11 ก.ย. 34	ตลาดน้ำมันลอยตัว 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ผลดี เป็นไปตามกลไกตลาด	วัฏจักร			
12 ก.ย. 34	ราคาน้ำมันขายปลีกในท้องตลาด เหวี่ยงตัวสูงผิดปกติ ภายหลังประกาศ ราคาน้ำมันลอยตัวได้ไม่ถึงเดือน	วัฏจักร			
18 ก.ย. 34	บางจากฯ ทุ่มปรับลดราคาขายส่งน้ำมัน หวังดึงราคาขายปลีกน้ำมันลงมาอีก มั่นใจสัปดาห์หน้าราคาน้ำมันดีเซลลง แน่ ๆ	สยามรัฐ			
19 - 21 ก.ย. 34	บริษัทน้ำมันต่างชาติได้ขึ้นค่าการตลาด ราคาน้ำมันสูงกว่า ปตท. แล้ว ลิตรละ 15 - 20 สตางค์	ประชาชาติ ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
21 ก.ย.34	ผลเสียของระบบการคิดราคาน้ำมัน ลอยตัวคงมีเฉพาะเรื่อง ผู้ค้าน้ำมันจะ เอาค่าการตลาดเพิ่มขึ้นเท่านั้น ซึ่งเรื่อง นี้รัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขได้ ด้วยการ ส่งเสริมให้มีปั้มน้ำมันหลายยี่ห้อ	เดลินิวส์			
23 - 29 ก.ย.34	รัฐประเมินผลใช้ระบบราคาน้ำมันลอยตัว เต็มที่มา 1 เดือนเบ้เห็นน่าพอใจ ย้ำยัง ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเข้าไปแทรกแซง ระบบค่าการตลาดที่บริษัทน้ำมันรับอยู่ตอนนั้ สมเหตุสมผลดีแล้ว	ฐาน- เศรษฐกิจ	26 ก.ย.34	หลังประกาศใช้นโยบายราคาน้ำมัน ลอยตัว ประชาชนไม่ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทน้ำมันขึ้นค่าการตลาดกัน มันเขียว	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			27 ก.ย. 34	น้ำมันลอยตัวทำให้บริษัทน้ำมันราย อยากรู้ใหม่ตั้งแต่ถึงลอยตัวมาบริษัทน้ำมัน ขึ้นค่าการตลาด รับทรัพย์จิ่ง ๆ ก็ครึ่ง	เดลินิวส์
			28 ก.ย. 34	ราคาน้ำมันลอยตัว ผู้บริโภคได้ประโยชน์ ซึกเท่าไร แต่รู้เต็มอกเฉพาะเบนซิน, ดีเซล ยักษ์ค้าน้ำมัน สวาปามกำไรเพิ่ม คาตาปีละ 2,541 ล้าน	เดลินิวส์
			3 ต.ค. 34	ถึงวันนี้ความจริงก็พิสูจน์สิ่งที่รัฐมนตรี ไฟจิตร์คิดนั้นผิดถนัด เพราะราคาน้ำมัน ที่ลดจาก โรงกลั่นแทนที่จะถึงมือประชาชน กลับกลายเป็นค่าการตลาดที่บวกเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ จะมีสักคนกล้าออกมารับผิดชอบ ไหม ?	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
4 ต.ค. 34	นายไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าค่าการตลาดนั้นจะถูกกำหนดโดยการแข่งขันในตลาดน้ำมัน ซึ่งบริษัทน้ำมันแต่ละบริษัท เป็นผู้กำหนดตามการแข่งขันของภาวะตลาด	บางกอกโพสต์	3 ต.ค. 34	รับรู้เกิด ผู้ค้าน้ำมันขึ้นค่าการตลาด ฟาดกำไรลดลงน้ำมันลอยตัวเหมือนปล้นจากผู้บริโภคโดยตรง	เดลินิวส์
			9 ต.ค. 34	รมต. ไพจิตร เอื้อทวีกุล ยังโอบอุ้มบริษัทน้ำมันใหญ่ ๆ ที่ขึ้นค่าการตลาด ฟาดกำไรอ่วมเหนียวแน่น "ตรีศูล" เรียกว่าลอยตัวไม่ผิด แต่ท่านได้สร้างกลไกเป็นธรรมกับผู้บริโภคขนาดไหน	เดลินิวส์
			10 ต.ค. 34	กระดาก หรือไม่ทำอะไรสักอย่าง "ตรีศูล" เชื่คราคาน้ำมันล่าสุด พ้อค้าเบ้ม ๆ ลดค่าการตลาดลงบ้างแล้ว	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
14 - 20 ต.ค.34	มีคำถามเกิดขึ้นในใจผู้บริโภคว่า ราคา น้ำมันวันนี้ วันที่รัฐเลิกคุมราคานั้นเป็น ราคาที่เหมาะสมหรือไม่?	ฐาน- เศรษฐกิจ	12 ต.ค.34	"ตรีศูล" เปล่าตามล้างตามเช็ดน้ำมัน ลอยตัว พุดตลอดเวลา หลักการนะใช้ แต่วิธีการรัดกุม ปกป้องผู้บริโภค , โรงกลั่นในประเทศแค่ไหน?	เดลินิวส์
17 ต.ค.34	ราคาน้ำมันขยับขึ้นอีก เบนซิน/ดีเซล 8 - 10 สตางค์ต่อลิตร	บ้านเมือง			
20 ต.ค.34	แหล่งข่าวจากบริษัทเอสโซ่เสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า หลัง จากที่ใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวแล้ว ราคาน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันต่าง ๆ มีราคาแตกต่างกันไป สำหรับเอสโซ่นั้น ก็ขายน้ำมันในราคาที่ไม่แตกต่างจาก สถานีบริการน้ำมันอื่น ๆ มากนัก	เดลินิวส์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
31 ต.ค. 34	ปตท. รายงานว่าความต้องการใช้ ปิโตรเลียมของไทยในช่วง 9 เดือน ที่ผ่านมา จำนวนเฉลี่ย 526,140 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.6%	แนวหน้า			
5 พ.ย. 34	กรมการค้าภายในระบุไม่สามารถคำนวณ ได้ว่า ค่าการตลาดน้ำมันสูงเกินไป หรือไม่ในขณะนี้ เพราะรัฐบาลเพิ่งนำ ระบบราคาลอยตัวมาใช้ และต้องอาศัย เวลา	กรุงเทพ- ธุรกิจ			
20 พ.ย. 34	ปตท. มั่นใจราคาน้ำมัน - ก๊าซไม่ขึ้นแน่ หลังภาษีมูลค่าเพิ่ม	วัฏจักร			
23 พ.ย. 34	สูตรโครงสร้างน้ำมันดีเซลคลอดแล้ว ผลทำให้น้ำมันดีเซลแพงขึ้นอีกอย่างน้อย ลิตรละ 3 สตางค์ เริ่ม 1 ธันวาคมนี้	สยามรัฐ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
29 พ.ย. 34	เผยไทยใช้น้ำมันกว่า 5 แสนบาร์เรลต่อวัน 3 โรงกลั่นน้ำมันในประเทศเร่งผลิตใหญ่	สยามรัฐ			
11 ธ.ค. 34	ปตท. เปิดเผยว่าตลาดน้ำมันในปีหน้าของไทยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการตัดราคาจำหน่ายน้ำมันเบนซินธรรมดาแน่ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่รัฐจะนำกฎหมายควบคุมคุณภาพน้ำมันมาใช้	เดลินิวส์			
19 - 21 ธ.ค. 34	ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงอย่างมาก แต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยยังคงตัว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปตรวจสอบกลไกด่านน้ำมันในชั้นของการนำเข้าและกลั่นในประเทศ มิฉะนั้นประชาชนจะต้องถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าน้ำมัน	ประชาชาติ- ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
3 ม.ค. 35	เผยยอดใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ตลอดปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 7.3% คาดปี 35 อัตราการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 12.4%	ประชาชาติ-ธุรกิจ			
7 ม.ค. 35	ปตท. สั่งลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศลงลิตรละ 10 สตางค์ เพื่อให้สอดคล้องกับราคาหน้าโรงกลั่นและต้นทุนที่ถูกลงเนื่องมาจากระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม	วัฏจักร			
8 ม.ค. 35	4 บริษัทยักษ์ใหญ่วงการน้ำมันประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป 10 สตางค์ต่อลิตร หลังไทยทำไรได้ค่าการตลาดเพิ่มขึ้นเกือบลิตรละ 1 บาท	เดลินิวส์	18 ม.ค. 35	ที่น้ำมัน ไม่ถูกเท่าที่ควร ดูใจยักษ์ใหญ่ 4-5 ท่านนี้แหละ เคยหวัง ปตท. ของรัฐจะเป็นผู้นำขายถูก เอาเข้าจริง ๆ บางขณะเซลล์, เอสโซ่ ขายถูกกว่า	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
20 ม.ค. 35	<p>ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ได้รับสูงขึ้นกว่าเดิมบ้าง แต่ยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับผิดปกติ ทั้งนี้เพราะเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันกล่าวคือ เมื่อราคาน้ำมันลดลง ค่าการตลาดจะสูง และเมื่อราคาน้ำมันขยับสูงขึ้น ค่าการตลาดจะปรับลงมา</p>	บ้านเมือง	21 ม.ค. 35	<p>ราคาน้ำมันดิบโลกลดลง แต่คนไทยยังใช้น้ำมันแพงอยู่ ทั้ง ๆ ที่ประกาศใช้นโยบายน้ำมันลอยตัวแล้ว ส่งผลถึงค่าการตลาด แต่ก่อนรัฐบาลยอมให้บริษัทน้ำมันหักไว้คิดร้อยละ 63 สดางค์ แต่ปัจจุบันรัฐเพิ่มค่าการตลาดให้บริษัทน้ำมันอีกคิดร้อยละ 37 สดางค์ รวมเป็น 1 บาทถ้วน</p>	<p>ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)</p>

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
22 ม.ค. 35	บริษัทน้ำมันแทกตาชาวบ้าน อ้างไม่ขึ้น ราคาน้ำมันด้วยการรับภาระภาษีมูลค่า- เพิ่มเอง แต่ความจริงแล้วรัฐบาลลด ภาษีสรรพสามิตถูกลงกว่าเดิมลิตรละ 30-40 สตางค์ แต่กลับไม่ยอมลดราคา หมด แถมมีการปรับค่าการตลาดเพิ่มอีก 70 - 100%	มติชน			
24 ม.ค. 35	ปตท. เผยไม่เคยยั่วกับบีบีอื่น แต่ลด ราคาน้ำมันเข้าเป็นเรื่องปกติของระบบ ค่าน้ำมัน	ผู้จัดการ	24 ม.ค. 35	เจ็บอกน้ำมันลอยตัวของ รมต. ไพจิตร เอื้อทวีกุล เห็นชัดกว่าที่เคยชัด บริษัท น้ำมันยักษ์ใหญ่ฟัดกำไรขึ้นค่าการตลาด รับและ	เดลินิวส์
			25 ม.ค. 35	บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เชือดเนื้อประชาชน โกยกำไรขายน้ำมันโดยขึ้นค่าการตลาด ไม่เหลียวหลัง ก่อนปล่อยลอยตัว ค่าการ ตลาดอยู่ที่ลิตรละ 62 สตางค์ กิ่งลอยตัว กระเด้งขึ้นมาเป็น 76 สตางค์ ปล่อย ตัวจิ้ง ๆ ฟัดกำไรทันที 93 สตางค์	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			31 ม.ค. 35	ต้นทุนน้ำมันถูกลง แต่ประชาชนยังต้องใช้ น้ำมันแพงอีก คอยดูกันให้ตีถึงคราวราคา น้ำมันดิบแพงขึ้น ราคาน้ำมันขายปลีกจะ พุ่งพรวดขึ้นทันที แต่ตอนราคาน้ำมันดิบ ถูกลง ราคาขายปลีกกลับอ้อยอิ่งลดลง	ไทยรัฐ
			11 ก.พ. 35	ถ้าราคาน้ำมันลอยตัวจริง ๆ ราคาน้ำมัน ขายปลีกจะต้องลดลงอีกลึกลงหลาย สตางค์ แต่ราคาขายปลีกน้ำมันมันไม่ ลอยตามความเป็นจริง เพราะรัฐบาล นายอานันท์ แอบไปตกลงให้บริษัทผู้ค้า น้ำมันหักกำไรเพิ่มขึ้น โดยอ้างกันคือ ๆ ว่าเป็น "ค่าการตลาด"	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)
			12 ก.พ. 35	รัฐบาลโปร่งใสของนายอานันท์เห็น ประโยชน์ของพวกบริษัทน้ำมันมากกว่า ประโยชน์ของประชาชน เพราะนโยบาย ปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวของนายอานันท์ ไม่ลอยจริง	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
13 ก.พ. 35	น้ำมันไม่ลอยตัวจริง หากวิเคราะห์กันจริง ๆ แล้วประชาชนคนไทยจะได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราคาถูกยิ่งกว่านี้เสียอีก หากรัฐบาลบังคับให้ราคาน้ำมันลอยตัวเป็นราคาที่ลอยตัวไปจริงเต็มรูป	ไทยรัฐ	13 ก.พ. 35	ประเด็นที่ "แม่ลูกจันทร์" ช้องใจ คือ ทำไมรัฐบาลโปร่งใสของนายอานันท์ จึงสมยอมให้บริษัทน้ำมันบวกค่าการตลาด ฟาดกำไรเพิ่มขึ้นจนผิดสังเกต	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)
14 ก.พ. 35	นายไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะออกแถลงข่าวในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ ถึงกรณีปัญหาเรื่องการใช้ระบบน้ำมันลอยตัวแล้วราคาน้ำมันไม่ลดจริง และมีการขึ้นค่าการตลาดมากเกินไปเกินควร	บางกอกโพสต์	14 ก.พ. 35	ราคาน้ำมันดิบโลกลดลง แต่น้ำมันขายปลีกบ้านเราลอยลงอย่างอ้อยอิ่ง เพราะค่าการตลาดมันลอยขึ้น ๆ	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
15 ก.พ. 35	"ไพจิตร" แจงประชาชนเข้าใจเรื่องน้ำมันลอยตัวผิด รัฐไม่ได้ช่วยพ่อค้าน้ำมันให้ได้ค่าการตลาดเพิ่มขึ้น ส่วน "ปิยสวัสดิ์" ย้ำค่าการตลาดที่พ่อค้าได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และรัฐไม่ให้พ่อค้ารวยมา 5 ปีแล้ว เทียบกับประเทศอื่น พ่อค้าน้ำมันไทยยังรวยน้อยไปอีก	สยามรัฐ	15 ก.พ. 35	ปัญหาสำคัญที่ "แม่ลูกจันทร์" กัดไม่ปล่อยก็คือปัญหาเรื่อง "ค่าการตลาด" รัฐบาลได้มีหนังสือมาชี้แจงกับ "แม่ลูกจันทร์" ว่า หลังจากปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวแล้ว "ค่าการตลาด" ได้เพิ่มขึ้นจริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายเพราะจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณเลิตรละ 50 - 60 สตางค์ แต่ "แม่ลูกจันทร์" ขอคัดค้านเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น บริษัทน้ำมันไม่ได้ควักเนื้อ แต่คนที่ควักเนื้อต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ประชาชนที่ซื้อน้ำมันใช้ต่างหาก	ไทยรัฐ (สำนักข่าวหัวเขียว)
			18 ก.พ. 35	ออกโรงแก้ตัว "น้ำมันลอยตัว" เป็นตุเป็นตะ ค่าการตลาดเดิมที่ รมต. ไพจิตรทำแทนให้ว่าถูกเหลือเกิน แต่ละบริษัทยังฟาดกำไรและตุ้มเป๊ะ ตัวเลขที่พาณิชย์มีไปเปิดดูได้ คอยดูนี้จะดับเบิลและเพียงใด	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			18 ก.พ. 35	ภาษีมูลค่าเพิ่มที่อ้างว่า บริษัทผู้ค้าน้ำมันต้องจ่ายลิขสิทธิ์ 60 สตางค์นั้น ความจริงแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเลย เนื่องจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันมีสิทธิ์ "ขอคืนภาษี" ได้ โดยทางราชการจะจ่ายคืนเป็นเงินสดให้บริษัทค้าน้ำมันภายใน 30 วัน	ไทยรัฐ (สำนักข่าวหัวเขียว)
			20 ก.พ. 35	กรณีค่าการตลาดน้ำมันหลังลอยตัว หากไม่คำนึงถึงค่า "แวก" คิดแค่ 30 ธันวาคม 34 เฉลี่ยตัวเลขค่าการตลาดที่บริษัทน้ำมันคิดคือเกิน 30 สตางค์ ซึ่งต่างกับตัวเลขที่รัฐบาลชี้แจง	เดลินิวส์
			21 ก.พ. 35	แถลงชี้แจงทางโทรทัศน์ช่อง 9 วันก่อนหลาย ๆ คนยังข้องใจ ตรงค่าการตลาดกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเบิกคืนได้ภายใน 30 วัน บริษัทน้ำมันใหญ่เบิกคืนแล้วเอาไปไหน	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
24 ก.พ. 35	ประธานอนุฯ บีโตรเลียมยืนยันผู้ค้าน้ำมัน ไม่ได้ผลประโยชน์แน่ต่อการใช้ วีเอที. ระบุต้องส่งภาษีคืนรัฐ 6 สตางค์ต่อลิตร ย้ำประชาชนใช้น้ำมันในราคาที่เป็นจริง แล้ว	กรุงเทพ- ธุรกิจ	28 ก.พ. 35	โดนหนังสือพิมพ์เขย่าเรื่องราคาน้ำมัน ไม่กี่วัน ราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดก็ ไหลลงม่อีกลิตรละ 5 สตางค์ถึง 7 สตางค์ นี่แสดงให้เห็นว่า "ค่าการ ตลาด" ที่ว่าลดไม่ได้ เอาเข้าจริงก็ ลดได้	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว)

การทียบยกประเด็นของผู้เขียน

เมื่อรัฐบาลเริ่มดำริที่จะลดราคาน้ำมันในเดือนตุลาคม 2531 และเริ่มศึกษาแนวทางนำนโยบายน้ำมันลอยตัวมาใช้ ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้ทำได้ยากในประเทศไทย และกล่าวว่าเป็นประเด็นที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาบังคับในช่วงที่ถูกขอร้องให้ลดราคาน้ำมัน และยังมีได้ดำเนินการจะให้มีการลดราคาน้ำมันอย่างจริงจัง และกล่าวว่างานนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวยังทำไม่ได้ในเมืองไทย ซึ่งในช่วงนั้นอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน 2531

เวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน รัฐบาลยังไม่เลิกศึกษาแนวทางของนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว และเริ่มพิจารณากำหนดรูปแบบของการปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวอีกครั้ง ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการเห็นด้วยกับรัฐบาลในด้านนโยบายน้ำมันลอยตัวนี้ เพื่อจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องระแวงในเรื่องเงินกองทุนน้ำมัน และทียบยกประเด็นให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันอันจะเป็นทางนำไปสู่ราคาน้ำมันลอยตัวโดยสมบูรณ์

ในข่าวเป็นทางการเป็นการรายงานความคืบหน้าของรัฐบาลที่ได้เตรียมการวางแนวทางของนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ตลอดจนรายงานถึงภาวะของเงินกองทุนน้ำมันที่เริ่มร่อยหรอลง และในวันที่ 5 กรกฎาคม ข่าวเป็นทางการรายงานว่านโยบายนี้ต้องชะลอ เพราะการแข่งขันในตลาดน้ำมันของเมืองไทยยังไม่เพียงพอ และคาดว่านโยบายน้ำมันลอยตัวคงทำไม่ได้ภายใน 2 ปีนี้

ข่าวเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2532 รายงานว่าสภาพณ์ฯ เสนอให้รัฐบาลเร่งนำนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวมาใช้ เนื่องจากคาดว่าเงินกองทุนน้ำมันจะหมดลงในเดือนมกราคม 2533

ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการได้ทียบยกว่า รัฐบาลชาติชายน่าจะใช้นโยบายน้ำมันลอยตัวตั้งแต่ครั้งเมื่อราคาน้ำมันโลกยังไม่สูง รอมถึงช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกแพงขึ้น นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะนำมาใช้ และรัฐบาลใช้วิธีลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันชายปลีก เป็นการซื้อเวลา

ในช่วงเดือนมกราคม 2533 ถึงพฤษภาคม 2533 ข่าวเป็นทางการรายงานถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ระบบราคาน้ำมันลอยตัว รัฐบาลลดขั้นตอนของการตั้งน้ำมันเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น เป็นการปูทางไปสู่นโยบายราคาลอยตัว และข่าวส่วนใหญ่บอกกำหนดการที่รัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อทบทวนสูตรราคาน้ำมันลอยตัวนี้ ในช่วงดังกล่าวไม่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวในข่าวไม่เป็นทางการ

ในเดือนมิถุนายน 2533 ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการได้ทียบยกประเด็นน้ำมันลอยตัวขึ้นมาอีกครั้งเมื่อรัฐบาลตัดสินใจให้บริษัท บางจากปิโตรเลียม กลับน้ำมันอย่างเดียว ส่วนเรื่องการ



ขายนั้นดำเนินการโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันของบางจาก ที่มีกับปั๊มน้ำมันยี่ห้อต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก การแข่งขันค้าปลีกน้ำมันลดลง มีผลต่อนโยบายน้ำมัน ลอยตัว ซึ่งจะเป็นไปได้เร็วขึ้น ถ้ามีการแข่งขันค้าน้ำมันสูง

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2533 ซึ่งเป็นวันเริ่มแรกของการประกาศใช้ระบบราคาน้ำมัน ลอยตัว ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการหยิบยกประเด็นว่า การที่รัฐบาลใช้นโยบายนี้ในช่วงที่เกิด สถานการณ์น้ำมันดิบขึ้นจากสงครามอิรักบุกคูเวต เป็นการไม่สมควร และย้ำว่านโยบายนี้ควรเริ่ม เสียตั้งนานแล้วเมื่อครั้งราคาน้ำมันดิบโลกยังถูกอยู่ โดยย้ำถึงประเด็นนี้ตลอดวันที่ 6-7-9, 10 สิงหาคม 2533 โดยชี้ให้เห็นว่า การปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวตามราคาน้ำมันดิบจริง จะต้อง ไม่มีกองทุนน้ำมันเป็นตัวกำหนด และจะต้องแตกต้นทุนการผลิตออกมาอย่างละเอียดว่า ขายส่งจาก โรงกลั่นเท่าใด และเป็นค่าการตลาดเท่าใด

จากนั้นได้ปรากฏในข่าวเป็นทางการในวันที่ 14 สิงหาคม 2533 เรียกร้องให้รัฐบาล เลื่อนการใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวออกไปอีกอย่างน้อย 3 เดือน จนกว่าสถานการณ์น้ำมันดิบ ในตลาดโลกจะมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ยังคงมาตรการและประกาศปรับราคาน้ำมัน ตามสูตรกึ่งลอยตัว ในวันที่ 9 กันยายน 2533

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2533 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ข่าวทางการในช่วงเดือนธันวาคม 2533 ถึงเมษายน 2534 รายงานเรื่องนโยบาย ราคาน้ำมันลอยตัวอย่างประปราย โดยกล่าวถึงการดำเนินงานของรัฐบาลยุค รสช. ในเรื่อง นโยบายน้ำมันลอยตัว สำหรับข่าวไม่เป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 4 เดือนดังกล่าว ผู้เขียน มิได้หยิบยกประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

จนกระทั่งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2534 รัฐบาลจะประกาศใช้นโยบายน้ำมันกึ่ง ลอยตัวซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2534 ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการหยิบยกประเด็นว่า ถึงแม้ราคาน้ำมันขายปลีกจะลอยตัว แต่ก็ยังมีภาษีน้ำมันซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลอยู่ และราคาน้ำมัน ขายปลีกที่ว่าแบบกึ่งลอยตัวนั้นไม่กึ่งลอยตัวจริง เพราะรัฐบาลไม่ได้ยุบกองทุนน้ำมัน ในการนี้บริษัท น้ำมันจะได้ประโยชน์จากค่าการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น เพราะการที่รัฐบาลมิได้ยุบกองทุนน้ำมัน แต่ เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันส่วนหนึ่งเพื่อเข้ากองทุน ถึงแม้ว่าจะลดภาษีเข้ากองทุนน้ำมันแล้ว แต่ผล ประโยชน์ก็ไม่ตกถึงประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะส่วนที่ลดนั้นรัฐบาลนำไปเพิ่มเป็นค่า การตลาดให้แก่บริษัทน้ำมัน ผู้เขียนตอบย้ำประเด็นนี้ตั้งแต่วันที่ 9, 16, 23, 30 และ 31 พฤษภาคม 2534 (ในขณะที่ข่าวเป็นทางการรายงานว่ารัฐบาลล้มในในความสำเร็จของสูตร ราคาน้ำมันลอยตัว ไม่มีปัญหาอัตรา และทำให้ปัญหาการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง) และชี้ให้เห็นว่าต่างจังหวัดอาจเกิดการผูกขาดขายน้ำมันจากนโยบายน้ำมันลอยตัว เพราะปั๊มน้ำมันมีน้อย

หลังจากวันที่ 1 มิถุนายน 2534 ซึ่งเป็นวันแรกเริ่มของการใช้สูตรราคาน้ำมันกึ่งลอยตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน, 9 กรกฎาคม, 16 กรกฎาคม, 30 กรกฎาคม ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการยังคงตอกย้ำถึงช่องโหว่ของสูตรราคาน้ำมันกึ่งลอยตัว เน้นถึงเรื่องรัฐบาลลดเงินกองทุนน้ำมัน แต่กลับไปให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันเป็นค่าการตลาด ผลประโยชน์ไม่ตกถึงประชาชนอย่างเต็มที่ โดยที่รัฐบาลอนุมัติให้บริษัทน้ำมันบวกค่าการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 30 เปอร์เซ็นต์จากเดิม ในขณะที่ข่าวเป็นทางการรายงานว่า รัฐบาลปลื้มใจในความสำเร็จของสูตรราคาน้ำมันกึ่งลอยตัว ไม่มีปัญหาอัตราค่า และทำให้ปัญหาการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

ปรากฏว่าในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2534 ข่าวเป็นทางการเริ่มรายงานว่าจากสูตรราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวนี้ ผู้ค้าน้ำมันได้ค่าการตลาดเพิ่มขึ้นแล้วถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และในวันที่ 10 สิงหาคม 2534 รายงานการแถลงข่าวของรัฐบาลว่าอาจจะเป็นการเข้าใจผิดว่ารัฐเพิ่มค่าการตลาดให้บริษัทน้ำมันอีก 30 เปอร์เซ็นต์ เพราะหลังจากปล่อยให้ใช้ระบบราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวแล้ว รัฐได้เลิกกำหนดค่าการตลาด เป็นเรื่องที่บริษัทน้ำมันจะกำหนดกันเอง

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2534 รัฐบาลประกาศใช้สูตรราคาน้ำมันลอยตัวสมบูรณ์ ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการยังคงหยิบยกประเด็นเรื่องค่าการตลาดที่บริษัทผู้ค้าน้ำมันได้ประโยชน์ต่อไปในวันที่ 20, 22, 24 สิงหาคม 2534 อย่างไรก็ตามในวันที่ 20 สิงหาคม 2534 ข่าวเป็นทางการรายงานว่ารัฐบาลคิดว่าบริษัทน้ำมันจะไม่ได้ค่าการตลาดสูงไปจากเดิม เนื่องจากบริษัทน้ำมันจะต้องแข่งขันกัน การตลาดจะเป็นตัวกดดันไม่ให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายังคงมีบรรยากาศของความเคลือบแคลงสงสัยในวิธปฏิบัติของนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว สูตรราคาน้ำมันลอยตัวสมบูรณ์นี้ก็ยังคงดำเนินการต่อไปโดยรัฐบาล ในขณะที่เดียวกันผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการยังคงหยิบยกประเด็นตั้งข้อสงสัยในเรื่องค่าการตลาดและตอกย้ำประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องทั้งในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ ในวันที่ 26, 27, 28 กันยายน 2534 และในวันที่ 3, 9, 10, 12 ตุลาคม 2534 จนข้ามปีไปใน พ.ศ. 2535 ในเดือนมกราคม วันที่ 18, 21, 24, 25, 31 และในเดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 11, 12, 13, 14, 15

จนในที่สุดรัฐบาลต้องออกแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทางโทรทัศน์ช่อง 3, 9 และช่อง 11 ขึ้นแจงในเรื่องค่าการตลาดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2535 ถึงแม้ว่าจะมีการชี้แจงข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ที่ข่าวไม่เป็นทางการหยิบยกขึ้นมาแล้ว เรื่องนี้ยังไม่หายไปจากข่าวไม่เป็นทางการ ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการได้นำข้อแถลงของรัฐบาลที่เขาคิดว่ายังไม่ชัดเจนมาถกต่อไป และเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในวิธปฏิบัติของรัฐบาลในเวลาต่อมา ดังจะเห็นได้จากข่าวไม่เป็นทางการในวันที่ 18, 20, 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2535

การอ้างถึงแหล่งที่มาของ "ข่าวไม่เป็นทางการ"

โดยปกติผู้เขียนจะรักษาความลับในเรื่องของแหล่งข่าว ข่าวที่จัดว่าเป็นข่าวรั่ว, ข่าวจากวงใน หรือข่าวลับที่ปรากฏในข่าวไม่เป็นทางการ จะไม่เปิดเผยชื่อของบุคคลที่ให้ข่าวผู้เขียนจะมีวิธีเขียนที่เลี่ยงไม่เปิดเผยชื่อของแหล่งข่าว โดยผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วจะรู้สึกได้ว่าข่าวนั้นมีที่มาจากหลักฐานข่าวไม่เป็นทางการของข่าวหน้า 4 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ดังนี้

เดลินิวส์ 10 มิถุนายน 2532

.....● ตามข่าวมาตลอด นโยบายให้ราคาน้ำมัน "ลอยตัว" ของ รมต. กร. กัทพระรังสี - วันก่อนก็ได้รับคำชี้แจง "โดยตรง" ว่าแนวคิดอยู่ในเรื่องเดียวกัน คือให้บริษัทน้ำมันเมืองไทย "แข่งกันขาย"● ไม่ใช่ระยะใกล้ ๆ ต้องรอ "ความพร้อม" ให้ บริษัทน้ำมัน มีมากกว่านี้, บัมน้ำมัน มากกว่านี้, ปริมาณน้ำมันในตลาดมากกว่านี้.....

ไทยรัฐ 29 พฤศจิกายน 2532

ก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาโต...ที่ เสียกร
กัทพระรังสี กับ เสียบรรหาร ศิลปอาชา
กำลังหันหน้ากันเป็นตะหันกันด้วยความหวาด
เสียวสะอิดสะเอียน

ข่าวล้ากระฉิบว่า...เพื่อไม่ให้รัฐบาลเกิด
ความสั่นสะท้านในเสถียรภาพ

รัฐบาลจะเลือกทางออกที่เก๋ที่สุด...
ด้วยการลดภาษีน้ำมันให้ต่ำลงเพื่อให้มี
ความพอดีที่จะไม่ต้องขึ้นราคา

ขณะนี้รายละเอียดกำลังรออยู่เร็ว ๆ นี้ เพื่อ
ให้ กรม. ดัดสันใจ

ไทยรัฐ 15 กันยายน 2533

● ขึ้นราคาน้ำมัน มองเหมือน ขูดเลือดเนื้อชาวบ้าน แต่ความจริง รัฐบาลยังต้องกวักกระเป๋าน้ำมัน แ่งเบากระชากบ้าน ข้อมูลนี้ "เหยี่ยวพญา" ไม่กล้าพูด แต่ลูกน้อง พิสิษฐ ก๊กเกษม ในคณะกรรมการกำกับการปรับราคาน้ำมัน ปูดให้ฟัง..... ● ไม่วู ก็น่าจะรู้กันไว้ ซ่อน้ำมันเบนซิน ไม่ว่าจะชนิดพิเศษหรือธรรมดาหนึ่งลิตร รัฐบาลต้องชดเชยให้ 2.30 บาท ดีเซล-ลิตรละ 1.70 บาท น้ำมันเตา ลิตรละ 1 บาท ภาษีรถยนต์ ภาษี 35 สตางค์ ภาษีหุงต้ม 1.50 บาท ไม่ทวงเอาบุญคุณ ก็ดีเท่าไร..... ●

ไทยรัฐ 9 กรกฎาคม 2534

ผู้สื่อข่าวหัวเขี้ยว, ป้องปากกระฉิบคย
 คูดค่อไปว่า, นโยบายน้ำมันลอยค้วแบบ "วัด
 ครั้งนึ่งกรรมการครั้งนึ่ง" ที่กราบเรียนมาข้างคั้น
 สรุปได้ว่า แทนที่ประชาชนจะได้ประ-
 โยชน์ลูกเดียว กลับกลายเป็นพ่อค้าบริษัหน้า-
 มันตะหากที่ได้ประโยชน์ทั้งคั้น

อ้อ...มีข่าวล่ำมาเรือเกลือว่า ดร.
 เสนาะ อุณาภูติ รองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจ
 กำลังคบคิดกับ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล
 จะขกฐานะ กก.นโยบายน้ำมันขึ้นเป็นหน่วย
 งานระดับ "กรม" ??

เดลินิวส์ 20 กุมภาพันธ์ 2535

..๑๑ ข้อมูลทางอยู่ต่ำ
 ตาขณะนี้ ลืม "เวท" เลยยังได้ คิดแค่ 30 ธันวาคม.....ก่อนน้ำมันลอยตัว
 เซลล์, เอสโซ่ ฯลฯ คิดค่าการตลาด 63 สตางค์ เท่ากัน แล้วก็
 ขึ้นๆๆ มาอยู่ที่ 1.03 บาท เมื่อกันยา.....

บทบาท (Role) ของผู้เขียนในการนำเสนอข่าวไม่เป็นทางการ

จากหลักฐานข้อมูลที่ถูกวิจัยได้เก็บรวบรวม ผู้เขียนคนหนึ่งสามารถแสดงบทบาทได้หลาย
 บทบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และเทคนิควิธีการอันแยบคายในการนำเสนอข้อมูลที่ได้มา ทั้งนี้
 เพื่อบอกกล่าวข้อมูลที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ควรจะได้รับรู้ ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการเป็นสุนัขเฝ้า
 บ้าน (Watchdog) หรือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างใดในภาวะการณั้้น ๆ
 บทบาทดังกล่าวได้แก่

บทบาทของผู้สื่อข่าว (Messenger)

ผู้เขียนทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้มา ข่าวไม่เป็นทางการลักษณะนี้มักจะไม่ใช้ข่าวลับ
 หรือข่าววงใน อาจเกิดขึ้นพร้อมหรือหลังข่าวเป็นทางการ มีเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อคิดเห็นหรือวิจารณ์
 สำหรับในกรณีของนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ผู้เขียนรายงานเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
 ด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย ดังเช่น

ไทยรัฐ 11 ตุลาคม 2531

ข่าวสุดท้าย ราคาน้ำมันดิบโลก เป็นที่คาดหมายว่าราคาจะ ตกลงไปจนถึง
 ปี 1990 และภายในไม่ช้านี้ เผลอ ๆ ราคาน้ำมันจะหล่นลงไป เหลือแค่ 8 เหรียญ
 ต่อบาร์เรล.....

เดลินิวส์ 7 สิงหาคม 2533

● สูตรปรับราคาน้ำมัน
ของ รองๆ พงศ์ สารสิน, รมต.กร ทักษะรังสี เฟิงเสรีจหมาด ๆ
เจองานหนึ่งงานเดียว สะดุ้ง!.....● ราคาน้ำมันบ้านเราต่อ
ไปนี้ "กึ่งลอยตัว" โดยให้ขยับตาม น้ำมันดิบโลก มีกองทุนน้ำมัน,
ภาษีสรรพสามิตค่าในระดับหนึ่ง เท่านั้น.....

เดลินิวส์ 8 กันยายน 2533

ขอรายงาน ราคาเบนซิน ในประเทศสำคัญ ๆ ...อิตาลี แพงที่
สุดลิตรละ 1.30 ดอลลาร์หรือ 32 บาท สวีเดน, เดนมาร์ก ไกล่เคียง
กัน 1.28 และ 1.18 ดอลลาร์.....● ฝรั่งเศส 1.5, สวิสฯ 1.02,
เบลเยียม 1 ดอลลาร์ถ้วนต่อลิตร- อังกฤษ 94 เซ็นต์หรือ 24 บาท

ไทยรัฐ 24 กันยายน 2533

● เป็นแค่ข่าวลือ อย่า

เพิ่งตกอกตกใจกันไปเกินการณ์ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ยืนยันออกมาแล้ว จันทร์นี้
ยังไม่ขึ้น ครบยังไม่ขึ้น แต่ จันทร์หน้า คุณน่าจะยกกล้า รับปาก.....

บทบาทของผู้สงสัย (Skeptic)

สำหรับกรณีนโยบายราคาน้ำมันลอยตัวนี้ โดยส่วนใหญ่ผู้เขียนจะทำหน้าที่หยิบยกข้อ-
สงสัยในวิธปฏิบัติของรัฐบาล หากข้อสงสัยของเขายังไม่ได้รับการชี้แจงด้วยเหตุผลที่กระจ่างชัด
เขาก็จะตอกย้ำข้อสงสัยนั้นซ้ำ ๆ กันหลายครั้งหลายหนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหา นั้นจะได้รับการ
คลี่คลายจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ดังตัวอย่างเช่น

เดลินิวส์ 16 กรกฎาคม 2533

• ปู่โง่ ราคาน้ำมันถึงลอยตัวแบบ รมต.
ไพจิตร เอื้อทวีกุล, กองทุนน้ำมันยังเป็น "ไอ้ตัวตุต" เหมือนเดิม
ทั้งที่ "บว" ทะลุหลายพันล้านบาทแล้ว.....• ตัวเลข "ตรีศูล"
เช็กหยก ๆ เบนซินพิเศษ กองทุนเก็บ ค่าตั้ง จากผู้-
บริโภคคิดตรละ 45 สตางค์ หน้าตาเฉย!.....

ไทยรัฐ 6 สิงหาคม 2533

แต่ที่น่าเสียดใจก็คือ...ตอนที่น้ำมันถูก ๆ
อยู่คั้งนานทำไมรัฐบาลไม่ยกปล่อยให้ราคา
ออกตัว

แค่พอน้ำมันทำท่าว่าจะขึ้นราคาเท่านั้น
รัฐบาลก็รีบทะลุทะราดประกาศจะให้น้ำมัน
ออกตัวขึ้นมาเชียว

แหม...มันจะมั่งง่ายไปเรอะ
เปล่าเจ้าคะ คุณที่กร ทักพะรังสี
เจ้าขา?

ผู้สื่อข่าวหัวเขี้ยว ป้องปากกระฉิบคบคูด
ว่า พูดถึงท่านรัฐมนตรีชวนอ่อน กร ทักพะ-
รังสี แล้วก็ต้องยอมรับว่า เป็นรัฐมนตรีฟอร์ม
ดี มีความสามารถสูง

แต่จะใช้ความสามารถไปเพื่อชาติทั้งคุ่น
หรือจะแถมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวด้วย? อัน
นี้... "แม่ลูกจันทร์" ยังสงสัยในสะดือแสด
ล่ะ??

ไทยรัฐ 9 สิงหาคม 2533

ผู้สื่อข่าวหัวขี้บว, ป้องปากกระซิบคนหูว่า
แต่กับประทวนไทย นโยบายน้ำมันลอยตัวของรัฐ-
บาล ช.สามห้า...เนี่ย...ความจริงเป็นของปลอม

เพราะถ้าปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวความ
ราคาน้ำมันดิบจริง จะต้องมีไม่กี่กองทุนน้ำมันเป็น
ตัวกำหนด, และต้องแตกต้นทุนการผลิตออกมา
อย่างละเอียด ว่าทยส่งจากโรงกลั่นเท่าไร, จะให้
เป็นค่าการตลาดของบริษัทน้ำมันเท่าใด??

แต่ปรากฏว่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิม
บริษัทน้ำมันก็ยังเอาเปรียบประชาชนอย่าง
เดิม

แล้วถ้ารัฐมนตรีคุมน้ำมันแอบฮักกับบริษัท
น้ำมันจะป้องกันอย่างไร??

ช่วยตอบคำถามนี้ให้ขึ้นสะคือ
หน่วยชิจะคุณพีกร??

“อรปัดถ” กันสะคือจริง ๆ กะ!!

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยรัฐ 16 พฤษภาคม 2534

• ฮัด-
เซีย! แล้วราคาน้ำมันขายปลีก แบบ "กึ่งลอยตัว" ของ ไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ก็ไม่กึ่งลอยตัวจริง กลายเป็น บริษัทน้ำมันลอยลำ เพราะกำไรที่จะเพิ่มขึ้น จาก "ค่าการตลาด" ที่ แบ่งไปจากกระเป๋าของประชาชน จากการ ลดเงินค่าตั้งเข้ากองทุน แต่ไม่ยอมปิดกองทุน.....• ดูเผินๆก็คือนุหรงกประชาชนจะได้ใช้น้ำมันถูกลงมาหน่อย แต่ราคาที่ถูกลง แท้จริงก็คือเงินที่ประชาชนเคยจ่ายเพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันเพื่อเป็น "ค่าตั้ง" เข้ากองทุนน้ำมันคือๆ นอกเหนือจากราคาน้ำมันปกติ.....• การลดราคาครั้งนี้ แทนที่ประชาชนจะได้ "เม็ดเงินคืน" อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็จะได้แค่ เพียงส่วนเดียว เพราะที่เหลือ บริษัทน้ำมันคว้าไปรับประทานแด่กษัตริย์ จาก ราคาน้ำมันลอยตัวแบบปลอมๆเรียบโรยขบ โยบ เบื่อรู้ทันชะมัด.....

เดลินิวส์ 30 พฤษภาคม 2534

...• ครับ, ถึงเราท่าน จะปลื้ม กับ กึ่งลอยตัว
ได้ซื้อน้ำมันถูกลง....ขอยืนยัน ฝ่ายปลื้มสุดขีด ยังได้แก่ บริษัทน้ำมัน !.....• กิตเลข
ประมงง่าย ๆ ราคาขายส่งลดลงลิตรละ 60 สต. สำหรับเบนซินพิเศษ แต่หน้าปั๊มลด
50-55 สต.....• "บิกออยล์" ก็พิน เข้ากระเป๋า ส่วน เพิ่มค่าการตลาดให้ ปัม้มน้ำมัน
ส่วน.....• ราคาน้ำมันนะ คิดเป็นตัวเลขทศนิยมถึง 4 ตัว....จะนั่น ลิตรละ 5 สต.
ที่หายไป เทียบกับปริมาณน้ำมันขายแต่ละวันนับล้าน ๆ ลิตร-
สะกดคำว่า "ฮู้ฟ" ถูกไหมฮะ ?.....

ไทยรัฐ 9 กรกฎาคม 2534

ผู้สื่อข่าวหัวเขี้ยว ทะลุมทะลุขลุ่ยแถลงค่อ
ไปว่า ก่อนรัฐบาลจะประกาศให้ราคาน้ำมัน
ลอยตัวเนี่ย... "แม่ลูกจันทร์" ได้เคยทะลุ
กลางปล้องเอาไว้ ให้ระวังผลประโยชน์จะไม่
ตกถึงประชาชนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่จะมีการซีกแจ็กแบ่งผลประโยชน์
ไปให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันรับทรัพย์กันสะลือปลูด
ปรากฏว่า ที่เขียนดักก้อเอาไว้
เป็นความจริงทุกประการ!!

เพราะรัฐบาล นายอานันท์ ปัน-
ยารชุน ซึ่งมี ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล
รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้ดูแลนโยบายน้ำมัน ได้
แอบเล่นไม่ขาด ด้วยการอนุมัติให้บริษัทน้
้ำมันบวก "ค่าการตลาด" เพิ่มขึ้นอีก 30
เปอร์เซ็นต์ จากเดิม

ตัวอย่างเช่น "เบนซินซูเปอร์" ก่อน
น้ำมันลอยตัว บริษัทน้ำมันบวกค่าการตลาด
เอาไว้ ลิตรละ 62 สตางค์

หลังน้ำมันลอยตัว คั้นทะเล่บวกค่าการ
ตลาดเป็นลิตรละ 80 สตางค์

บริษัทน้ำมันฟันกำไรฟรีๆ เพิ่ม
อีกลิตรละ 18 สตางค์!!

จะเห็นได้ว่า ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการได้แสดงความสงสัยในเรื่องค่าการตลาดที่ผล
ประโยชน์จะตกแก่บริษัทค้าน้ำมันหรือประชาชนส่วนใหญ่ การตอกย้ำประเด็นที่ผู้เขียนหยิบยกขึ้นมา
สงสัยนั้น มีผลให้รัฐบาลต้องออกแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดถึงค่าการตลาดที่มีเงื่อนงำนั้น

บทบาทของผู้แปลความหมาย (Interpreter)

ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการจะพยายามจัดข่าวให้เข้ากับสิ่งที่เขารู้ ประเมินโดยเทียบกับ
เหตุการณ์ในอดีต และใช้ประสบการณ์คาดเดาลึกลับที่บังชี้สำหรับอนาคต ในกรณีนโยบายราคาน้ำมัน
น้ำมันลอยตัวนี้ ผู้เขียนทำการตีความข้อปฏิบัติหรือถ้อยแถลงของรัฐบาล โดยการผสมผสานข้อมูลที่
เขาเคยรู้มาและคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังตัวอย่างเช่น

เดลินิวส์ 6 สิงหาคม 2533

● ก็ฉับไว

สมัยหือ "น้ำชาติ" เตรียมประกาศให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ
ลอยตัว รับน้ำมันดิบแพงสูตรใหม่ ของ "น้ำชาติ" คือ น้ำมันดิบแพงม
ก็ขายน้ำมันสุกในประเทศแพงตามไปด้วย ไม่เอาภาษีมาชดเชย
ครึ่งราคาไว้อีกแล้ว "มะไฟ" ขอให้ "น้ำชาติ" มองย้อนหลังครั้งรัฐบาล
เกร็งสกัดกั้นน้ำมันไว้หน่อย ตรงที่ "อินทรีบางขุน" หักกันเพราะ
ขึ้นราคาน้ำมัน!!..... ● ฮับ ระวังปล่อยราคาน้ำมันลอยตัวเพลิน
รัฐบาล "น้ำชาติ" จะลอยตัวสูงจนหกกว่า คมมาหางยเพราะน้ำมัน
เอาง่าย ๆ อย่างทำเป็นเล่น!!..... ● ไซ้...ราคาปล่อยตัวตามปั้มสำหรับ
รถเก๋ง พวก เบนซิน ซุปเปอร์ ไม่เท่าไร เพราะ เศรษฐีมีเงินเสีย
ค่าน้ำมันแพง ๆ ได้ แต่ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ขาวนาขาวไร เกษตรกร
ต้องใช้ โหนดน้ำมันเตา น้ำมันโรงงาน ลอยตัวสูงขึ้นเมื่อไหร่ ประชาชน
จะเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ข้าวของสินค้าจะขึ้นราคาซ้ำเติม น้ำมัน
ราคาปล่อยตัวเมื่อไหร่ สงสัยว่ารัฐบาล "น้ำชาติ" จะลอยตัวจน "แดง"
ไปด้วย แฮ่ม!!.....

เดลินิวส์ 28 กันยายน 2534

.....● ราคาน้ำมัน กิ่งลอยตัว, ลอยตัว ใครรับและ ?
 ต่อจากเมื่อวาน... "ตรีศูต" เอาตัวเลขให้ดูจะ จะ เต็มลูกตารมต.
 ไพจิตร เอื้อทวิกุล บริษัทน้ำมันขึ้น ค่าการตลาด สะใจ.....●
 เบนซินนะท่าน ขึ้นไป 31 สตางค์... ยอลจำหน่ายเบนซิน
 โดยบริษัทผู้ค้าทุกราย เฉลี่ยขายวันละ 16 ล้านลิตร.....●
 เอา 16 ล้านลิตรคูณด้วย 31 สตางค์ ตกวันละ 4.9 ล้านบาท
 เดือนละ 148.8 ล้านบาท ปีละ 1,785 ล้านบาท!.....● มาถึง
 น้ำมันดีเซล บ้าง นี้ขึ้นแบบ "เกรงใจ" เต็มทีลิตรละ 7 สตางค์เท่านั้น
 แต่เมื่อเทียบจำนวนน้ำมันที่ขายต่อวัน 30 ล้านลิตร พี่แกก็ฟาด
 เบาะ ๆ วันละ 2.1 ล้าน, ปีละ 756 ล้านบาทหวานคอแรง !?
● ไม่รู้หรือ?... ราคา น้ำมันลอยตัว ผู้บริโภค ได้ประ-

โยชน์ซักเท่าไร? แต่รู้เต็มอก เฉพาะเบนซิน, ดีเซลยักษ์ค่าน้ำมัน สวาปามกำไร เพิ่มราคาปีละ 2.541
 ล้าน, มันไม่มันแล้วแต่จะคิด ?!

ไทยรัฐ 21 กุมภาพันธ์ 2535

.....● ควรจะจบ แต่ก็ไม่อาจจบได้สนิท แดงซีแจงทางโทรทัศน์ช่อง 9
 ว่าด้วยเรื่องน้ำมันลอยตัวของทีมงานรัฐมนตรีน้ำมัน ไพจิตร เอื้อทวิกุล เมื่อหลาย
 วันก่อน หลายคนยังข้องใจ ตรงค่าการตลาดกับภาษีมูลค่าเพิ่ม● เมื่อ
 ภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถเบิกคืนได้ ภายใน 30 วัน บริษัทน้ำมันใหญ่เบิกคืนแล้ว
 เอาไปไหน ถ้าเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง ก็เท่ากับได้ค่าการตลาดเพิ่มจากที่แดงแน
 นอน เพราะชาวบ้านรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว หากค่าการตลาดเฉลี่ยแค่ลิตร
 ละ 70 สตางค์ ชาวบ้านน่าจะได้น้ำมันถูกลงกว่านี้● รมต.ไพจิตร
 ท่านเสียสติได้แก่ แต่แค่ค่าพูดค้ๆ ส่วนวนโวหารเก้ๆ มันก็แค่นั้น เรื่องน้ำมันลอย
 ตัวนี้ จริงๆแล้ว หาใช่รัฐบาลบุญหล่นทับ จีบขึ้นมาเป็นคนแรก มันก็แค่ทำต่อจาก
 รัฐบาลชุดก่อน จริงไหม กร ทัพพะรังสี มีโอกาสช่วยแจงออกมาที มิควรให้ชาวบ้าน
 หลงผิดเป็นหนี้บุญคุณผิดรัฐบาล

ไทยรัฐ 14 กันยายน 2533

● ที่ว่า ใช้ภาษีเข้ามาเป็นตั
 ร่วมกำหนด สูตรปรับราคาน้ำมันด้วยนั้น ก็มีใ่ว่าจะใช้เฉพาะ
 ภาษีสรรพสามิตตัวเดียว แต่รัฐบาลมอบความรับผิดชอบให้
 กระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณา ถ้ามี ภาษีตัวอื่น ที่จะเก็บ
 ได้เกินเป้า ก็ให้เอาภาษีตัวนั้น มาชดเชยภาษีสรรพสามิต ใ
 จะลดเพื่อ ชดเชยราคาน้ำมัน ไม่ให้สูงเกินไป.....● ฮือ
 ...ก็นับว่าแอมบิลไม่เบา สำหรับ ความมึนเขยิบคม ของ ท่านกร
 ทพิพะรังสี คอไปนี้ ถ้าน้ำมันแพง ให้ค่าไปที รัฐมนตรีคลัง
 อย่างมารุมค่า รัฐบาลทั้งคณะ ว่านั้นเถอะ.....

ไทยรัฐ 15 กันยายน 2533

● 30 สตางค์ ที่จ่ายเพิ่มขึ้น มันแค่ 3 เปอร์เซ็นต์. ถึงวัน อังคารหน้า เงิน
 กองทุนน้ำมันที่เหลือออก ก็ถึงขีดแดงที่ ระดับ 300 ล้านบาท พุดจาภาษาสุพรรณานของ
 รัฐมนตรีหลานนายกฯ กร ทพิพะรังสี ก็คือเอา ภาษีที่เก็บ เอาไว้แยะๆ มาชดเชย
 หรือไม่ก็ปล่อยให้เงิน กองทุนน้ำมันคิด
 ลบ ไปสิกระยะ.....● ทุกฝ่ายต้อง
 ขอมรับความจริง ทางเลือกสำหรับประ
 ชาชนในวันนี้ คือ ช่วยกันประหยัด รัฐ
 มंत्रीช่วยคลัง สุชน ชามพูนท พุดอย่าง
 นี้ แปลไทยเป็นไทยก็คือ กระทรวงการ
 คลัง จะไม่ยอมใช้เงินภาษีมาช่วย กัด
 ราคาน้ำมัน เอาไว้.....

ไทยรัฐ 21 กันยายน 2533

● ฟังความเห็นจาก นักการทูตนานาชาติ แล้วก็
ห่อเหี่ยวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลวิกฤตการณ์น้ำมันไปทั่วโลกขำขันว่า
มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการค้า โดดเดี่ยวอิรัก ภายใต้การนำของ จอมโจร ซัด-
ดัม ฮุสเซน กว่าจะได้ผลเต็มที่ก็อีกตั้ง 6 เดือน● เพราะนั่นหมายถึง ผลกระทบรุนแรง
จากราคาน้ำมัน ที่จะบั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศหลากหลาย รวมทั้ง ประเทศไทย จะ
ต้องทอดระยะเวลาไปอีกยาวนาน จะหวังความเยียบขาด ของ พี่เบิ้ม สหรัฐ ขณะนี้ก็ดู
เหมือน ไกลลี้ล้นละลายทางความเชื่อถือ ในฐานะ ผู้พิทักษ์กฎของโลก ลงไปเรื่อยๆ
...เฮ้อ

เดลินิวส์ 7 เมษายน 2534

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2534.....● น้ำมันดิบโลกถูกลง, กองทุนน้ำ
รวมกัน- ไม่น่าเกินอาทิตย์หน้า ลดราคาน้ำมัน อีกเป็นรอบที่ 3 หลังกำแพงนครซข?!.....● นี่ขนาด ขุนคลังสุธี ลิ
เสนห์ แอบขึ้นภาษีสรรพสามิตไปเงิบ ๆ, ยังมีเงิน ไหลเข้า กองทุนไม่หยุด.....● "ตรีศูล" เช็กร
หน้าโรงกลั่น ล่าสุดเมื่อต้นเมษา-เบนซินลิตรละ 8.7955 บาท, บวกเข้ากองทุน 2.0435 บาท
.....● แปลว่า ถ้านายกว. อานันท์ บันยารชุน, รมต.ไพจิตร เอื้อทวีกุล ใจถึง เบนซิน
ลดได้ ลิตรละ 1 บาทสบาย ๆ ไม่เอาแล้วทีละ 20-30 สตางค์?!.....

ไทยรัฐ 28 กุมภาพันธ์ 2535

สำนักข่าว ★
หัวขบยอ

หักคอไก่

ใครที่มั่งลือทิมพ์เขย่า
เรื่องราคาน้ำมันไม่กี่วัน
ราคาน้ำมันขายปลีก
ทุกชนิด ก็ไหลลงมาอีกลิตร
ละ 5 สตางค์ ถึง 7 สตางค์
แถมทำท่าว่า จะไหลลง
มาอีกลิตรละ 5 สตางค์ เป็น 11
สตางค์. ทั้ๆ ที่ ★ มีต่อหน้า 2

สำนักข่าวหัวขบยอ ★ ต่อจากหน้า
ราคาน้ำมันคืบขยับขึ้นราคาเดิม
นี่แสดงให้เห็นว่า "ถ้าการตลาด"
ที่ว่าลดไม่ได้ เอาเข้าจริงก็ลดได้!!

และถ้ารัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน
ตัดสินใจตามคำเรียกร้องของ "แม่ลูก
จันทร์" กำหนดค่าการตลาดของบริษัท
น้ำมันให้แน่นอน คนไทยทั่วประเทศจะมี
โอกาสซื้อน้ำมันในราคาถูกกว่านี้อีกหลาย
สตางค์

ก็ขอข้าย้ออีกทีนะละ, ว่าน้ำมันเป็น
ปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจ การกำหนดค่า
การตลาดให้ชัดเจน ไม่ปล่อยให้บริษัทน้ำมัน
ถ่างชาติ ฉวยโอกาสว่าหนะราคาถันเอ
เป็นเรื่องจำเป็น และรัฐบาล "ต้อง" รีบทำ
โดยด่วน

บทบาทของผู้คล้อยตาม (Protagonist)

ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการมิใช่แต่จะมีบทบาทที่คัดค้านหรือหยิบยกข้อสงสัยอยู่เสมอไป
บางครั้งสำหรับแนวปฏิบัติบางเรื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้เขียนก็จะปรากฏอยู่ในข้อเขียนด้วย ดังเช่น



เดลินิวส์ 8 กันยายน 2533

.....● สเปน ลิตรละ 83 เซ็นต์; เยอรมัน 81 เซ็นต์; ญี่ปุ่น 80 เซ็นต์ หรือ 20 บาท เทียบกับ เบนซินไทย ลิตรละ 8.45 บาท; คุณละเรื่อง?!.....● ออสเตรเลีย 58 เซ็นต์, แม้แต่แอฟริกา เกนย่า ก็ 48 เซ็นต์....อเมริกา ถือว่าขายน้ำมันถูกมากลิตรละ 35 เซ็นต์ ก็ประมาณ 9 บาท สูงกว่าไทย.....● เดินมาถูกทางแล้ว สูตร น้ำมันก๊าดลอยตัว, ซีโอแพงก็ขายแพง...ให้ผู้บริโภคตระหนัก และ ประหยัด อย่าเอาไปมัดไว้กับเสถียรภาพรัฐบาล แยกให้ออก!!.....●

การคาดการณ์

บ่อยครั้งที่ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการเขียนคาดการณ์เหตุการณ์โดยอาศัยประสบการณ์สามัญสำนึกของเขาที่จะประมวลข้อมูลและนำไปสู่การทำนายเหตุการณ์ ทั้งนี้หากเหตุการณ์เกิดตามคำทำนายของผู้เขียนก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเขา สำหรับผู้เขียนบางท่านการคาดการณ์นั้นมิใช่คำทำนาย แต่เป็นการเขียนข่าวล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลซึ่งได้มาจากวงใน ตัวอย่างการคาดการณ์ของกรณีนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ได้แก่

เดลินิวส์ 28 สิงหาคม 2533

.....● วิกฤติอิรัก เจ็บกว่า หมกบังกัด เศรษฐกิจไทยอาการหนักพอ ๆ กับเข็นครกขึ้นเขา.....● ไม่ต้องตกใจ "ศรีสุล" ยืนยันให้ล่วงหน้า ตลาด, พศจิกา ราคาน้ำมันขายปลีก ต้องปรับ ตามสูตร กำหนดราคาแก๊สลอยตัวที่แพงใช้.....● หากน้ำมันดิบอยู่ระหว่าง 24-28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล?...ถ้าหากเหนื่อย ราคาขายปลีกจะขึ้น เฉลี่ยลิตรละ 1 บาท, อย่างน้อย!

ไทยรัฐ 8 กันยายน 2533

...● **ราคาน้ำมัน**
จะยังคง แกว่งไกวไม่แน่นอน ที่จะต่ำกว่าบาร์เรลละ 25 เหรียญสหรัฐ นั้น หวังยาก เพราะฉะนั้น ราคาขายปลีกน้ำมัน ของประเทศไทย ใกล้ถึงเวลาต้องปรับราคาขึ้นไป ความสภาวะ● จะปรับขึ้นไปขนาดไหนอย่างไร "กระสุนทอง" อ่านใจรัฐบาล คง จะ ใช้วิธีการค่อยๆ ขยับ ไม่ปรับขึ้นพรวดพราดทีเดียว ด้วยการคำนึงถึง เหตุผลทางการเมือง มากกว่าอย่างอื่น

การพูดเป็นนัย (Hint)

การพูดเป็นนัย ตลอดจนการไม่ระบุชื่อผู้ต้องการกล่าวถึงตรง ๆ เป็นทางออกหนึ่ง ของผู้เขียนต่อบางประเด็นปัญหา ซึ่งยังขาดหลักฐานยืนยันของข้อเท็จจริง แต่เขาเห็นว่าเรื่องนี้น่าเล่น หรือในบางครั้งการเขียนเป็นนัยนั้น ผู้เขียนสามารถสอดแทรกความนึกคิดส่วนตัวผสมผสานไปกับข้อเขียนนั้น ให้ผู้อ่านซึ่งมีกรอบอ้างอิงอยู่แล้วสามารถทราบความหมายของนัยนั้น โดยไม่ต้องเขียนออกมาตรง ๆ

เดลินิวส์ 6 สิงหาคม 2533

● ใช้...ราคาลอยตัวตามปีสำหรับ รถเก๋ง พวก เบนซิน ซูปเปอร์ ไม่เท่าไร เพราะ เศรษฐีมีเงินเสีย ค่าน้ำมันแพง ๆ ได้ แต่ น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ชาวนาชาวไร่ เกษตรกร ต้องใช้ โหนดน้ำมันเตา น้ำมันโรงงาน ลอยตัวสูงขึ้นเมื่อไหร่ ประชาชน จะเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ข้าวของสินค้าจะขึ้นราคาซ้ำเติม น้ำมัน ราคาลอยตัวเมื่อไหร่ สงสัยว่ารัฐบาล "น้ำชาติ" จะลอยตัวจน "ตั้ง" ไปด้วย แฮ่ม!!.....

ไทยรัฐ 28 กุมภาพันธ์ 2535

"แม่ลูกจันทร์" ขอชู้จ๊กกระแระเชียร
ว่า ชอบแล้วด้วยประการทั้งปวง เพราะโรง
กลั่นน้ำมันจะรัฐบาล จะคืองเร่งรีบขาย
ควให้ทันความต้องการ จะมีไปหวังพึ่งโรง
กลั่นน้ำมันต่างชาติเขาอย่างเดี่ยวไม่ได้

ปรากฏว่าโครงการนี้ผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการนโยบายน้ำมันเรีบร้อบ
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลั่นกรองทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลเรีบร้อบ
แต่พอถึงโค้งสุดท้าย กลับไม่
เรีบร้อบ

เพราะมี "คนคัง" ในรัฐบาล ซึ่งเคย
มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทน้ำมันใหญ่
กระโดดเหี้ยวออกมาขวาง ไม่ยอมให้โรง
กลั่นไทยออยล์ เพิ่มทุนเข้าขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ซะคือๆ

เขาผู้นี้เป็นใคร คนในท่าเนียบรู้กันทั้ง
นั้น แม่ลูกจันทร์ ไม่อยากเอ่ยชื่อ, เพราะ
ไม่อยากกล่าวหาใครซู่ๆ ว่าปกป้องผล

ประโยชน์บริษัทน้ำมันต่างชาติ

เนื่องจากหลักฐานมันไม่ชัด
ขึ้นชัดเข้าไป มันจะไม่เป็นขรรรสำ
หรับผู้ถูกกล่าวหาค่ะ

จะสังเกตได้ว่า คำพูดเป็นนัยที่ว่า "คนดัง" ในรัฐบาล ซึ่งเคยมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา บริษัทน้ำมันใหญ่นั้น ผู้อ่านซึ่งมีกรอบอ้างอิง โดยติดตามข่าวคราวน้ำมันและข่าวการเมืองมาตลอด ก็พอเดาได้ว่า ผู้เขียนหมายถึงใคร ผู้เขียนสามารถกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น และทำให้ผู้อ่าน คิดได้ โดยที่ตัวผู้เขียนเองไม่ต้องเอ่ยชื่อของบุคคลนั้น ซึ่งจะเสี่ยงต่อข้อหาหมิ่นประมาทได้

ท่วงทีลีลาการเขียนของผู้เขียน

รูปแบบการนำเสนอข่าวไม่เป็นทางการของผู้เขียนนั้นเป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ผู้อ่านสัมผัสได้ การใช้ตัวอักษรหนา ตัวเอน ตัวใหญ่ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายอัศเจรีย์, คำถาม แม้กระทั่งวงเล็บ และคำอุทาน เหล่านี้ล้วนแสดงความหมายและเพิ่มรสชาติให้กับข้อเขียนของเขา ตัวอย่างในเรื่องนี้ได้แก่

ไทยรัฐ 29 พฤศจิกายน 2532

ก็ไม่รู้ว่า รมต.ที่เก๋ขงไปมัวแค้นโข่ง
ที่ไหนอยู่

น้ำมันเลขยังไม่ได้ลอบราชาภักที จะ
ปล่อยให้ลอบคองนี้ก็เข้าไปแล้วค้อย

แฮ่ ๆ ขันลอยตัวตอนนี้...คนก็คำ
กันอื้อนะซีพ้อทูนหัวเอี้ยย (ฮาฮาฮาเอ๊ก ๆ)

เดลินิวส์ 16 กรกฎาคม 2533

● ปูโซ่ ราคาน้ำมันกึ่งลอยตัวแบบ รมต.
ไฟจิตร เอื้อทวีกุล, กองทุนน้ำมันยังเป็น "ไอ้ตัวคุด" เหมือนเดิม
ทั้งที่ "บาท" ทะลุหลายพันล้านบาทแล้ว.....

เดลินิวส์ 19 กันยายน 2533

..● ประเทศไทย "ตรงข้าม"
น้ำมันขึ้นที่ สีนค้ำ, บริการ: โดดงบคอผู้บริโภคลือดโซก ขึ้นบ่อย ๆ พอดี "กอบาด" ?!
.....● ยอมรับเถิดว่า เบนซินพิเศษ ขายลิตรละ 8.75 บาทปัจจุบัน ราคาจริง
11 บาท, สูตรเดิมต้องขยับราคา อีกหลายหนมาก.....

เดลินิวส์ 1 มิถุนายน 2534

นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2534.....● เริ่ม "กึ่งลอยตัว" อย่างเป็นทางการ:
- ราคาน้ำมันทั่วประเทศ, เท่าที่สัมผัสมา 3-4 วันก่อนนี้ยังไม่เห็นอุปสรรค ไม่เห็นบีม, บริษัทน้ำมันชั่ว (เอาเบ)
ผู้บริโภค ?!.....

ส่งผ่านข้อคิดข้อวิจารณ์ของบุคคลหลายกลุ่ม ในขณะที่เดียวกันผู้เขียนเองก็มีบทบาทอย่างมากที่จะหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยอาศัยช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ผู้เขียนมักจะได้อิทธิพลที่เร็วกว่าข่าวทางการ โดยตั้งได้กล่าวแล้วว่าแหล่งข่าวของผู้เขียนนั้นเป็นคนในวงการน้ำมันและข้าราชการระดับสูง จึงทำให้คอลัมน์ของเขาเป็นแหล่งข่าวที่สำคัญแหล่งหนึ่งสำหรับผู้คนในวงการต่าง ๆ และผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์นี้ นอกจากนั้นชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือที่ผู้เขียนแต่ละคนสร้างสมมา มีส่วนอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือของข่าวนั้น ๆ

III กรณีรัฐบาลลดราคาน้ำมันขายปลีก

ความเป็นมา

รัฐบาลเคยดำริที่จะให้มีการลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศหลายครั้งหลายหน ตั้งแต่ครั้งรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ แต่ยังไม่ดำเนินการใด ๆ เพราะเกรงว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอาจเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศ ต่อมาเมื่อรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ บริหารประเทศ เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดเหลือเพียงบาร์เรลละ 15 - 16 ดอลลาร์ เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางอิรักกับอิหร่านเร่งผลิตน้ำมันออกขายในตลาดโลกมากขึ้น เพื่อนำเงินไปทำนุบำรุงประเทศ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศยังคงคิดจากต้นทุนน้ำมันดิบที่มีราคา 18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ประชาชนใช้น้ำมันในราคาที่แพง ในขณะที่เดียวกันเงินกองทุนน้ำมันมีระดับสูงขึ้น ๆ

ดังนั้น ในช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชาย จึงมีกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ช่วยเหลือประชาชนด้วยการยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกลดลง และมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลรีบดำเนินการเรื่องนโยบายราคาน้ำมันลดหย่อน

หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ต่อการที่จะกำหนดนโยบายลดราคาขายปลีกน้ำมันของรัฐบาลชุดนี้ บ้างก็ว่าคนของพรรคชาติไทยเป็นผู้โหมความคิดนี้ด้วยหวังว่าพรรคจะได้คะแนนนิยมจากการลดราคาน้ำมัน ในครั้งนี้ ส่วนนักวิชาการบางกลุ่ม ตลอดจนบริษัทน้ำมันบางรายไม่เห็นด้วยที่จะมีการลดราคาน้ำมัน โดยให้เหตุผลว่าจะทำให้เกิดการใช้น้ำมันโดยไม่ประหยัด ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวและปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออาจจะตามมา นอกจากนั้น ในอนาคตราคาน้ำมันดิบโลกอาจปรับสูงขึ้น แนวความคิดในเรื่องลดราคาน้ำมันขายปลีกยังเป็นปัญหาคาราคาซัง มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและกลุ่มที่คัดค้าน นโยบายนี้ยังมิได้รับการดำเนินการใด ๆ

เวลาล่วงเลยมาเกือบ 3 เดือน นับตั้งแต่ที่รัฐบาลชาติชายมีดำริที่จะลดราคาน้ำมันเมื่อแรกเข้ามาบริหารประเทศในเดือนสิงหาคม 2531 การที่รัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าจะดำเนินนโยบายลดราคาน้ำมัน และยังไม่ดำเนินการใด ๆ ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากกลุ่มต่าง ๆ ว่า การที่ รัฐบาลยังไม่ลดราคาน้ำมันขายปลีก น่าจะมีเงื่อนไขบางประการและเกิดมีคำถามถึงตัวเลขกองทุนน้ำมัน จนในที่สุดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2531 รัฐบาลประกาศให้ปรับราคาน้ำมันให้เท่ากันทั้งประเทศแทนการลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ การดำเนินนโยบายนี้ก็ยังมีทั้งเสียงค้านจากบริษัทเชลล์และเอสโซ่ โดยให้เหตุผลว่าการกำหนดราคาน้ำมันเดียวกันทั้งประเทศจะส่งผลให้มีการผูกขาด ส่วนการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับนโยบายนี้ และมีการเตรียมการมาก่อนหน้าแล้ว ต่อมาไม่นานนักในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2531 รัฐบาลก็ประกาศลดราคาน้ำมันขายปลีก โดยลดราคาลง 10 - 45 สตางค์ต่อลิตร อย่างไรก็ตามการตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าไม่พ้นข้อวิจารณ์จากการที่รัฐบาลลดราคาน้ำมันเพียงเล็กน้อยไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจเท่าใดนัก แต่กลับเป็นสิ่งที่จูงใจให้ประชาชนใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น เป็นการมองในระยะสั้นเพื่อหวังผลทางการเมือง

หลังจากรัฐบาลลดราคาน้ำมันได้เพียง 1 เดือน ในราวเดือนธันวาคม 2531 โอเปคประกาศขึ้นราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึงสูงขึ้นในระดับ 13 - 14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ประกอบกับประชาชนใช้น้ำมันสูงขึ้นถึง 14.5 เปอร์เซ็นต์ เงินกองทุนน้ำมันที่สะสมไว้เริ่มไหลออกเรื่อย ๆ จนกระทั่งในเดือนมีนาคม 2532 ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นถึง 18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เงินกองทุนน้ำมันไหลออกเดือนละประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อช่วยตรึงราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 รัฐบาลเริ่มดำเนินการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ครั้งที่ 1 และแถลงข่าวให้ประชาชนทราบถึงภาวะของเงินกองทุนน้ำมันซึ่งร่อยหรอลงเกือบหมด พร้อมกับกล่าวถึงความจำเป็นของการขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็หาวิธีเร่งรัดให้ประชาชนประหยัดการใช้พลังงาน และในอีกประมาณ 1 เดือนต่อมาในวันที่ 22 สิงหาคม 2532 รัฐบาลได้ประกาศลดภาษีสรรพสามิตครั้งที่ 2 แทนการขึ้นราคาน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นถึงบาร์เรลละ 19 ดอลลาร์ เป็นผลจากการที่โอเปคตกลงกันได้ในการลดปริมาณการผลิต การลดภาษีสรรพสามิตครั้งนี้คาดว่าจะสามารถตรึงราคาขายปลีกน้ำมันได้เป็นเวลา 6 เดือน

จากการตัดสินใจของรัฐบาลที่ใช้วิธีลดภาษีสรรพสามิตถึง 2 ครั้งติด ๆ กัน แทนการขึ้นราคาน้ำมัน ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลชาติชายกำลังซื้อเวลาและหวังแต่เรื่องเสถียรภาพของตนเอง การลดภาษีสรรพสามิต ย่อมเงินรายได้ของรัฐไม่น้อยกว่า 5,000 ล้าน

บาทนั้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งนี้เพื่อลดแรงกดดันทางการเมืองมากกว่าที่จะใช้เหตุผลในเชิงเศรษฐกิจแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

ในเดือนกันยายน 2532 เริ่มมีการพูดถึงระบบราคาน้ำมันแก๊สลอยตัว ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาราคาน้ำมันในสถานการณ์เช่นนี้ ช่วงเวลานั้นราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นถึง 19.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นับเป็นราคาน้ำมันดิบที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่ยกย่องว่าเงินกองทุนน้ำมันจะหมดลงภายใน 4 เดือนข้างหน้า รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันและควบคุมราคาสินค้าในขณะเดียวกัน แต่ปรากฏว่ารัฐบาลคุมราคาสินค้าไม่อยู่ เงินเฟ้อ 7.5% ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างรุนแรง หลายฝ่ายตลอดจนฝ่ายค้านเริ่มโจมตีรัฐบาลถึงผลเสียระยะยาวที่รัฐบาลคงราคาน้ำมันไว้ ในเดือนธันวาคม 2532 รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาโดยผลกระทบไปให้โรงกลั่นน้ำมันในประเทศด้วยการ ปรับปรุงสูตรกำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขาย ณ หน้าโรงกลั่น โดยสูตรใหม่นั้นจะใช้ราคาต่ำสุดของโรงกลั่นที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเกณฑ์แทนที่จะใช้ราคาสูงสุด-ต่ำสุดของ 6 โรงกลั่นน้ำมันในสิงคโปร์มาเฉลี่ย และในเดือนธันวาคมนี้เองกองทุนน้ำมันได้หมดลงแล้ว สถานการณ์น้ำมันในประเทศอยู่ในภาวะคับขัน หลายฝ่ายชี้แนะให้รัฐบาลหาทางออกในเรื่องน้ำมันต่าง ๆ กัน บ้างก็ว่ารัฐบาลควรตัดสินใจขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกเพื่อลดภาระภาษีสรรพสามิต บ้างก็แนะนำให้ปล่อยราคาน้ำมันลอยตัว อย่างไรก็ตามรัฐบาลเลือกใช้วิธีปรับลดภาษีสรรพสามิตอีกเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 มกราคม 2533

ความมีเงื่อนไขของเหตุการณ์

ในกรณีที่รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดำเนินนโยบายประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าขบคิดนานาประการ ถึงแม้ว่าโดยเหตุผลหลัก ๆ ก็คือ เวลานั้นอยู่ในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดต่ำลง ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศควรจะต่ำลงด้วย แต่ในความเป็นจริงยังปรากฏให้เห็นว่ามีความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานของรัฐบาลบางประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. เมื่อแรกเข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลประกาศว่าจะลดราคาน้ำมันทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีความจำเป็น เนื่องจากขณะนั้นเศรษฐกิจกำลังขยายตัวมากและยังไม่มีเสียงเรียกร้องให้มีการลดราคาน้ำมันแต่อย่างใด รัฐบาลให้สัญญาว่าจะลดราคาน้ำมันแน่เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชน แต่เวลาล่วงเลยมานานจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการดำริครั้งนั้นทำไปเพื่อประโยชน์ในการหาคะแนนนิยมของพรรคชาติไทย และการที่รัฐบาลยังไม่ลดราคาน้ำมันขายปลีกตามที่บอกไว้ นั้น อาจมีเงื่อนไขบางประการ

2. จากเหตุการณ์ที่รัฐบาลหนองเหนียวไม่ประกาศลดราคาน้ำมันขายปลีก ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นราคาน้ำมันดิบโลกลดต่ำลงมาก ทำให้ประชาชนใช้น้ำมันในราคาที่แพงเกินความจำเป็น แต่ตัวเลขของเงินกองทุนน้ำมันกลับเพิ่มสูงขึ้น ๆ จึงเกิดความสงสัยถึงจำนวนเงินกองทุนน้ำมันว่า ยอดสะสมเป็นเท่าไร ซึ่งรัฐบาลไม่เคยประกาศตัวเลขอย่างชัดเจน จนเป็นที่เกรงกันว่าใครได้ประโยชน์จากกองทุนน้ำมันนี้

3. เมื่อกล่าวพาดพิงไปถึงเรื่องเงินกองทุนน้ำมัน ความสงสัยในเรื่องต้นทุนของการคิดราคาน้ำมันขายปลีกว่าคิดจากบาร์เรลละ 18 ดอลลาร์ ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หรือจากต้นทุนบาร์เรลละ 14 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบโลกในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ใน พ.ศ. 2531 เพราะถ้าหากคิดที่ต้นทุน 14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเท่ากับว่ารัฐบาลซื้อน้ำมันดิบมาในราคาถูก แต่ขายให้กับประชาชนแพงเกินความเป็นจริง นอกจากนั้นเมื่อปรากฏความสงสัยเคลือบแคลงใจ รัฐบาลก็ได้ตัดสินใจแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเรื่องต้นทุนน้ำมันดิบ หรือเรื่องกองทุนน้ำมันแต่อย่างใด

4. ในช่วงที่รัฐบาลยังมีได้ดำเนินการที่จะลดราคาน้ำมันตามที่ได้สัญญาไว้ นอกจากจะก่อให้เกิดข้อระแวงสงสัยเรื่องผลประโยชน์ในกองทุนน้ำมันซึ่งมีมูลค่ามหาศาล ตลอดจนการคำนวณราคาน้ำมันขายปลีกโดยฐานจากต้นทุนน้ำมันดิบเท่าไรแล้ว จากการทำน้ำมันดีเซลในประเทศราคาแพง ดีเซลที่สิงคโปร์ราคาถูกกว่าถึง 3 เท่า จึงทำให้มีการขนน้ำมันเถื่อนเข้ามามากมาย เหตุการณ์นี้จึงถูกตั้งข้อสงสัยว่าคงมีผู้ได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลัง เนื่องจากรัฐบาลขาดรายได้ภาษีจากน้ำมันเถื่อน เสียเงินตราต่างประเทศ แต่รัฐบาลก็ยังมิได้ดำเนินการใด ๆ ในเรื่องลดราคาน้ำมันในประเทศ อันจะเป็นการแก้ปัญหาการขนน้ำมันเถื่อนได้

จะสังเกตได้ว่าจากการที่รัฐบาลสัญญาว่าจะลดราคาน้ำมันแล้วเปลี่ยนใจ โดยมิได้ให้เหตุผลอย่างชัดเจนต่อประชาชน ก่อให้เกิดข้อระแวงสงสัยไม่แน่ใจ ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้คนต่างก็พยายามปะติดปะต่อเรื่องราว และมีการแปลความหมายร่วมกัน ปรากฏข่าวเกี่ยวกับการลดราคาน้ำมันทั้งในข่าวเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ข่าวไม่เป็นทางการค่อนข้างจะมีบทบาทมากในเรื่องของการหยิบยกประเด็นตั้งข้อสงสัย ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการลดราคาน้ำมัน และนำมาเรียงลำดับเหตุการณ์แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นก่อนหรือหลังของข่าวทางการและไม่เป็นทางการดังกล่าว ดังจะพิจารณาได้จากตารางต่อไปนี้

การเทียบยกประเด็นของคอลัมน์ใน เรื่องการลดราคาน้ำมัน

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
11 ส.ค.31	รัฐบาลชุดใหม่เตรียมพิจารณาลดราคาน้ำมันเพื่อเป็นของขวัญประชาชน	บางกอกโพสต์			
13 ส.ค.31	ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณาลดราคาน้ำมัน และอยากให้ยกเลิกกองทุนน้ำมัน ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องซื้อน้ำมันแพง	เดลินิวส์			
18 ส.ค.31	กร ทักษะรังสี รมต. ประจำสำนัก-นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะพิจารณาลดราคาน้ำมัน ยืนยันรัฐบาลชุดนี้จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง	แนวหน้า			
1 ก.ย.31	พรรคชาติไทยเสนอให้ปรับราคาน้ำมันใหม่ทั่วประเทศเป็นราคาเดียว	ข่าวสด			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
3 ก.ย. 31	ติงกรณีสรัฐบาลจะลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลงมว่า คนที่ได้รับประโยชน์คือกลุ่มที่มียานพาหนะใช้เท่านั้น	เดลินิวส์			
4 ก.ย. 31	เตือนรัฐบาลลดราคาน้ำมันก่อนผลเสียมากกว่าผลดี	ข่าวสด			
13 ก.ย. 31	คณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียมมีการพิจารณานโยบายในการปรับลดราคาน้ำมัน และบทบาทของกองทุนน้ำมันในอนาคต ตลอดจนผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากการลดราคาน้ำมัน นอกจากนี้ยังทำการศึกษาเกี่ยวกับปรับโครงสร้างราคาน้ำมันลอยตัว	เดลินิวส์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
15 ก.ย.31	รัฐบาลยืนยันไม่ลดราคาน้ำมันแน่ อ้างปัจจุบันนี้ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย	สยามรัฐ	15 ก.ย.31	คิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะลดราคาน้ำมัน เพราะจะทำให้คนใช้น้ำมันฟุ่มเฟือย และเห็นด้วยที่จะมีการปรับโครงสร้างราคาใหม่	เดลินิวส์
16 ก.ย.31	ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลไม่ลดราคาน้ำมัน	สยามรัฐ	22 ก.ย.31	รัฐบาลควรจะลดราคาน้ำมัน เพราะขณะนี้ราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นต้นทุนในการคิดราคาน้ำมันตามปั้มถูกลงประมาณ 30% แล้ว	ไทยรัฐ
			26 ก.ย.31	รัฐบาลควรจะรีบลดราคาน้ำมัน การขึ้นราคาน้ำมันไว้ขณะที่กองทุนน้ำมันเหลือ- เพื่อเป็นสิ่งที่ไม่สมควร	ไทยรัฐ
28 ก.ย.31	รัฐบาลจะลดราคาน้ำมันแน่กลางเดือนหน้า "กร ทัพพะรังสี" ให้สัญญาขอเวลาพิจารณาให้รอบคอบอีกหน่อย	ไทยรัฐ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
29 ก.ย.31	มีบทวิเคราะห์ว่า เรื่องการลดราคาน้ำมันนั้น ทางพรรคชาติไทยอยากให้ลดเพื่อเรียกคะแนนนิยม ส่วนทางพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังไม่อยากให้รีบตัดสินใจเรื่องนี้ กลัวมีปัญหาในอนาคต	เดลินิวส์	29 ก.ย.31	สนับสนุนรัฐบาลที่จะลดราคาน้ำมัน แต่จากข่าววงในจะลดเพียงแค่อลิตรละ 5 สตางค์	ไทยรัฐ (สำนักข่าวหัวเขียว)
1 ต.ค.31	เรียกร้องให้รัฐบาลลดราคาน้ำมัน รัฐบาลบอกว่าจะลดราคาน้ำมันให้แก่ประชาชน เวลาผ่านมา 2 เดือนแล้ว ข่าวนี้เป็นเพียงความฝัน	เดลินิวส์			
3 ต.ค.31	ศาลทักษิณเตือนรัฐบาลคิดหลายชั้นลดราคาน้ำมันมีผลเสียระยะยาว	แนวหน้า			
4 ต.ค.31	รัฐบาลเร่งศึกษาข้อมูลลดราคาน้ำมัน 7 ตุลาคมนี้ ต้องปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ ฝ่ายค้านอ้างเศรษฐกิจดีไม่ควรลดราคา	เดลินิวส์	4 ต.ค.31	ถามรัฐบาลว่า ทำไมยังไม่ลดราคาน้ำมัน เพราะการที่ราคาน้ำมันในประเทศแพงกว่าต่างประเทศมาก ทำให้มีการขนน้ำมันเถื่อนมาจากมาเลเซียและสิงคโปร์	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
5 ต.ค.31	ผู้ว่าฯ ปตท. ชี้ทิศทางลดราคาน้ำมัน มีทางทำได้ 2 วิธีคือ 1. ประกาศ ราคาน้ำมันเท่ากันทั่วประเทศ ณ คลัง น้ำมัน 2. ปรับค่าการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้ราคาน้ำมันในแต่ละภูมิภาคใกล้เคียงกัน แต่ไม่เท่ากันทั่วประเทศ	ไทยรัฐ	5 ต.ค.31	เร่งเร้าให้รัฐบาลลดราคาน้ำมัน เพราะ น้ำมันในปัจจุบันคิดจากต้นทุนน้ำมันดิบ ที่บาร์เรลละ 18 เหรียญสหรัฐ ซึ่งในปัจจุบันน้ำมันราคาตกเหลือบาร์เรลละ 10.5 เหรียญสหรัฐ เท่ากับเป็นการ ปล้นประชาชน	ไทยรัฐ
5 ต.ค.31	"น้ำชาติ" ทำดี สั่งให้ลดราคาน้ำมันลง แต่ให้กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดใช้ราคา เดียวกัน	ไทยรัฐ	6 ต.ค.31	ให้ข้อมูลว่า เป็นที่คาดหมายกันว่าราคาน้ำมันดิบจะลดลงเหลือ 8 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ฉะนั้นรัฐบาลควรจะรีบ ตัดสินใจลดราคาน้ำมัน เพราะได้กำไร จากน้ำมันไปมากแล้ว ควรจะรีบคืนกำไร กลับสู่ประชาชน	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
7 ต.ค.31	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสของธนาคารกสิกรไทย ให้ความเห็นกรณีที่รัฐบาลจะมีการปรับราคาน้ำมันว่าจะมีผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจไทย	ไทยรัฐ	7 ต.ค.31	แนะว่ารัฐบาลควรจูงยั้งหะงาม ๆ ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศครั้งใหญ่ ต้องการให้มีการปรับราคาให้สมจริงตามตลาด และไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลทำหน้าที่ใหญ่ลดราคาแบบฮวบฮาบเพื่อเอาใจคนใช้รถ	เดลินิวส์
8 ต.ค.31	กร ทัพพะรังสี เปิดเผยหลังการประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมว่า ที่ประชุมมีมติสรุปแนวทางในการลดราคาน้ำมัน 4 แนวทาง และจะมีการประชุมในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ เพื่อคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม	เดลินิวส์	11 ต.ค.31	ชี้กองทุนน้ำมันหมดความจำเป็น และถามว่ารัฐบาลจะดึงเวลาลดราคาน้ำมันไปถึงไหน	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
13 ต.ค. 31	นโยบายลดราคาน้ำมันของรัฐบาล ไม่ควรมุ่งเพื่อการหาคะแนนนิยม แต่ จะต้องเป็นไปเพื่อการวางแผนและ รากฐานของเศรษฐกิจในระยะยาว	ประชาชาติ- ธุรกิจ			
13 ต.ค. 31	ลดราคาน้ำมันรัฐผลภายในสิ้นเดือนนี้แน่	เดลินิวส์			
14 ต.ค. 31	สภาหอการค้าค้านรัฐบาลลดราคาน้ำมัน ชี้ว่าหากลดเพียงนิดหน่อยไร้ประโยชน์ สู้เอาเงินกองทุนน้ำมันมาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีกว่า	สยามรัฐ			
15 ต.ค. 31	รัฐบาลตกลงลดราคาน้ำมันไม่ได้ อ้าง สถานการณ์น้ำมันยังไม่แน่นอน	สยามรัฐ	15 ต.ค. 31	ตำหนิรัฐบาลยังไม่ยอมลดราคาน้ำมัน แฉตัวเลขราคาน้ำมันเบนซินที่ถูกลงแล้ว เปรียบเทียบกับราคาน้ำมันเบนซินที่ ประชาชนต้องซื้อในปัจจุบัน	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
15 ต.ค. 31	กรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เห็นด้วยที่จะให้ลดราคาน้ำมัน ควร เสนอให้รัฐบาลปรับราคาเบนซินให้ใกล้เคียงกับดีเซลจะดีกว่า	สยามรัฐ			
16 ต.ค. 31	กร ทักษะรังสี เสนอ 3 แนวทางในการ ลดราคาน้ำมันให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ในวันที่ 24 ตุลาคม นี้	มติชน			
17 ต.ค. 31	คณะกรรมการเศรษฐกิจสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ลดราคาน้ำมันเตาจะได้ประโยชน์ มากที่สุด	เดลินิวส์	17 ต.ค. 31	เร่งรัดให้รัฐบาลลดราคาน้ำมัน เพราะ ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง มากแล้ว	ไทยรัฐ
			20 ต.ค. 31	ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลใจไม่ถึงที่จะลดราคา น้ำมัน เพราะในอดีตรัฐบาลไทยพึ่ง เพราะขึ้นราคาน้ำมัน และเชียร์ กร ทักษะรังสี ให้ยึดมั่นกับหลักการ ให้ลดราคาน้ำมันให้ได้	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			21 ต.ค. 31	ตำหนิรัฐบาลที่เคยบอกว่าจะลดราคาน้ำมัน แล้วยังไม่ลดเสียที แน่ว่าอย่าเชื่อนักวิชาการหรือพวกบริษัทน้ำมัน	เดลินิวส์
			24 ต.ค. 31	ตำหนิรัฐบาลที่ยังไม่ลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบโลก และบอกข่าวว่า รัฐบาลจะไปลดราคาตอนปีใหม่	เดลินิวส์
25 ต.ค. 31	รัฐบาลไม่ยอมลดราคาน้ำมัน เพราะราคาน้ำมันดิบยังไม่แน่นอน แต่จะปรับให้ราคาเท่ากันอัตราเดียวทั่วประเทศ	แนวหน้า			
26 ต.ค. 31	เซลล์และเอสไอไม่เห็นด้วยกับนโยบายน้ำมันราคาเดียวกันทั่วประเทศ เพราะจะส่งผลให้มีการผูกขาด	เดอะเนชั่น	26 ต.ค. 31	ตำหนิรัฐบาลยังไม่ยอมลดราคาน้ำมัน	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
27 ต.ค.31	ปตท. ชานรับนโยบายน้ำมันราคาเดียวทั่วประเทศทันทีไม่มีปัญหา บอกว่าเตรียมการมาก่อนหน้าแล้ว	ข่าวสด			
27 ต.ค.31	การที่รัฐบาลยังไม่ลดราคาน้ำมันขายปลีก อาจมีเงื่อนงำบางประการ	สยามรัฐ	27 ต.ค.31	ทั้งพลเอกชาติไทย และ รมต. กรทัพพะรังสี ต่างก็คร่ำหวอดอยู่ในวงการน้ำมัน ไม่น่าที่จะกลัวว่าน้ำมันดิบจะแพงในสถานการณ์เช่นนี้	เดลินิวส์
			28 ต.ค.31	รัฐบาลลดราคาน้ำมันที่หน้าโรงกลั่นแต่ไม่ยอมลดราคาน้ำมันขายปลีกให้ประชาชน และชี้ให้เห็นตัวเลขเงินกองทุนน้ำมันซึ่งไหลเข้าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 800 ล้านบาท ว่าหายไปไหน ?	ไทยรัฐ
31 ต.ค.31	น้ำมันราคาเดียว มีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องวิธีการจะให้เท่ากันที่ขายส่งหรือขายปลีก	แนวหน้า	31 ต.ค.31	เรียกร้องให้รัฐบาลแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า ต้นทุนที่คิดราคาน้ำมันขายปลีกอยู่ที่ 14 เหรียญ หรือ 18 เหรียญ	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			31 ต.ค. 31	บอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ลดราคาน้ำมัน ก็น่าจะปล่อยให้ราคาน้ำมันลอยตัวตามราคาน้ำมันดิบ จึงจะยุติธรรม	เดลินิวส์
1 พ.ย. 31	Government to refund oil firm taxes	บางกอกโพสต์	1 พ.ย. 31	ไม่เชื่อว่าราคาน้ำมันขายปลีกคิดราคาต้นทุน	
3 พ.ย. 31	สูตรราคาน้ำมันเท่ากันทั่วประเทศ ใกล้เสร็จแล้ว ปตท. คาดว่าน่าจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้ปลายเดือนนี้	สยามรัฐ			
			7 พ.ย. 31	ไม่เชื่อว่าราคาน้ำมันขายปลีกคิดจากต้นทุนบาร์เรลละ 14 เหรียญ อย่างที่รมต. กร ทักษะรังสี บอก รัฐบาลควรจจะรีบลดราคาน้ำมัน	ไทยรัฐ
8 พ.ย. 31	ปตท. ถกน้ำมันราคาเดียววันนี้อีกรอบ ก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน	เดลินิวส์			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
14 พ.ย. 31	แฉดีเซลเถื่อนทะลักทางปักษ์ใต้ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ฯให้รัฐบาล รีบลดราคาน้ำมัน	เดลินิวส์	14 พ.ย. 31	ฟิลิปปินส์ยังลดราคาน้ำมัน เร่งให้รัฐบาล ลดราคาน้ำมันขายปลีก ให้ความเป็น- ธรรมแก่ประชาชน	ไทยรัฐ
15 พ.ย. 31	คณะกรรมการปิโตรเลียมชี้ขาด แนวทางกำหนดราคาน้ำมันราคาเดียว ทั่วประเทศ เหยมี 3 แนวทางเลือก	แนวหน้า	15 พ.ย. 31	ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงเรื่อย ๆ แต่รัฐบาลก็ยังไม่ลดราคาน้ำมัน	เดลินิวส์
			16 พ.ย. 31	ราคาน้ำมันยังไม่ลด ผู้ที่ได้ประโยชน์คือ บริษัทน้ำมันต่างชาติ และคนขนน้ำมัน เถื่อนจากสิงคโปร์มาขาย ต่ำหนิ รมต. กร ที่อ้างว่านไม่มีอำนาจใน การตัดสินใจเรื่องนี้	ไทยรัฐ
17 พ.ย. 31	กร ทัพพะรังสี นำทีมประชุมหาทางลด ราคาขายปลีกน้ำมันอีกครั้งในวันนี้	มติชน			



วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
18 พ.ย. 31	กร. เสนอ 3 แนวทางลดราคาน้ำมัน ลดมากกว่า 25 สตางค์ต่อลิตร ส่วน ปรับราคาขายปลีกเท่ากันทั่วประเทศ ยังหาข้อสรุปไม่ได้	แนวหน้า	18 พ.ย. 31	รัฐบาลอาจปรับให้ราคาน้ำมันใกล้เคียง มากขึ้น เน้นให้เลิกสะสมกองทุนน้ำมัน และบอกว่าผู้สันติการณ์กล่าวว่า โอกาส ที่น้ำมันจะแพงใน 2 ปีนี้ เป็นไปไม่ได้ เลย	เดลินิวส์
			19 พ.ย. 31	รมต. กร. ยอมรับว่ารัฐบาลควรลดราคา น้ำมันขายปลีก และจะนำมติอนุกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 21 นี้	ไทยรัฐ
			19 พ.ย. 31	บอกล่วงหน้าว่า รัฐบาลจะขึ้นราคาไม่ได้ แล้ว ต้องลดราคาให้สมจริงกับตลาดโลก และขอให้เลิกสะสมกองทุนน้ำมัน	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			20 พ.ย. 31	เชียร์ รมต. กร ให้อลดราคาน้ำมัน และ บอกว่าประชาชนคงเข้าใจถ้าหากจะต้อง มีการขึ้นราคาน้ำมันเมื่อถึงคราวจำเป็น ไม่ต้องกลัวเหตุการณ์ในอดีตที่รัฐบาลไทย ฟังเพราะขึ้นราคาน้ำมัน	เดลินิวส์
			21 พ.ย. 31	วันนี้ รัฐบาลจะประชุมตัดสินใจลดราคา น้ำมันหรือไม่ ชี้ให้เห็นว่าจากการ ประชุมโอเปค 13 ชาติ ที่กรุงเวียนนา แนวโน้มราคาน้ำมันจะลดลงเรื่อย ๆ หากไม่ลดราคาลง คอรัลมนิสต์มีสิทธิ สงสัยในเจตนาการใช้เงินกองทุนน้ำมัน ของรัฐบาล	ไทยรัฐ
			21 พ.ย. 31	ขอให้รัฐบาลลดราคาน้ำมัน อย่าไปฟัง เสียงคัดค้านจากพวกบริษัทน้ำมัน หรือ นักวิชาการ	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
22 พ.ย. 31	รัฐบาลลดราคาน้ำมันแล้ว ประชาชนได้ ซื้อน้ำมันราคาถูก ตั้งแต่ศุกร์ 25 พ.ย. นี้	มติชน	22 พ.ย. 31	รัฐบาลไม่ลดราคากั้ประหลาด เพราะ ในวันที่รัฐบาลประชุมลดราคาน้ำมัน น้ำมันดิบโลกลดราคาลงเหลือบาร์เรล ละ 10 ดอลลาร์	เดลินิวส์
			23 พ.ย. 31	รัฐบาลประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันลง มีผล 25 พ.ย. นี้ เห็นด้วยที่รัฐบาล ย้าให้ประหยัดน้ำมันหลังลดราคา	ไทยรัฐ
1 ธ.ค. 31	โอเปครวมหัวขึ้นราคาน้ำมัน	ข่าวสด	1 ธ.ค. 31	ไม่มีโอกาสที่น้ำมันจะแพงเกิน 15 - 16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภายใน 2 ปี รัฐบาลอย่าตื่นเต้นกับข่าวน้ำมันโลก จะขึ้นราคา	เดลินิวส์
1 ธ.ค. 31	ปตท. เผยราคาน้ำมันสูงขึ้นไม่ส่งผล กระทบต่อไทย เพราะขณะนี้น้ำมัน ในตลาดจร คาดว่าราคาน้ำมันดิบจะไม่ สูงถึง 18 เหรียญ	กรุงเทพ- ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
12 ธ.ค. 31	คาดการณ์น้ำมันดิบอาจเพิ่มสู่ระดับ 18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล	บ้านเมือง			
12 - 17 ธ.ค. 31	คนไทยใช้น้ำมันเปลือง ลดราคายิ่งพากัน ผลาญ แค่ 10 เดือน เพิ่มถึง 18.1%	ฐาน-เศรษฐกิจ			
21 ธ.ค. 31	ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดความวิตกกังวลมากกว่า โอเปคจะล้มเหลวในการลดปริมาณการผลิตที่กำหนด จะเริ่มในเดือน ม.ค. หน้า	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
28 ธ.ค. 31	กร ทัพพะรังสี ไม่หวั่นราคาน้ำมันโลกพุ่ง ให้ค้ำยันไม่ปรับราคาขายปลีกแน่	แนวหน้า			
3 ม.ค. 33	น้ำมันในปี 2532 อาจพุ่งสูงถึง 18 เหรียญ/บาร์เรล	กรุงเทพ-ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
6 ม.ค.32	รมต. คุเวตแถลงว่า ราคาน้ำมันจะมีความมั่นคงและจะอยู่ในระดับ 15 ถึง 18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้ ก่อนที่ราคาน้ำมันดิบจะมีเสถียรภาพแน่นอนในระยะ 2 หรือ 3 ปีข้างหน้า	มติชน			
16 ม.ค.32	ถ้ากลุ่มโอเปคยังรักษาข้อตกลงที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 1 ม.ค. นี้ ราคาน้ำมันก็คงยังจะเพิ่มสูงขึ้นถึงบาร์เรลละ 19 ดอลลาร์แน่นอน	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
30 ม.ค.32	คนไทยนับวันใช้น้ำมันเปลือง - เดือนให้ประหยัดได้แล้ว	แนวหน้า	15 ก.พ.32	เงินกองทุนน้ำมันไหลออกบ้างแล้ว เพราะโอเปคตกลงกันได้ในการลดปริมาณการผลิต	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
20 มี.ค.32	ราคาน้ำมันตลาดโลกในเดือน เม.ย. มีแนวโน้มลดต่ำลง อาจตกเหลือบาร์เรลละ 16 ดอลลาร์	เดลินิวส์			
27 มี.ค.32	น้ำมันดิบโลกราคาสูงขึ้น ทำให้เงินไหลออกจากกองทุนน้ำมันเดือนละ 400 ล้านบาท สถานการณ์เช่นนี้อาจจะต้องขึ้นราคาน้ำมันในอีก 6 เดือนข้างหน้า	สยามรัฐ			
10 - 15 เม.ย.32	น้ำมันดิบขึ้น รัฐเครียด กองทุนรับได้อีกไม่นาน	ประชาชาติ- ธุรกิจ			
1 - 7 พ.ค.32	ราคาน้ำมันยังพุ่งไม่หยุด สูงสุดในรอบสามปีที่ผ่านมา หลังจากมีรายงานว่าการผลิตน้ำมันในทะเลเหนือของอังกฤษอาจลดต่ำลง เพราะเกิดเหตุท่อส่งน้ำมันในอลาสก้ารั่ว	เส้นทาง- เศรษฐกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
1 พ.ค.32	คนไทยเตรียมตัวใช้น้ำมันแพง 8 เดือน เงินกองทุนไหลเกลี้ยง	แนวหน้า	5 มิ.ย.32	ถ้ำกลุ่มโอเปคไม่เพิ่มโควตาปริมาณการผลิตน้ำมัน ก็น่าห่วงเรื่องราคาน้ำมันในประเทศ แนะนำให้ประหยัดการใช้น้ำมัน	ไทยรัฐ
5 ก.ค.32	รัฐบาลสั่งประหยัด ผลิตน้ำมันนำวิตก หาวิธีการณรงค์ให้ผู้ใช้ยานยนต์ประหยัด การใช้พลังงาน	บ้านเมือง	12 ก.ค.32	รัฐบาลยังไม่ขึ้นราคาน้ำมัน แต่ลดภาษี น้ำมันลง ยอมเงื่อนไขรายได้ของรัฐเพื่อ ซื้อเวลา	ไทยรัฐ
			13 ก.ค.32	เห็นด้วยที่รัฐบาลชะลอการขึ้นราคาน้ำมัน ด้วยการลดภาษีน้ำมัน เพราะถ้าน้ำมัน ขึ้นราคาจะทำให้สินค้าขึ้นราคาด้วย	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
19 ก.ค.32	กร ชี้อีก 6 เดือน อาจไม่ขึ้นราคาน้ำมัน หากคลังยอมเจรจาซื้อสำรองสามมิติให้อีก คาดนโยบายประหยัดน้ำมันไม่ได้ผล ทราบไตที่ราคาไม่พุ่งสูง	มติชน	21 ก.ค.32	ถึงแม้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน แต่ตอนนี้ บรรดาพ่อค้าขึ้นราคาสินค้าไปแล้ว	เดลินิวส์
9 ส.ค.32	คาน้ำมันจะอยู่ที่ 15 - 18 เหรียญ ถึงสิ้นปี	กรุงเทพ-ธุรกิจ			
10 ส.ค.32	นายกฯ เรียกบอร์ดพลังงานหารือรับมือสถานการณ์น้ำมันวิกฤติ	ดาวสยาม	12 ส.ค.32	ราคาน้ำมันโลกลดลงเหลือ 13 เหรียญต่อบาร์เรล ทำให้ยอดอายุกองทุนน้ำมัน แะให้ช่วยกันประหยัดน้ำมัน	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			15 ส.ค. 32	แนะนำให้รัฐบาลนำเงินภาษีน้ำมันที่เก็บได้ปีละสามหมื่นกว่าล้านบาทมาช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีก และรัฐบาลเห็นด้วยและได้สั่งให้กระทรวงการคลังเตรียมศึกษาลู่ทางแล้ว	ไทยรัฐ
22 ส.ค. 32	รัฐบาลตรึงราคาขายปลีกน้ำมันด้วยการลดภาษีสรรพสามิตอีกครั้ง เพื่ออุ้มกองทุนน้ำมันให้อยู่ได้อีก 12 เดือน	กรุงเทพ-ธุรกิจ	22 ส.ค. 32	เกรงว่ารัฐบาลแก้วิกฤติการณ์น้ำมันด้วยการขึ้นค่าไฟฟ้าหรือขึ้นราคาน้ำมัน รัฐบาลคงอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี	ไทยรัฐ
			24 ส.ค. 32	รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันถึง 2 ครั้ง เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน เพื่อเสถียรภาพของรัฐบาล	เดลินิวส์
			26 ส.ค. 32	รัฐบาลสัญญาว่าจะไม่ขึ้นราคาขายปลีกเป็นระยะเวลา 1 ปี จากวันนี้ถึงสิงหาคม ปี 2533 ขอให้ประชาชนช่วยกันจำ	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
13 ก.ย. 32	กรม. อนุมัติลดภาษีน้ำมันครั้งที่ 2 ทำให้รัฐบาลเสียรายได้ไม่น้อยกว่า 5 พันล้านบาท "ชาติชาย" สั่งห้ามแถลงข่าว หวั่นประชาชนลืมน้ำมันใจ ราคาน้ำมันตลาดโลก	กรุงเทพ-ธุรกิจ	1 ก.ย. 32	เรียกร้องให้ประหยัดน้ำมัน เพราะไม่ อยากให้ประเทศต้องเสียตุลการค้ำมาก	เดลินิวส์
21 ก.ย. 32	ชี้คลังลดภาษีสรรพสามิตผิดพลาด แขน ดริงราคาน้ำมัน ทั้งอีก 7 เดือน กองทุน น้ำมันเกลี้ยง สาเหตุมาจากราคาน้ำมัน ตลาดโลกขยับขึ้นกับการใช้น้ำมันดีเซล ยังมีสูง	สยามรัฐ	23 ก.ย. 32	มีเค้าวว่าการประชุมใหญ่ของ โอเปคใน เดือน พ.ย. จะมีมติให้มีการเพิ่มโควตา การผลิตน้ำมันดิบ ซึ่งจะมีผลให้ราคา น้ำมันดิบในตลาดโลกไม่ขยับขึ้นพรวด-พรวด	ไทยรัฐ

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
24 ก.ย.32	ระบบราคาน้ำมันกึ่งลอยตัว เป็นทางหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาการกำหนดราคาน้ำมัน	ประชาชาติ-ธุรกิจ	30 ก.ย.32	ชี้ให้เห็นผลที่รัฐบาลลดภาษีสรรพสามิตถึง 2 ครั้ง ประชาชนผลาญน้ำมันประเทศนำเข้าน้ำมัน ยอดเงินบาทไหลออกเพิ่ม 11,000 ล้าน	เดลินิวส์
15 ต.ค.32	ราคาน้ำมันดิบโลกขึ้นสูงสุดในรอบ 5 ปี อยู่ที่บาร์เรลละ 19.25 ดอลลาร์	ไทยรัฐ	17 ต.ค.32	กังวลเรื่องราคาน้ำมันตลาดโลก เพราะราคาน้ำมันสูงขึ้น	ไทยรัฐ
			19 ต.ค.32	การที่รัฐบาลตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน เพราะเป็นห่วงเสถียรภาพของตนเองด้วย	เดลินิวส์
26 ต.ค.32	ราคาน้ำมันช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาสูงขึ้นจาก 17 เป็น 18 เหรียญต่อบาร์เรล ส่งผลให้กองทุนน้ำมันไหลออกถึง 300 ล้านบาทต่อเดือน คาดอยู่ได้แค่ 4 เดือน	กรุงเทพ-ธุรกิจ			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
6 พ.ย. 32	กร เผยรัฐอาจขึ้นราคาน้ำมัน หาก มาตรการการควบคุมราคาสินค้าได้ผล	เดลินิวส์	8 พ.ย. 32	รัฐบาลเตือนว่าต้องปรับราคาน้ำมันตาม ความเป็นจริง คอรัปชั่นคิดว่าสถานการณ์ เช่นนี้รัฐบาลทั้งคณะเสี่ยงอันตรายมาก	ไทยรัฐ
14 พ.ย. 32	คณะอนุกรรมการฯ จะเร่งพิจารณาหา ทางออก เรื่องราคาน้ำมันให้ได้ภายใน ต้นเดือนหน้าเป็นอย่างช้า	แนวหน้า			
16 พ.ย. 32	กร พุดเป็นนัยว่าอาจต้องปรับขึ้นราคา น้ำมันขายปลีกในไม่ช้า	บางกอกโพสต์	24 พ.ย. 32	ชี้ให้ประชาชนทำใจล่วงหน้าว่าราคา น้ำมันขายปลีกขึ้นแน่	เดลินิวส์
27 พ.ย. 32	รัฐบาลกล่าวว่า ยังจะ ไม่มีการปรับ ราคาน้ำมัน ในอนาคตอันใกล้	บางกอกโพสต์	29 พ.ย. 32	รัฐบาลจะใช้ทางออกโดยลดภาษีสรรพ- สามิตอีก เพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมัน	ไทยรัฐ (สำนักข่าว หัวเขียว

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			30 พ.ย. 32	คอยดูว่ารัฐบาลจะขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันต่อไปอีกหรือไม่ ในวันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. นี้	เดลินิวส์
1 ธ.ค. 32	นักวิชาการชี้ผลเสียของการที่รัฐคงราคาน้ำมัน แรงกดดันเงินเฟ้อยิ่งหนักขึ้น	กรุงเทพ-ธุรกิจ	1 ธ.ค. 32	มีโอกาสที่น้ำมันตลาดโลกจะสูงขึ้นถึง 19 - 20 เหรียญต่อบาร์เรล แนะนำให้ช่วยกันประหยัดน้ำมัน	เดลินิวส์
			2 ธ.ค. 32	ยกตัวอย่างประเทศฟิลิปปินส์ที่รัฐบาลลดราคาน้ำมันถึง 7 ครั้ง แต่พอขึ้นราคาน้ำมันครั้งที่ 2 ก็เกิดรัฐประหาร และชี้ว่าราคาน้ำมันเมืองไทยจะยังไม่ขึ้นแม้กองทุนน้ำมันจะติดลบ	ไทยรัฐ
4 ธ.ค. 32	สภาพัฒนาฯ แนะนำแก้ปัญหากองทุนน้ำมัน 3 รูปแบบ ด้วยการเลือกขึ้นราคา , ปลดขลอลอยตัว, ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันครั้งที่ 3 ใน 4 ธันวาคม นี้	มติชน			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
			9 ธ.ค. 32	ทุกฝ่ายเห็นพ้องว่าการลดภาษีสรรพสามิตครั้งที่ 3 เพื่อตรึงราคาขายปลีกไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาคณะที่เรื่องใหญ่คือเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งอาจหมายความว่าที่รัฐบาลจะตรึงราคาน้ำมันไว้	เดลินิวส์
12 ธ.ค. 32	กองทุนน้ำมันเหลืออีกเพียง 50 ล้าน	มติชน	12 ธ.ค. 32	กล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ขึ้นราคาน้ำมันและฝากข้อคิดไว้ว่ารัฐบาลอาจฟังเพราะไม่ขึ้นราคาน้ำมันก็ได้ เพราะเป็นการกระทบเศรษฐกิจของชาติอย่างรุนแรง	เดลินิวส์
12 ธ.ค. 32	รู้ผลแน่วันนี้ราคาน้ำมันควบคุมหรือปล่อยให้ลอยตัว	ดาวสยาม			
13 ธ.ค. 32	อนุกรรมการนโยบายปิโตรเลียมเสนอ 4 แนวทางให้รัฐตัดสินใจภายในสิ้นเดือนนี้ก่อนที่กองทุนน้ำมันจะหมด	แนวหน้า			

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
18 ธ.ค.32	รัฐบาลได้พยายามผลักดันการไปให้โรงกลั่นน้ำมัน ในประเทศด้วยการปรับปรุงสูตรกำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ขาย ณ หน้าโรงกลั่น โดยสูตรใหม่จะใช้ราคาต่ำสุดของ โรงกลั่นสิงคโปร์เป็นเกณฑ์ แทนที่จะใช้ราคาสูงสุด-ต่ำสุดของ 6 โรงกลั่นน้ำมันในสิงคโปร์มาเฉลี่ย และถือเป็นฐานคำนวณ	แนวหน้า			
18 - 24 ธ.ค.32	กร ทัพพะรังสี กล่าวว่ายังไม่ขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน แต่จะลดภาษีสรรพสามิตอีกเป็นครั้งที่ 3 เพื่อตรึงราคาไว้	ผู้จัดการ	23 ธ.ค.32	อาทิตย์หน้าจะมีการประชุมกรรมการนโยบายพลังงาน นับว่าโชคเข้าข้าง เพราะรัฐบาลเก็บภาษีทะเล่เบา หากลดภาษีเพื่อตรึงราคาขายปลีก ก็ไม่กระทบรายได้ของรัฐรุนแรงนัก	เดลินิวส์

วันที่	ข่าวเป็นทางการ	หนังสือพิมพ์	วันที่	ข่าวไม่เป็นทางการ	หนังสือพิมพ์
25 ธ.ค. 32	แนวโน้มน้ำมันจะขึ้นราคาน้ำมันเริ่มเด่นชัด "กร" เน้นให้ประชาชนต้องยอมรับความจริง	กรุงเทพ-ธุรกิจ	27 ธ.ค. 32	รัฐบาลเสียงอ่อน ไม่ขึ้นราคาน้ำมัน แต่อาจใช้ราคาเท่ากับที่ขายก่อนหน้านี้ รัฐบาลชาติชายเข้า	ไทยรัฐ
28 ธ.ค. 32	กองทุนน้ำมันหมดแล้ว คลังไม่อยากให้ลดภาณิน้ำมันเพื่อตรึงราคาน้ำมัน กลัวกระทบเป้ารายได้รัฐ	แนวหน้า			
3 ม.ค. 33	นายเกษม จาติกวณิช กล่าวว่ารัฐบาลต้องขึ้นราคาน้ำมันขายปลีก เพื่อลดภาระการลดภาษีลงไป	วิญจักร			
3 ม.ค. 33	กร เผยวันที่ 3 นี้ พิจารณาราคาน้ำมัน	กรุงเทพ-ธุรกิจ	4 ม.ค. 33	ไม่ว่าช้าหรือเร็ว คอลัมน์ิสต์บอกว่า รัฐบาลควรจะต้องขึ้นราคาน้ำมัน	ไทยรัฐ

ในเรื่องของการหยิบยกประเด็นของผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการในกรณีรัฐบาลลดราคาน้ำมันขายปลีกนั้น ในด้านการแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะลดราคาน้ำมันนั้น ก่อนข้างจะไม่มีความแตกต่างกันของข่าวเป็นทางการกับข่าวไม่เป็นทางการ ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการมีบทบาทในการหยิบยกประเด็น ดังเช่น ข่าวไม่เป็นทางการในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 4 ตุลาคม 2531 ชี้ว่าการที่รัฐบาลยังไม่ลดราคาน้ำมันลง เป็นเหตุให้ราคาดีเซลในประเทศแพงกว่าต่างประเทศมาก ส่งผลให้มีการขนน้ำมันเถื่อนมาจากสิงคโปร์ การที่รัฐบาลยังไม่ตัดสินใจลดราคาน้ำมันนั้น อาจมีใครที่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง หลังจากนั้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 จึงปรากฏข่าวดีเซลเถื่อนในข่าวทางการในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงปัญหาดีเซลเถื่อนเข้ามาทางบักซ์ได้ และคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เร่งให้รัฐบาลลดราคาน้ำมัน ต่อมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 ข่าวไม่เป็นทางการในไทยรัฐชี้ถึงปัญหาดีเซลเถื่อนอีกครั้ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่รัฐบาลยังไม่ลดราคาน้ำมัน

ในบางประเด็นปัญหาปรากฏในข่าวไม่เป็นทางการ แต่ไม่มีประเด็นนั้นในข่าวเป็นทางการ ดังในเรื่องของการตั้งข้อสงสัยของต้นท่อน้ำมันดิบว่า ราคาน้ำมันขายปลีกในปัจจุบันนี้ รัฐบาลคิดคำนวณโดยต้นท่อนที่ 18 ดอลลาร์ หรือ 14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐต่อกัยประเด็นนี้ต่อเนื่องกันในวันที่ 31 ตุลาคม 2531, 1 พฤศจิกายน 2531 และ 7 พฤศจิกายน 2531 ในขณะที่ข่าวเป็นทางการในช่วงเวลานั้นกล่าวถึงเรื่องสูตรราคาน้ำมันเท่ากันทั่วประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นที่น่าสังเกตว่าการต่อกัยของผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการในครั้งนี้ มิได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากรัฐบาลที่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อคลี่คลายปัญหาแต่อย่างใด ประเด็นปัญหาที่มีเงื่อนงำมักจะปรากฏในข่าวไม่เป็นทางการ อย่างเช่นผู้เขียนตั้งคำถามถามรัฐบาลถึงจำนวนเงินกองทุนน้ำมัน โดยตั้งข้อสงสัยว่า อาจมีใครใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนมหาศาลนี้ รัฐบาลจึงยังไม่ลดราคาน้ำมันขายปลีก พร้อมกันนั้นได้เสนอแนะให้รัฐบาลเลิกสะสมเงินกองทุนน้ำมัน ข่าวไม่เป็นทางการนำเสนอเรื่องกองทุนน้ำมันนี้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2531, 19 พฤศจิกายน 2531 และ 21 พฤศจิกายน 2531 ส่วนข่าวเป็นทางการมิได้มีการตั้งข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องจำนวนเงินกองทุนน้ำมัน แต่เป็นการรายงานตัวเลขของเงินกองทุนน้ำมันและอายุของกองทุนน้ำมันที่จะสามารถตรึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศได้อีกกี่เดือน ดังข่าวเป็นทางการในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจวันที่ 10 - 15 เมษายน 2531 หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 1 พฤษภาคม 2532, กรุงเทพ-ธุรกิจ 26 ตุลาคม 2532 และแนวหน้า วันที่ 28 ธันวาคม 2532

ในช่วงที่รัฐบาลยังไม่ลดราคาน้ำมัน ทั้ง ๆ ที่ได้เคยสัญญาไว้เมื่อแรกเข้ามาบริหารประเทศ ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการท้วงติงท่าทีของรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 22, 26 กันยายน 2531, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 27 ตุลาคม 2531, 15, 18, 20, 21, 22 พฤศจิกายน 2531 จนกระทั่งวันที่ 25 พฤศจิกายน 2531 รัฐบาลประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมัน ทางด้านข่าวเป็นทางการในช่วงเวลาเดียวกัน กลางถึงประเด็นปัญหาเรื่องการลดราคาน้ำมันเช่นกัน แต่เป็นการรายงานข้อคิดเห็นเสนอแนะของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนข่าวจากรัฐบาลถึงแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องนี้ จะสังเกตได้ว่าในกรณีการลดราคาน้ำมันนี้จากการหยิบยกประเด็นของข่าวไม่เป็นทางการ ทำให้ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ได้รู้รายละเอียดในเรื่องน้ำมันและมีมุมมองหลากหลายขึ้น ในกรณีนี้ข่าวไม่เป็นทางการมิได้มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างชัดเจน อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยทางด้านการเมืองที่จะมีผลต่อนโยบาย และการตัดสินใจของรัฐบาล ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกในขณะนั้น ไม่เอื้อให้มีทางเลือกในการแก้ปัญหามากนัก

การอ้างถึงแหล่งที่มาของ "ข่าวไม่เป็นทางการ"

จากเหตุการณ์รัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมันนั้น ในเรื่องของแหล่งข่าวมีทั้งที่ผู้เขียนไม่บอกแหล่งที่มาของข่าว โดยใช้คำว่า มีข่าวพลม ๆ ออกมา..... , มีข่าวลามา เรือหรือกระซิบบว่า..... หรือในบางครั้งสามารถอ้างที่มาของแหล่งข่าวได้เนื่องจากข้อมูลนั้นสามารถเปิดเผยได้ ผู้เขียนก็จะอ้างถึงแหล่งที่มาของข่าวนั้นได้ตรง ๆ เช่น นี้คัดจากปากท่านเอง,..... , ตัวเลขข้อมูลของ ปตท. เป็นต้น

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยรัฐ 29 กันยายน 2531

ถ้าลดสักลิตรละ 20 สตางค์ เหลือแ
ลิตรละ 8 บาท 10 สตางค์ คนไทยลูกไทยหลา
ไทยก็จะลืม "น้ำชาติ" ไหม้ลง??

น้ำชาติก็จะเป็นฮีโร่ โดยไม่ต้องใส่เสื้อ
แอโร่

อ้อ, มีรายงานข่าวลือมาเรื่องบ่อนกระชับ
รัฐบาลกำลังตัดตัดสินใจจะลดราคาน้ำมันเฉฉ
แรว่ว ลิตรละ 5 สตางค์??

อหิโธ่หิตุ่ยส์...จุดต่ำที่อุบชะตั้งนาน

เสร็จแล้วลดแค่ลิตรละ 5 สตางค์

บ่อเทโก้...เสียฟิลถึงจริง ๆ กะ

ไทยรัฐ 6 ตุลาคม 2531

๑ มีตัวเลขยืนยันในรอบ 2 เดือน
ที่ผ่านมา จากการที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงฮวบๆ
กองทุนน้ำมันรับกำไรที่ไหลเข้าวันต่อวันถึงขณะนี้ 997

ล้านบาท แล้ว อีก 2 สัปดาห์ ถ้าการประชุมของกลุ่มโอเปก ที่สเปน ยังตกลงกันไม่ได้ คาดหมายกันว่า ราคาน้ำมัน
จะลดลงไปเหลือ 8 เหรียญสหรัฐต่อ 1 บาร์เรล แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่รัฐบาลไม่ตัดสินใจลดราคาน้ำมัน.....

ไทยรัฐ 24 ตุลาคม 2531

ลดราคาน้ำมัน ให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบโลก ไม่เอาเปรียบ
ชาวบ้าน ไม่ค้ากำไรเกินควรอย่างหน้าด้าน ๆ ตามที่ "กระสุนทอง"
แหกปากตะโกนอยู่เหิง ๆ รัฐบาล นื่องเมียบ พี่เขย กลับเอา หู
ทวนลม..... • ชาวแฟล็ม ๆ ออกมา จะไปลดราคาน้ำมัน
เอาตอนปีใหม่ ด้วยข้ออ้างเพื่อเป็นของขวัญเอาบุญคุณกับชาวบ้าน
..... เฮอะ ถึงตอนนั้น พ่อแม่พี่น้องอย่าไปให้คะแนน
รัฐบาลให้ไง เพราะเหมือนกับรัฐบาลมูมมาม จนฟุ้งกาง แล้ว
จำต้อง ภายออกมา มันก็เท่านั้น..... •

ไทยรัฐ 7 พฤศจิกายน 2531

• ประการที่สอง ตัวเลขข้อมูลของ ปตท. ชี้ให้เห็นราคาน้ำมันดิบ
ซึ่งมีหลายเกรด ราคาแตกต่างกัน แต่ถัวเฉลี่ยแล้ว จากมกราคมถึงกันยายน
ตกบาร์เรลละ 15 เหรียญสหรัฐ.....

เดลินิวส์ 1 กันยายน 2532

ไม่เชื่อก็ตองเชื่อ....อธิบดี ไพจิตร โรจนวานิช ไม่ได้
หนักใจปัญหาของท่านแม่ ลดภาษี ซึ่งอาจต้องสูญรายได้ "ตกน้ำ"
ไปเดือนละกว่า 400 ล้าน..... • นึกจากปากท่านเอง : ลด
ภาษีแต่รายได้ไม่ลด เพราะผู้บริโภคจะ ใช้น้ำมัน เพิ่มขึ้น ทดแทน
กัน. ฝั่งแล้วบนหัวลูก ?!.....

บทบาท (Role) ของผู้เขียนในการนำเสนอข่าวไม่เป็นทางการ

ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการมีบทบาทในการนำเสนอข่าวต่าง ๆ กันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ เขามักจะผนวกความคิดเห็น และการวิเคราะห์วิจารณ์ไปในข้อเขียน ในบางครั้งเขาถ่ายทอดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา หรือบางครั้งก็ตั้งประเด็นสงสัยในเหตุการณ์สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นผู้เขียนยังได้ชี้แนะทางออกของปัญหา โดยอาศัยประสบการณ์และความรู้จากการทำข่าวในวงการนำมานาน บทบาทต่าง ๆ ของผู้เขียนนั้นพอจะจำแนกประเภทได้ดังนี้

บทบาทของผู้สื่อข่าว (Messenger)

ผู้เขียนทำหน้าที่ถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้มา หรือบอกวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ บางครั้งเขาก็นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมาเล่าอีกครั้ง ข่าวไม่เป็นทางการลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมก่อน หรือหลังข่าวเป็นทางการ มักจะเป็นข้อความบอกเล่า กระชับ อ่านเข้าใจง่าย ดังเช่น

เดลินิวส์ 4 ตุลาคม 2531

จะบอกให้ ที่แถวใกล้ชายแดน
เรือประมง แอบไป ซ่อนน้ำมันดีเซลเถื่อน ราคา แค่ลิตรละ 3 บาท
50 สตางค์ หรืออย่าง แพงหน่อย ก็ลิตรละ 4 บาท 50 สตางค์
เสียขายทั้งรัฐ และ เอกชน รัฐก็อดได้กำไร เอกชนก็ต้อง เสียเงินตรา
ไป ให้สิงคโปร์ งามเลย!!.....

ไทยรัฐ 6 ตุลาคม 2531

เดอะน่า...แม้ กรม.จะยังไม่ชี้ขาดเรื่องร้อน ๆ ของการเมือง
อย่างไร แต่ก็มีเรื่อง ที่ ฝ้าทำอย่างขี้ เป็นหัวใจของประชาชน
คนส่วนใหญ่ เมื่อ ท่านนายเกษชาติชาย สั่งการในที่ประชุม
กรม.ให้เดินเรื่องลดราคาน้ำมัน ภายในสิ้นเดือนตุลาคม นี้
.....

ไทยรัฐ 26 ตุลาคม 2531

๑ แต่เรื่อง ผลิตประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ที่ไม่มีอำนาจอิทธิพลไปบีบ
รัฐบาล ทำให้นายกฯชาติชาย "โน" เป็นอะ วันวาน ประชาชน
55 ล้านคน ก็ได้ยื่นกับหู เสี้ยมกรู ทักษะรังสี หลานรัก นายกฯ
ชาติชาย แกลงชัดเจน รัฐบาลนี้จะไม่ลดราคาน้ำมันขายปลีก
ลงมาเด็ดขาด!!.....

ไทยรัฐ 23 พฤศจิกายน 2531

๑ ในที่สุด ความจริงก็คือความจริง แล้ว
รัฐบาลก็ตัดสินใจประกาศ ลดราคาก๊าซป๊อกลูกน้ำมันลง โดยจะมีผลตั้งแต
วันที่ 25 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป แม้จะลดลงไม่มาก แต่ โครงสร้างราคาน้ำมัน
ที่กำหนดออกมา ก็นับว่าพอยอมรับได้ เพราะถึงอย่างไร ยังจำเป็นต้องมี
เงินไหลเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อไว้ชดเชยยามที่ราคาน้ำมันดิบขยับตัวสูงขึ้น

ไทยรัฐ 8 มกราคม 2533

ผู้สื่อข่าวหัวเขี้ยว กระพุ่มแดง
แจงดึเบบคือป๊อ...โนวันนี้ (จันทร์ที่
8) รัฐบาลคุณนำชาติชาย ก็มีรายการ
ยิ่งใหญ่จะเล่นไม่ยากสักอันอีกแล้ว
นั่นคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัญหาราคาน้ำมัน ว่าจะขึ้น? หรือจะ
ยังไม่ขึ้นดี??
แต่คำถามแนวทางของ ท่านรัฐ
มนตรี กร ทักษะรังสี ประธานอนุ
กรรมการนโยบายน้ำมัน ที่ตั้งแท่นขึ้น
มาให้คุณนำพิจารณา
คุณหลานกร แกนยืนยืนนอนยืนจะ
ให้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมันลูกเดียว
โดยอ้างว่าขณะนี้ กองทุนน้ำมัน
คลอบคัวแคงมาหลายเดือนแล้ว
และรัฐบาลยังไม่พร้อมที่จะถอน
ชนจ๊กกระแร์คัวเองลดภาษีสรรพสามิต!

บทบาทของผู้สงสัย (Skeptic)

ผู้เขียนมักจะแสดงความสงสัยต่อความถูกต้องแท้จริงของเหตุการณ์ ต้องการการพิสูจน์หรือชี้แจงอย่างชัดเจน โดยที่เขาเป็นผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการข่าวสารข้อมูล มีแหล่งข่าวที่จะให้ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย สามารถที่จะได้กลิ่นของความไม่ชอบมาพากล ซึ่งคนอื่นอาจจะมองข้ามไป โดยลักษณะของข่าวไม่เป็นทางการนี้ ผู้เขียนมีโอกาสที่จะใช้วิธีการนำเสนอตั้งข้อสงสัยได้อย่างเปิดเผย ดังตัวอย่างเช่น

ไทยรัฐ 22 กันยายน 2531

๑ ข้อเท็จจริงเรื่องราคา

น้ำมัน ทั้ง พล.ด.ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี และ
เสียร์ ทักษะรังสี คนคูน้ำมัน ก็รู้อยู่เต็มอก! *ราคาขายปลีก*

หน้าปั๊ม คิดจาก ราคาต้นทุนน้ำมันดิบที่บาร์เรลละ 18 เหรียญสหรัฐบวกเงิน
เพิ่มเข้ากองทุนน้ำมัน.....๑ แต่ทุกวันนี้ ราคาน้ำมันดิบโลก ราคาลดลงมา
เหลือ บาร์เรลละ 12-13 เหรียญสหรัฐ! *ลดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์?* แต่
ราคาน้ำมันขายปลีก ยังคงขายในราคาเดิมที่ต้นทุนบาร์เรลละ 18 เหรียญ
เป็นการ ปล้นประชาชนเอาไปให้บริษัทน้ำมันชัดๆ!.....

เดลินิวส์ 15 ตุลาคม 2531

๑ บอกให้ เป็นความรู้ อย่าให้รัฐบาลกล่อมเกล้าม

หลอกงาย ๆ....น้ำมันหน้าโรงกลั่นเมื่อแรก
รัฐบาลบริหารประเทศสิงหาคม เบนซิน
ซูปเปอร์ ลิตรละ 3.29 บาท ปัจจุบันคือ ขณะนี้
นาที่นี้ ราคาน้ำมันแท้ ๆ ลิตรละ 2.98 บาท
เท่านั้น.....๑ แค่ 3 เดือนเบนซิน (ประชาชน
ซื้อลิตรละ 8.90 บาท) ถูกลงไปแล้ว 31 สตางค์
หรือ 9% - ช่วยกันรู้ไว้!!.....

ไทยรัฐ 28 ตุลาคม 2531

● ตลอดสองสามเดือนที่ผ่านมา กองทุนน้ำมัน ที่
รัฐบาลชอบอ้างว่าจะมีปัญหา โดยส่วนเกินเข้ากองทุน ไม่ต่ำกว่า เดือนละ 800 ล้านบาท!
ก็ไม่มี เงินก้อนนั้นมันหายไปไหน? เห็นรัฐบาลแถลงที่โรมแต่ตัวเลข 4,000 กว่า
ล้านบาท? ยินมาหลายรัฐบาลเต็มที "ได้ฝุ่น" วาน ทาน ส.ส. ช่วยกันขุดคุ้ยออกที เม็ดเงิน
มีอยู่ หรือ หายไปไหน?.....●

ไทยรัฐ 31 ตุลาคม 2531

● แต่ที่ "กระสุนทอง" แปลกใจ ก็ตรงที่ ทานรัฐมนตรี-กร บอกว่า
ต้นทุนน้ำมันดิบที่เป็นฐานของราคาน้ำมันขายปลีกขณะนี้ อยู่ที่บาร์เรลละ 14 เหรียญ
สหรัฐ ไม่ใช่ 18 เหรียญสหรัฐ อย่างที่เข้าใจกันนั้น.....● หากเป็นดังเช่นที่ ทาน
รัฐมนตรี-กร ว่าจริง ก็ต้องถือว่า ที่ผ่าน ๆ มา "กระสุนทอง" แสดงความคิดเห็นขอมล
ที่ยังไม่ตรงกับความจริง - แต่กันแหละครับ จนถึงวันนี้ ทำไม ไม่มีการแถลงยืนยันออกมา
อย่างเป็นทางการ จากรัฐบาล ว่าต้นทุนน้ำมันที่เป็นฐานราคาขายปลีกขณะนี้ แค่ 14
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล.....

เดลินิวส์ 18 พฤศจิกายน 2531

● กองทุนมีอยู่แล้วขณะนี้ตัวเลข รมต. กร บรู๊บบราณ
ถามก็ทีก็ 4,900 ล้านบาท....ของจริงไม่หนี 6,000 ล้าน (หรือมากกว่านั้น) ก็คงไว้,
มากพอ รับมือ วิกฤติการณ์น้ำมันอนาคต.....

ไทยรัฐ 21 พฤศจิกายน 2531

ประกอบกับ ขณะนี้ กำแพงดอลลาร์สหรัฐ ตกสุด
ในรอบ 40 ปี ซึ่งการซื้อขายน้ำมันดิบ ใช้เงินเหรียญสหรัฐ ผูกเอาไว้เป็นส่วนใหญ่ จึงข้อมมองไม่เห็นทาง
ที่ต้นทุนราคาน้ำมันดิบ จะเป็นอุปสรรคต่อการลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไทยเลย
.....๑ เงินไหลเข้ากองทุนน้ำมัน เดือนนี้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท แล้วคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ จะเอาเหตุอะไร มายืนยันราคาน้ำมันไว้ เอาเปรียบชาวบ้าน หากไม่ลดราคาน้ำมันลงมาทันทีตอนนี้
“กระสุนทอง” มีสิทธิ์ส่งสัยใน เจตนาของการใช้เงินกองทุนน้ำมัน ครับผม.....๑

จะสังเกตได้ว่าผู้เขียนแสดงความสงสัยในเรื่องต้นทุนราคาน้ำมันดิบที่ใช้ในการคำนวณ
ราคาน้ำมันสำเร็จรูป ตลอดจนตัวเลขสะสมของเงินกองทุนน้ำมัน ชาวไม่เป็นทางการนำเสนอ
ประเด็นนี้ก่อนชาวเป็นทางการ และผู้เขียนตอบย้ำประเด็นนี้จนกว่าจะมีการเคลื่อนไหวจากภาค
รัฐบาล

บทบาทของผู้แปลความหมาย (Interpreter)

ในกรณีรัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมันที่กำลังทำการศึกษาอยู่นี้ บ่อยครั้งที่ผู้เขียนกล่าว
ย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีต ทำการเปรียบเทียบเหตุการณ์ปัจจุบันกับการขึ้นราคาน้ำมันในอดีตประเมิน
ผลและคาดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐานข้อมูล ผู้วิจัยสังเกต
ว่าบางครั้งผู้เขียนตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ
ของเขาต่อสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย ดังตัวอย่างเช่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดลินิวส์ 30 กันยายน 2532

● ดูเหมือนภาพรัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พังครืนเพราะขึ้นราคาน้ำมันเป็น "ฝันร้ายถาวร" ของรัฐมนตรีใน รัฐบาลน้ำชาติ.....● "ตรีศูล" ย้อนให้ดูว่า ปี 2523 ครั้งนั้น ภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เบนซิน คือ 4.0582 บาท ขึ้นเป็นลิตรละ 4.5916, 4.9631 ในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์.....● และ ลดเหลือ 4.4440 บาท ขณะ พล.อ.ชาติชาย รั้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรี.....● อำนวยนโยบายด้านน้ำมันของ รัฐบาลน้ำชาติ ให้จะจะ ...อยู่มาได้ 3 เดือน ท่าน ลดราคาขายปลีก เช่น เบนซินพิเศษ 8.90 เหลือ 8.45 บาทต่อลิตร.....● โดยลงทุน ลดภาษีน้ำมัน ไปด้วย 16 สตางค์ เพื่อให้ยอดราคาขายปลีก ค่าได้ตั้งใจ.....● เมื่อ สถานการณ์น้ำมันดิบโลก เปลี่ยน ในทางแพงขึ้น กองทุนน้ำมัน เกยอ้วนก็แพ้บ - เดือนที่แล้วจึง ชักมือ ลดภาษี 4.2420 บาท เหลือ 3.8380 เสีย การขึ้นราคา!.....● ครั้งนั้นไม่พอ กลางเดือน นี้เองก็ลดอีก ภาษีเบนซินสมัย "ป้าเปรม" ได้เป็นกอบเป็นกำ จากผู้ใช้รถแก๊สมาพัฒนาชาติบ้านเมือง....เดี๋ยวนี้หดเหลือลิตรละ 3.3330 บาท ตรึงราคาให้ละเลงกันเต็มคราบ.....● อะไร เกิดขึ้นตามมา เห็นแล้วใช่ไหม?.....●

ไทยรัฐ 8 พฤศจิกายน 2532

● เฮอะ...ก็ไม่ทราบมีใคร หน้าแตก บ้าง เมื่อหลานชายนายกฯ รัฐมนตรีน้ำมัน กร ทัพพะรังสี จี๋หมับเข้าให้ ดี ความออกมาก็คือ มาตรการควบคุมว่า กาสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ ขนาดรัฐบาลพยายาม ตรึงราคาน้ำมัน ไม่ให้พ่อค้าอ้างขึ้นราคาสินค้า แต่ราคาสินค้าก็ ยังดันผ่าขึ้นเอาๆ

ไทยรัฐ 2 ธันวาคม 2532

● ที่ ฟิลิปปีนส์ ถึงวันนี้

นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว ที่มีกร รัฐประหาร แต่ไม่สำเร็จ หลังจาก
ประธานาธิบดี อากีโน ขึ้นครองอำนาจ.....● ล่าสุด
เมื่อเช้ามืดวันพฤหัสบดีนี้ ความพยายามก่อการรัฐประหาร
เกิดขึ้นอีก ด้วยการแทรกสถานการณ์ รัฐบาล อากีโน ขึ้น
ราคาน้ำมัน แล้วมีกรรมกรนับแสนคน ประท้วง.....●
กรับ...ปัญหาปากท้องของประชาชน เป็นอันตรายต่อ
เสถียรภาพ ของผู้ครองอำนาจเสมอ รัฐบาล อากีโน เคย
ประกาศลดราคาน้ำมันถึง 7 ครั้ง แต่พอถึงคราวประกาศ
ขึ้นราคาน้ำมัน ครั้งที่ 2 ก็เกิดเรื่อง อันนี้เป็นเรื่องที่ รัฐบาล
ชาติชาย ควรจะสนใจใหม่.....

ไทยรัฐ 9 ธันวาคม 2532

...● เข้าเรื่อง ราคาน้ำมัน ก็ชักเป็นห่วง ทุกฝ่าย เห็นพ้อง ลดภาษี สรรพสามิตที่
ราคาขายปลีก - ไม่ใช่วิธีปลดค่าน้ำมันเก่า??.....● แต่ เสถียรภาพรัฐนาวา ดูจะเป็นเรื่องใหญ่
หมายความว่าอาจ คงราคาน้ำมันไว้....และ แปล ด้วยว่ารัฐบาลใหม่ที่จะมารับช่วงต่อ, ภาระอีกเล็กน้อย

ไทยรัฐ 13 กรกฎาคม 2532

● ใช่...เศรษฐกิจดี สามารถเก็บรายได้เข้ารัฐ
ทางอื่นเพิ่มขึ้นมากมาย แล้วทำไมจะต้อง หวงรายได้จกน้ำมัน...เฮอะ
ขึ้นขึ้นราคาน้ำมัน เดียว รัฐบาลชาติชาย1 ก็เจอเหตุวิกฤตแบบ รัฐบาลเกรียงศักดิ์2
ในอดีต เข้าร็อก

บทบาทของผู้คล้อยตาม (Protagonist)

กรณีการประกาศลดราคาน้ำมันของรัฐบาล มีทั้งกระแสสนับสนุนและคัดค้าน ทางออกของปัญหานี้มีการปฏิบัติหลายแนวทาง ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการแต่ละท่านก็มีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ต่าง ๆ กันในแต่ละช่วงจังหวะเวลา บางท่านก็แสดงความสนับสนุนให้รัฐบาลลดราคาน้ำมันลง ดังเช่น

ไทยรัฐ 29 กันยายน 2531

ผู้สื่อข่าวหัวเขียว, อมยิ้มแก่ขวยแล้วโขยก
แถลงสนับสนุนข้อเสนอลดราคาน้ำมันอย่าง
สุดลิ่มทิ่มไม่เลิกว่า...การรีบฉวยโอกาสลดราคา
น้ำมันลง

จะสามารถลดปฏิบัติการทุจริต (ของอัลเบิร์ต
ไอน์สไตน์) ในการจิ้นราคาสินค้าซึ่งกำลังบาน
ทะโรกให้เซงักก็กลงได้บ้าง...

เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยหลักของเศรษฐกิจ
ถึงจะลดราคาน้ำมันไม่เท่าไร ก็ยังดี
กว่าไม่ลดเลย

อย่างน้อยก็เป็นการสร้างจิตวิทยามวลชน
ให้หยุดตำรัฐบาลได้เซงัดดีแล

อีกประการหนึ่งขณะนี้ แนวโน้มราคา
น้ำมันดิบของโลกใน้อยๆ ก็ค่อยๆ ลดลงอย่าง
ฮวบฮาบ

ทำให้กองทุนน้ำมันของรัฐบาล ซึ่งเคย
ติดลบตัวแดง...กลับกลายเป็นตัวดำ มีเงินก้อนโต
ถึงสี่พันกว่าล้านบาท

แถมยังมีรายได้ไหลทะลักเข้ามาอีกเดือน
ละไม่น้อยกว่า แปดร้อยกว่าล้าน...

บริควกบริบายสะคือบวมเป่งปะคุ่มเ
เกินความจำเป็น

ฉะนั้น, ถ้าโอกาสนี้, รัฐบาลของคุณ
ชาติชาย จะลดราคาน้ำมันหาเสียงเป็นของขวัญ
ให้ประชาชนปลื้มใจ

แม่ลูกจันทร์ ก็ต้องขอขุจ๊กกระ
เขียร์กันจนเหล็กเขี้ยวละคะ !!!

การคาดการณ์

ผู้อ่านข่าวไม่เป็นทางการมักจะรอฟังการคาดการณ์ท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนในช่วงชณะนั้น ๆ จากปลายปากกาของผู้เขียน ในเรื่องที่ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้คนมักจะคาดเดาเหตุการณ์โดยอาศัยข้อมูลเท่าที่มีอยู่ โดยลักษณะของข่าวไม่เป็นทางการ ผู้เขียนจะได้ข่าวจากวงใน และจากหลาย ๆ แหล่งข่าวมาผสมผสานกัน แล้วใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงที่เกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ารัฐบาลจะประกาศลดราคาน้ำมันหรือไม่นั้น ปรากฏการคาดเดาของผู้เขียนในช่วงต่าง ๆ ดังนี้

เดลินิวส์ 18 พฤศจิกายน 2531

● นำ
สนใจครับ "ตรีศุล" ไล่สะกิดรัฐบาล, รมต. กร ทักษะรังสี ไม่
เล็ก ท่านชกมีอาการ "กัน" ขึ้นมานิดความเป็นไปได้ที่จะขยับ
ราคาน้ำมันลงในขณะนี้ ยังมีอยู่.....

เดลินิวส์ 1 ธันวาคม 2531

● มีบ้าง....ราคาขึ้น แต่ไม่
พรวดพรวดน่ากลัว แม้นิดเดียว ยังได้สอบถามสถานการณ์จาก
"ผู้รู้" ย้ำอีกทีตลาดน้ำมันยังเป็นของ "ผู้ซื้อ" ไม่เปลี่ยนแปลง
.....● อีกเหตุผลว่า วงการน้ำมัน ยังละดุ่มเป๊ะ - ให้น้ำมันซื้อขาย
มั่นใจว่า เกินบาร์เรลละ 12 ดอลลาร์ เอะนะ น้ำมันดิบหลาย
หลุมที่ถูก "ปิด" มาตั้งแต่ราคาตก อย่างโนอินโดฯ...รับรองแตกตื่น
"เปิดบ่อ" สูบขายไกลาหล.....● ชตพ. ล่วงหน้าแต่เดี๋ยวนี ไม่มี
โอกาสเลย น้ำมันจะแพงเกิน 15.- 16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภาย
ใน 2 ปี!?

เดลินิวส์ 24 พฤศจิกายน 2532

.....● ดันธันวาประชุม ก.ก. นโยบายพลังงาน เรื่องใหญ่ราคาน้ำมันขายปลีก ผิดกว่า
เป็นจริงของตลาด ขณะนี้ ทำใจล่วงหน้าขึ้นราคาแน่ - มากหรือน้อยเท่านั้น?.....

ไทยรัฐ 2 ธันวาคม 2532

● พูดถึงสถานการณ์น้ำมัน
ผลประชุมกลุ่มโอเปก ออกมาแล้ว ให้เพิ่มโควตาการผลิต
น้ำมันดิบ จากวันละ 20.5 ล้านบาร์เรล เป็นวันละ 22 ล้าน
บาร์เรล แต่ความจริงขณะนี้ ผลิตเกินโควตาก็มีอยู่แล้ว คือ
วันละประมาณ 23 ล้านบาร์เรล.....● เมื่อเพิ่ม เพดานโควตา
การผลิตน้ำมันดิบกันแบบนี้ ก็เท่ากับว่ายอมรับการผลิต
เกินโควตากลาง ๆ และจำนวนที่เกินโควตาก็คงจะเพิ่ม
เพดานขึ้นไปอีก เพราะงั้น ราคาน้ำมันดิบโลกที่จะเพิ่มขึ้น
มากแล้ว เพราะมีปริมาณน้อยกว่าความต้องการ จึงไม่กลัวตก
จะเพิ่มบ้างก็เพียงเพราะขณะนี้ดูหนาว.....● "กระสุนทอง"
ซีโกรมลงไปได้เลย ราคามันมองไทยจะยังไม่ขึ้น แม้กองทุนน้ำมัน
จะคิดลบก็ไม่เห็นแปลก เพราะของมันเคยติดลบมาแล้วในอดีต.....●

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทยรัฐ 15 สิงหาคม 2532

ออ...ก็เป็นที่น่ายินดี ที่รัฐบาล
 ชาติชายสองใบเต็ม ยังกางรูดรับฟัง
 เสียงวิจารณ์ด้วยความไม่อ่อนนุ่ม
 โดยเฉพาะ ปัญหาการขึ้นราคาน้ำมัน !!
 เมื่อวันก่อน "แม่ลูกจันทร์" เปิด
 หัวเดือนรัฐบาลให้ตรึงราคาน้ำมันเอาไว้ให้
 นานที่สุด
 วิธีการพยุงราคาน้ำมันก็ง่าย ๆ สบาย
 สะคือ...ก็เอาเงินภาษ่น้ำมันที่เก็บตั้งเอาไว้
 ปิดละสามหมื่นกว่าล้าน แบ่งมาตรึงราคาน้ำมัน
 ขายปลีกเอาไว้ (แต่น้ำมันก็เรียบโรยซ์)
 ปรากฏว่า รัฐบาลคุณนำชาติชาย เห็น
 ด้วยกับข้อเสนอนี้ และได้สั่งให้กระทรวงการ
 กลางของ "คุณอาประมวล สภาวสุ"
 เตรียมศึกษาหาช่องทางเป็นการล่วงหน้าแล้ว
 ฉะนั้น...เป็นอันสบายใจได้ว่า
 น้ำมันยังไม่ขึ้นราคาแน่นอนค่ะ !!

เป็นที่น่าสังเกตว่าการคาดการณ์ของผู้เขียนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเครดิตให้แก่เขา ซึ่ง
 การคาดการณ์นั้นถูกต้องบ่อยครั้งเท่าไร ความน่าเชื่อถือก็สะสมมากขึ้น ๆ จากการศึกษาคลุกคลีอยู่
 กับแหล่งข่าวระดับสูง บางครั้งข้อเสนอแนะของเขาก็เป็นประโยชน์และได้รับการพิจารณานำมา
 ดำเนินการ เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผู้เขียนรู้ผลของการตัดสินใจของรัฐบาลได้เร็วกว่าข่าวเป็นทางการ
 และทำให้เขาเขียนคาดการณ์ได้อย่างมั่นใจ

การพูดเป็นนัย (Hint)

บางครั้งข้อมูลบางอย่างที่ผู้เขียนได้มานั้น เขียนตรง ๆ เกินไปในขณะนั้นไม่ได้ แต่เขาเห็นว่าชาวบ้านน่าจะเล่น วิธีการนำเสนอก็จะเป็นการเขียนอย่างมีความนัย ดังตัวอย่างเช่น

ไทยรัฐ 1 พฤศจิกายน 2531

รายการนี้ ไม่รู้ใครโกหก? ใครหลอกหลวงประชาชน? เรื่องที่ รัฐมนตรีน้ำมัน เล่ากับ ทักษิณรังสี หลานรัก นายกรัฐมนตรีชาติชาย บอกว่า ราคาน้ำมันขายปลีก เวลาที่คิดจากต้นทุนบาร์เรลละ 14 เหรียญสหรัฐ??.....๑ คือ ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม เวลานั้น ขายกันมาตั้งแต่ ศุภี มหาสันทนะ สมัย ป้าเป็รม เป็น รัฐมนตรีคุมราคาน้ำมัน ท่านแถลงไว้ชัดเจน ราคาน้ำมันขายปลีก คิดจากต้นทุนบาร์เรลละ 18 เหรียญสหรัฐ เมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงมา ก็เอาเงินส่วนเกินเข้าไปไว้ในกองทุนน้ำมัน เพื่อไว้ยามน้ำมันราคาแพง.....๑ ใครจริง ใครไม่จริง เรื่องน้ำมัน ธุรกิจมันมหากาล แต่อันนี้ "ได้ฝุ่น" เห็นทีจะต้อง เลือกลงข้าง ร.ท.ศุภี มหาสันทนะ อับ.....๑

เดลินิวส์ 24 พฤศจิกายน 2532

.....๑ ขอบคุณ "น้ำชาติ" และ

รมต.กร ทักษิณรังสี ท่านชะ น้ำมันดิบแพงได้แพงไป ท่านยืนยัน ขาแข็ง ตรึงราคาขายปลีก.....๑ กลัว ประชาชน เดือดร้อน เป็น เหตุผลที่ท่านบอก และกลัว รัฐบาลเอง เดือดร้อน เป็นเหตุผลที่ท่าน ไม่ได้บอก !?.....

ท่วงทีลีลาการเขียนของผู้เขียน

การใช้ภาษาและลีลาการเขียนของผู้เขียน มีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ลดความเป็นทางการลง สิ่งนี้เอื้อให้ผู้เขียนสามารถพูดเป็นนัย ที่เล่นที่จริง คาดเดาเหตุการณ์ หรือตีความ โดยให้ดูเหมือนว่าถ้าเป็นจริงก็ดี แต่ถ้าผิดก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว

ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความหมายให้กับข้อความได้แก่ การใช้ตัวดำเนินา ตัวเอน วงเล็บ เครื่องหมายคำถาม (?) อัศเจรีย์ (!) ตลอดจนคำอุทานต่าง ๆ ดังตัวอย่างเช่น

ไทยรัฐ 29 กันยายน 2531

แล้วก็รีบสั่งกำชับ ท่านรัฐมนตรี นิกร
ทัฬหะรังสี ให้รีบดำเนินการศึกษาค้นคว้า
ว่าจะลดราคาน้ำมันก๊นสถานใด จึงจะอำนวย
ผลประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
อย่างแท้จริง

โดยจะให้คำตอบเรื่องนี้ ในกลางเดือน
หน้าแน่นอน

ไปรคค้อยติดตามรายการลกเหลือ
แจกไม้อัน ของ คุณน้ำชาติชาย ชุณ-
หะวัฒน์ ต่อไป ไชโย, ไชโย, ไชโย ค่ะ!!

ไทยรัฐ 6 ตุลาคม 2531

เดอะน่า...แม้ กรม.จะยังไม่ชี้ขาดเรื่องร้อน ๆ ของการเมือง
อย่างว่า แต่ก็มีเรื่องที เข้าทำอย่างบ่ง เป็นข่าวดีของประชาชน
คนส่วนใหญ่ เมื่อ ท่านนายภคชาติชาย สั่งการในที่ประชุม
กรม.ให้เดินเรื่องลดราคาน้ำมัน ภายใต้นเดือนตุลาคม นี้

เดลินิวส์ 7 ตุลาคม 2531

๑ ทำได้ก็ต้องสาธู คือขายน้ำมัน ราคาเดียว ทั่วประเทศ
สร้างความ "เป็นธรรม" และลดภาระให้พี่น้องต่างจังหวัด.....๑ ที่นี้เสนอมาตลอด
บุกกองทุนน้ำมัน ตัวการใหญ่ทำให้ กลไกราคาวิปริต กลายเป็นว่ารัฐบาลซื้อน้ำมัน
ถูกมาขายประชาชนแพง ไม่มีที่ไหนในโลกทำกัน

เดลินิวส์ 21 ตุลาคม 2531

...๑ วันก่อนโน้นทั้ง น้ำชาติ และ หลานกร ทักษะรังสี ประกาศ
ไป ทั่วเมืองต้องลดราคาน้ำมันตามปีลงมา พอ ได้เป็นรัฐบาล ก็ กลืนน้ำลายลงคอ ปฏิเสธเป็นอัน
ลดไม่ได้ ตอนนี้ โดนอัดโดนสวดหนัก เขาก็ อ้อมแอ้มๆ ทั้งน้ำหลาน จะ พิจารณาให้ลดราคาน้ำมันลงก
ตามราคาน้ำมันดิบทั่วโลกที่ แล่ลดลงมาเยอะแยะตั้งนาน อู้บสัส นโยบาย โนๆ เยสๆ เยสแล้วก็โน เอไป
กันแน่!!.....

เดลินิวส์ 24 สิงหาคม 2532

ออกจะน่าตกใจ ลดภาษีน้ำมันแต่ละหน รัฐสูญเงิน สำหรับ
พัฒนา ประเทศชาติ,ชนบท ไม่น้อย เพื่อให้ คนใช้รถเก่ง ได้

เผาผลาญน้ำมันในราคาถูก (ซัด ๆ ก็เพื่อเสถียรภาพรัฐบาล).....

ไทยรัฐ 4 มกราคม 2533

● เมื่อมีการขึ้นราคาน้ำมัน ต้นทุนการผลิตที่ติดฝั่งขึ้นมาทันที ส่งผลไปถึง ดัชนีราคาผู้ผลิต ต้องสูงขึ้น ดัชนีราคาขายส่ง ก็จะต้องสูงขึ้น เมื่อบวกกับ สภาพเงินเฟ้อ ที่เป็นผลพวงจากการบิดเบือนภาพเศรษฐกิจ รวมแล้ว ตายก็ตาย ก็คือ ประชาชนผู้บริโภค เอวัง!.....●

จากการนำเสนอของผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการต่อประเด็นปัญหาในเรื่องการลดราคาน้ำมันของรัฐบาลนั้น เมื่อพิจารณาจากหลักฐานข้อมูลและผู้วิจัยทำการศึกษาประกอบการเปรียบเทียบกับการนำเสนอข่าวเป็นทางการแล้ว สามารถกล่าวได้ว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่มาจากข่าวไม่เป็นทางการที่กระจายไปสู่สาธารณชนโดยผ่านทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์นั้น มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวในการดำเนินนโยบายเรื่องลดราคาน้ำมันไม่มากนักน้อย ผู้เขียนข่าวไม่เป็นทางการหยิบยกหลายประเด็นและในช่วงจังหวะเวลาที่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งอาจทำไม่ได้ในข่าวเป็นทางการ ซึ่งช้ากว่าเพราะต้องรอพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อน ตลอดจนต้องผ่านการกรองหลายขั้นตอน และที่สำคัญคือในเรื่องของแหล่งข่าววงใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางครั้งตัวผู้เขียนเองได้เข้าไปเสนอแนวคิดโดยตรงต่อผู้มีอำนาจกำหนดนโยบาย ข้อมูลนั้น ๆ เขามักจะรู้ก่อน ในกรณีของการประกาศลดราคาน้ำมันนั้น ใครรู้ก่อนก็สามารถช่วงชิงผลประโยชน์ก่อนหรือทำการเตรียมการเพื่อปรับแผนในเชิงธุรกิจได้ทันการก่อน ดังนั้นแหล่งข่าวโดยข่าวไม่เป็นทางการจึงทำหน้าที่สนองตอบความกระหายข่าว และเกาะติดสถานการณ์ของผู้คนในสถานการณ์ นั้น ได้ในระดับหนึ่ง

จากแนวคิดริเริ่มเรื่อง "ข่าวลือ" ที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องนี้ จะสังเกตได้ว่าองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการที่ทำให้เกิดข่าวลือนั้น เริ่มมาจาก

1. สถานการณ์ที่คลุมเครือไม่กระจ่าง เป็นเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมาก
2. เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการร่วมกัน ประกอบด้วยกิจกรรมการรับรู้และกิจกรรมการสื่อสาร คนซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างข่าวลือ กำลังติดต่อสื่อสารกับตัวเขาเองและคนอื่น
3. ข่าวลือจะเติบโตขึ้น เมื่อผู้คนที่ยังงงงันกับสถานการณ์พยายามตีความหมายด้วยสติปัญญา และการคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามความนึกคิดของตนเอง

สำหรับ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยนั้น โดยพิจารณาจากกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณี ได้แก่

1. รัฐบาลอนุมัติให้เอสโซ่ตั้ง โรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 4 และคาลเท็กซ์ได้ตั้ง โรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 5 ของประเทศ
2. การประกาศใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัวของรัฐบาล
3. รัฐบาลประกาศลดราคาน้ำมัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า มีบรรยากาศของความคลุมเครือไม่กระจ่างชัดในการดำเนินนโยบายครั้งสำคัญ ๆ ของรัฐบาลในเรื่องน้ำมัน ดังรายละเอียดในหัวข้อความมีเงื่อนงำของเหตุการณ์ที่ปรากฏในบทนี้ การดำเนินนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน จัดเป็นเหตุการณ์สำคัญและส่งผลกระทบต่อมวลชน เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และยังเป็นตัวแปรที่สำคัญของเศรษฐกิจ

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่องน้ำมัน ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ลักษณะของข่าวที่ปรากฏต่อสาธารณะก็มีทั้งข่าวที่เป็นทางการและข่าวไม่เป็นทางการ จากการศึกษาข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในช่วง 3 ปีครึ่ง (พ.ศ. 2531 - 2535) ผู้วิจัยพบว่า ข่าวน้ำมันที่ปรากฏในข่าวไม่เป็นทางการค่อนข้างที่จะมีความรวดเร็ว และมีการหยิบยกประเด็นที่ให้มุมมองหลากหลายกว่าข่าวน้ำมันที่ปรากฏในข่าวทางการ และเมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาถึงขั้นขั้นตอนของการนำเสนอข่าวไม่เป็นทางการแล้ว จึงมีความเข้าใจสามารถแยกแยะถึงแหล่งข่าว ผู้ทำการสื่อสาร ตัวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ได้ดังนี้

แหล่งข่าว (Source) ได้แก่ บุคคลในวงการน้ำมันที่ผู้เขียนติดต่อขอข้อมูลรายละเอียด หรือถามความคิดเห็น บุคคลในแวดวงน้ำมันที่ให้ข้อมูลที่ตนคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เขียน ทั้งนี้เพื่อรักษาความมีชื่อเสียงด้านความเป็นแหล่งข่าวที่ดีที่น่าเชื่อถือ (good source of information) และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับผู้เขียนอย่างต่อเนื่อง (Role Relationship) บุคคลผู้เสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่องนโยบายน้ำมัน บางครั้งตัวผู้เขียนเองสามารถที่จะเป็นแหล่งข่าวได้จากการที่เขาดำเนินวิธีการลอบบี้ นำเสนอประเด็นปัญหา ตลอดจนทางแก้ไขต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ แล้วนำผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดนั้นมาเขียนข่าวล่วงหน้า

ผู้ทำการสื่อสาร (Communicator) ได้แก่ ตัวผู้เขียน "ข่าวไม่เป็นทางการ" จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าผู้เขียนเป็นผู้ที่มีบทบาทมาก นอกจากการกำหนดประเด็นของข่าวแล้ว ยังกำหนดเนื้อหาของสารด้วย เนื่องจากเขานำข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวมาประมวลผลผสมผสานกับ

ความรู้ประสบการณ์ของตนเอง และกลั่นกรองอีกครั้ง โดยสามัญสำนึก โดยที่การทำงานของเขาค่อนข้างที่จะมีอิสระ

สาร (Message) ได้แก่ เนื้อหาของ "ข่าวไม่เป็นทางการ" ที่เป็นผลผลิตมาจากขั้นตอนในการนำเสนอ และมีความเป็นมาอันเป็นผลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้ทำการสื่อสารดัง ได้กล่าวแล้วในเรื่องของปัจจัยเงื่อนไขในการพิจารณาเลือกลง "ข่าวไม่เป็นทางการ" ของผู้เขียนในบทที่ 4

ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ได้แก่ ข่าวหน้า 4 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ และข่าวหน้า 1 ในคอลัมน์สำนักข่าวทั่วเขียวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ข่าวหน้า 4 ในไทยรัฐและเดลินิวส์นั้น แต่เดิมจะเป็นประเภทข่าวสังคม ข่าวชู้ชبيب มีข่าวการเมืองบ้างเล็กน้อย ข่าวคาดหมายว่าใครจะได้ตำแหน่งไหนใครลั่นสายไหน ต่อมาข่าวสังคมหน้า 4 แปรรูปไปเป็นหน้าวิเคราะห์ข่าวการเมือง (รามสูร, 2533) ข่าวหน้า 4 ประกอบด้วยเนื้อหา ซึ่งมีสัดส่วนโดยประมาณดังนี้ ข่าวเศรษฐกิจ 40 % ข่าวการเมือง 40 % ข่าวสังคมทั่วไป 20 % คุณประหยัด คุณสมบัติ ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการเดลินิวส์ ได้กล่าวกับผู้วิจัยว่า ถ้าปราศจากข่าวหน้า 4 หนังสือพิมพ์ก็จะอยู่ไม่ได้ ข่าวหน้า 4 เปรียบเสมือนน้ำพริกปลาทุสำหรับคนไทย ซึ่งช่วยเพิ่มรสชาติให้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์ และโดยลักษณะของข่าวหน้า 4 นั้น จะเป็นข้อความย่อ ๆ กระชับ อ่านเข้าใจง่าย และล้วนเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไป จึงทำให้คนนิยมอ่านข่าวหน้า 4 ถ้ามองในแง่จิตวิทยา ข่าวหน้า 4 จะสนองความอยากรู้อยากเห็นของคน และมั่นใจว่าข่าวหน้า 4 จะอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป (ประหยัด คุณสมบัติ, สัมภาษณ์, 19 กุมภาพันธ์ 2535) ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันนั้น ผู้เขียน "ข่าวไม่เป็นทางการ" จะจัดอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งมีเรื่องการเมืองเข้ามาปน

ผู้รับสาร (Audience) ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ ซึ่งประมาณจากยอดขาย (Circulation) ของหนังสือพิมพ์แล้วคาดว่าจะมีผู้อ่าน (Readership) ประมาณ 10 ล้านคนต่อวัน (ติมาร์, 2534) ผู้อ่านเป็นคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้นของสังคม สำหรับผู้รับสารของ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันนั้น สามารถแยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กลุ่มผู้รับสารที่แท้จริง (Primary Audience) ได้แก่ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ ในภาครัฐบาล, กลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์ที่มีบทบาทในสถานการณ์นั้น ๆ, บุคคลหรือองค์กรผู้ซึ่งกำลังเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ถูกหยิบยกเป็นข่าว, ประชาชนทั่วไป

2. กลุ่มผู้รับสารทุติยภูมิ (Secondary Audience) ได้แก่ บุคคลที่เสียประโยชน์ในสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าจะติดต่อเข้ามาเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามการที่จะระบุว่า ใครเป็นผู้รับสารที่แท้จริงหรือผู้รับสารทุติยภูมินั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการส่งผ่านข้อมูลของผู้เขียนในสถานการณ์นั้น ๆ ด้วย

เมื่อพิจารณาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอ "ข่าวไม่เป็นทางการ" แล้ว จะสังเกตได้ว่าส่วนประกอบต่าง ๆ นั้น มีการดำเนินการที่เป็นกิจกรรมร่วมกัน ก่อนที่จะเขียน "ข่าวไม่เป็นทางการ" ออกไปนั้น เขาจะต้องติดต่อสื่อสารกับตนเอง ได้แก่ การเลือกรื่องที่จะหยิบยกเป็นข่าว หรือรับรู้ข่าวมาจากแหล่งข่าว การไตร่ตรองซึ่งน้ำหนักของข้อเท็จจริงของข่าว การกลั่นกรองข่าวโดยใช้สามัญสำนึกของตนเอง เป็นต้น และเขาจะต้องติดต่อสื่อสารกับแหล่งข่าวในแวดวงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ในบางครั้งจะต้องติดต่อสื่อสารกับนักข่าวของหนังสือพิมพ์ ผู้ซึ่งทำหน้าที่สืบเสาะหาข่าวเพิ่มเติม หรือตรวจสอบข่าว นอกจากนั้นยังทำการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่านโดยผ่านทางภาษาเขียน ส่วนผู้อ่านเกิดการรับรู้และอาจมีเสียงสะท้อนกลับ (feedback) ไปยังผู้เขียนได้อีกด้วย ผู้เขียนไม่น่าที่จะดำเนินการทั้งหมดได้โดยลำพัง

นอกจากผู้เขียนจะมีบทบาทที่หลากหลายตามแต่สถานการณ์แล้ว บ่อยครั้งที่ผู้เขียน "ข่าวไม่เป็นทางการ" พุดเป็นนัย (Hint) เนื่องจากเป็นข้อมูลซึ่งพูดตรง ๆ ไม่ได้ อาจเนื่องด้วยขาดหลักฐานที่ชัดเจน แต่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นข่าวที่น่าเล่น ก็เขียนเป็นนัยทั้งท่ายไว้ บางครั้งใช้คำที่มีความหมายโดยนัย (Latent Meaning) เพื่อช่วยสื่อให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการสื่อออกมา การนำเสนอเช่นนี้ผู้รับสารจะต้องมีกรอบอ้างอิง (frame of reference) ในเรื่องนั้น ๆ จึงจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับความรู้ความเข้าใจที่ตนมีอยู่แล้ว จึงแปลความหมายออกมา และนี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ว่าผู้รับสารต่างคนต่างก็มีค่านิยม (idea) ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจต่าง ๆ กัน และอาจแสดงบทบาทได้หลากหลายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เหมือนกัน

เมื่อพิจารณาตัวสาร (Message) อันได้แก่ "ข่าวไม่เป็นทางการ" จะสังเกตได้ว่า มีสารอยู่ 2 ประเภท ปรากฏอยู่ใน "ข่าวไม่เป็นทางการ" ได้แก่ วจนภาษา (Verbal) และ อวจนภาษา (Non-Verbal)

วจนภาษา (Verbal) การที่ผู้เขียนแสดงความหมายโดยผ่านทางสัญลักษณ์ภาษา สำหรับอวจนภาษา (Non-Verbal) นั้นหมายถึง การส่งผ่านข้อมูลในเชิงความหมายที่ใช้เชื่อมโยง (indexical meaning) ซึ่งผู้อ่านจะต้องเรียนรู้ข้อมูลหรือสภาพการณ์ของผู้ส่งสารจากสิ่งที่ผู้ส่งสารบ่งชี้ เช่น อารมณ์ ทศนคติ สถานการณ์ทางสังคมและอื่น ๆ ผู้ส่งสารสามารถที่จะใช้รหัสบอกลักษณะความสัมพันธ์ที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อสารกับผู้รับสารได้ด้วยการใช้กริยาท่าทาง ระดับเสียง การสื่อสารแบบอวจนภาษา นับเป็นการสื่อสารที่ส่งผ่าน Presentational Code อย่างไรก็ตามก็สามารถแสดงออกโดยข้อมูลแบบ Representational ได้ด้วย

ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าท่วงทีลีลาการเขียนของผู้เขียน (Communicator Style) มีภาษาท่าทางแฝงอยู่ในการนำเสนอด้วย ยกตัวอย่างเช่น มีการใช้วงเล็บคร่อมคำกล่าวอุทาน สามารถช่วยให้ผู้อ่านจินตนาการว่า เขากำลังบ่นปากกระซิบ นอกจากนั้นการใช้ภาษาเลียนเสียงหัวเราะ ดังเช่น (ฮาฮาฮาเอิ๊ก ๆ) หรือการใช้ภาษาเขียนเลียนคำอุทาน เช่น บู๊โธ่ พิโธ่ ฯลฯ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกที่กำลังอยู่ในวงสนทนากับผู้เขียน เพิ่มรสชาติและความมีชีวิตชีวา อวจนภาษาที่แฝงอยู่เช่นนี้ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้เฉพาะปัจจุบัน นิสต์ ได้กล่าวว่า อวจนภาษามีข้อจำกัดแต่เพียงการสื่อสารแบบซึ่งหน้า หรือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารทำการสื่อสารอยู่ในขณะนั้น อย่างไรก็ตามก็สามารถสื่อความหมายโดยข้อมูลแบบ Representational โดยใช้ภาษาเขียนซึ่งสามารถที่จะมีคุณลักษณะของเสียงและแสดงออกถึงอารมณ์และทัศนคติได้เช่นกัน การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์, เครื่องหมายคำถาม เน้นตัวอักษร ตัวดำหนา แม้กระทั่งตัวเอน วงเล็บ ล้วนมีส่วนช่วยสร้างความหมายให้กับข้อเขียนของผู้เขียน จะเห็นได้ว่าผู้เขียนใช้รหัสภาษาสื่อความหมายแทนอวจนภาษา

ชิบูทานี (1966) กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมในขบวนการข่าวลือบางคนเพิ่มเติมการคาดการณ์ของตนเองถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น คนอื่น ๆ คาดถึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา บางคนมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงซึ่งมีความคุ้นเคย คนที่มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษอาจเพิ่มเติมข่าวที่รั่วไหลออกมาที่เป็นข้อมูลลับ คนเราจะคาดเดาหรือหยั่งเรื่องราวโดยดูจากผลพวงที่เป็นไปได้ และในท้ายที่สุดก็ทำการตัดสินใจในการหยั่งเชิงหรือหาหนทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าจะต้องใช้ศักยภาพแห่งความนึกคิด ส่วนการประพฤตินิติจะต้องมีการคาดการณ์และวางแผนเป็นอย่างดี

จากการศึกษาลักษณะของ "ข่าวไม่เป็นทางการ" ผู้วิจัยพบว่า บ่อยครั้งที่ผู้เขียน คาดถึงถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้น ๆ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เขาได้รับและ นำมาประเมิน โดยใช้ประสบการณ์และสามัญสำนึกของเขา บางครั้งก็ได้มีการเปรียบเทียบกับ เหตุการณ์ในอดีตที่คล้ายคลึงกัน ดังตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ศึกษากรณีทั้ง 3 ในสถานการณ์ที่มีความไม่ แน่นอน หรือคลุมเครือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จะพยายามไต่หาข้อมูลและติดตามฟังการ คาดเดาของผู้อื่น เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของตนเอง

แหล่งข้อมูลในขบวนการ "ข่าวลือ" (Source)

เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของแหล่งข่าว และจากขั้นตอนในการนำเสนอ "ข่าวไม่เป็นทางการ" จะพบว่า "ข้อมูล" เป็นวัตถุดิบที่สำคัญของ "ข่าวไม่เป็นทางการ" และข้อมูลอีก ๆ หรือ "ข่าวรั่ว" หรือ "ข่าวลวงหน้า" จะมีขึ้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแหล่งข่าวมีความมั่นใจว่าตนเองจะไม่ ถูกเปิดเผย และผู้เขียนมีความเชื่อมั่นในข้อมูลที่ได้มา ทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวพันและอยู่บนพื้นฐาน ของความไว้วางใจกัน แหล่งข่าวของผู้เขียนจะเป็นผู้บริหารระดับสูง มีความคุ้นเคยและรู้จัก กันมานานเป็นสิบ ๆ ปี เหมือนญาติหรือเพื่อนสนิท

การสิ้นสุดของ "ข่าวลือ" (Rumour Termination)

จากการวิเคราะห์ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทย ทั้ง 3 กรณีนั้น ผู้วิจัยพอจะสังเกตได้ว่าในเหตุการณ์เกี่ยวกับน้ำมันซึ่งมีความไม่กระจ่างชัด แต่ละ สถานการณ์ก่อให้เกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นในมุมมองที่หลากหลายนั้น การยุติลงของ "ข่าว ไม่เป็นทางการ" เป็นผลมาจากการได้มีการตัดสินใจในประเด็นปัญหานั้น หรือมีการแถลงข่าว อย่างเป็นทางการของรัฐบาล ดังตัวอย่างเช่น

กรณีศึกษาที่ 1 รัฐบาลอนุมัติให้เชลล์ได้ตั้ง โรงกลั่นที่ 4 และคาลเท็กซ์ได้ตั้ง โรงกลั่นที่ 5 เมื่อเป็นที่แน่นอนแล้วว่ารัฐบาลอนุมัติให้เชลล์และคาลเท็กซ์ได้ตั้ง โรงกลั่นเท่าเทียม กัน แตกต่างกันในเรื่องการจัดค่าเช่าที่ดินที่ตั้ง โรงกลั่น และในขณะที่รอเวลาเช่นสัญญาสร้าง โรงกลั่นอยู่นั้น เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มาอยู่ภายใต้การ ควบคุมดูแลของสภาวิชาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ผู้คนจึงมุ่งความสนใจไปที่ประเด็น การเมืองเรื่องอื่น ๆ ประกอบกับข่าวในเรื่องตั้ง โรงกลั่นยังไม่ีอะไรใหม่ เนื่องจากจะต้องรอ นโยบายใหม่หลังยุค รสช.

กรณีศึกษาที่ 2 รัฐบาลประกาศใช้นโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า รัฐบาลมิได้เพิ่มค่าการตลาดให้กับบริษัทน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตาม ความสงสัยในเรื่องนี้ก็ยังมิอยู่ ดังจะเห็นได้จากยังปรากฏข่าวเกี่ยวกับค่าการตลาดใน "ข่าวไม่เป็นทางการ" ในเวลาต่อมา

กรณีศึกษาที่ 3 การประกาศลดราคาน้ำมันของรัฐบาล สำหรับกรณีศึกษานี้ยังสังเกตเห็นไม่ชัดในเรื่องการสิ้นสุดลงของ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เกี่ยวกับประเด็นนี้ เนื่องจากปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงที่ผู้วิจัยศึกษานั้น เกี่ยวพันกับนโยบายอื่น ๆ ในเรื่องน้ำมันด้วย ดังเช่น นโยบายเรื่องกองทุนน้ำมัน และนโยบายราคาน้ำมันลอยตัว ผู้วิจัยจึงตีกรอบในการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันในการลดราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้เห็นชัดเจนถึงความกำกวมของเหตุการณ์ และเน้นในเรื่องบทบาทตลอดจนการหิวยกประเด็นของผู้เขียน

ข้อสันนิษฐานที่ 1

จะสังเกตได้ว่า "ข่าวไม่เป็นทางการ" เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง "ข่าวลือ" ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติของแหล่งข่าว วิธีการอ้างถึงแหล่งที่มาของข่าว และคุณลักษณะที่สำคัญของข่าวลือ เช่น ลักษณะของข่าวลือ การสิ้นสุดของข่าวลือ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า "ข่าวไม่เป็นทางการ" น่าจะเป็น "ข่าวลือ" นอกเสียจากว่าข่าวที่ปรากฏนั้นเป็นผลผลิตมาจากการดำเนินการอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยวิธีการลือของผู้เขียน ซึ่งอาจจะไม่ใช่กิจกรรมที่มีการดำเนินการร่วมกันในแง่ของการติดต่อสื่อสาร

ข้อสันนิษฐานที่ 2

ผู้ส่งสารใช้ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เป็นช่องทางการสื่อสารในการหิวยกประเด็นปัญหาและกำหนดช่วงจังหวะในการผลักดันแนวคิด

ในที่นี้ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างบุคคลที่เป็น "ผู้ส่งสาร" ดังนี้

1. บุคคลผู้เสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเรื่องนโยบายน้ำมัน
2. บุคคลในแวดวงน้ำมันที่ให้ข้อมูลที่ตนคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เขียน ทั้งนี้เพื่อรักษาความมีชื่อเสียงด้านความเป็นแหล่งข้อมูลที่ตีที่น่าเชื่อถือ และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์กับผู้เขียนอย่างต่อเนื่อง

3. ผู้เขียนนอกจากจะเป็นผู้ทำการสื่อสาร (Communicator) แล้ว ยังเป็นผู้ส่งสาร (Sender) อีกด้วย โดยที่ข้อหยาบยกนั้นมาจากการริเริ่มของผู้เขียนเอง หรือบางครั้งจากการที่เขาดำเนินวิธีการลอบบี้ นำเสนอประเด็นปัญหา ตลอดจนทางแก้ไขต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ แล้วนำผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาเขียนข่าวล่วงหน้า

จะสังเกตได้ว่า "ผู้ส่งสาร" ในที่นี้ประกอบได้บุคคลหลากหลาย ซึ่งมีความคาตหมายต่าง ๆ กันในการส่ง "สาร" (Message) ผ่านช่องทางการสื่อสารในที่นี้คือ ข่าวกหน้า 4 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ และคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว หน้า 1 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีแห่งการแสดงความคิดเห็น การตอบโต้โดยอาศัยลักษณะของ "ข่าวไม่เป็นทางการ" ที่เอื้อให้เกิดการปฏิบัติเช่นนั้นได้

จากหลักฐานของ "ข่าวไม่เป็นทางการ" ที่ปรากฏในกรณีศึกษาทั้ง 3 ผู้วิจัยได้ติดตามและศึกษาถึงการหยิบยกประเด็นปัญหา และได้แสดงถึงช่วงจังหวะเวลาต่าง ๆ ที่ประเด็นปัญหา ตลอดจนแนวคิดต่าง ๆ ได้ถูกหยิบยกขึ้นโดยละเอียดในบทนี้ และได้สังเกตเห็นว่ายิ่งเรื่องราวที่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวพันไปถึงผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์มากเท่าไร สารที่ปรากฏใน "ข่าวไม่เป็นทางการ" ก็จะมีลักษณะที่สะท้อนได้ว่าเป็นการตอบโต้ของกลุ่มต่าง ๆ ดังกรณีที่ 1: รัฐบาลอนุมัติให้เชลล์ตั้งโรงงานที่ 4 และศาลแก้กชั่งตั้งโรงงานที่ 5

ดังนั้นจากคำอธิบายในสิ่งที่ผู้วิจัยได้ทำการศึกษามาข้างต้น และจากความรู้ในเรื่องขั้นตอนการนำเสนอ "ข่าวไม่เป็นทางการ" จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ส่งสารใช้ "ข่าวไม่เป็นทางการ" เป็นช่องทางการสื่อสารในการหยิบยกประเด็นปัญหาและกำหนดช่วงจังหวะในการผลักดันแนวคิด